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ถ้าเปรียบการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเหมือนกับการสร้างบ้าน...
เราผ่านเวลาในการวางรากฐานของบ้านมานานเหลือเกิน
เราตอกเสาเข็มเล่มแล้วเล่มเล่าและพร่ำพูดแต่ว่าต้องการให้รากฐานของบ้านหลังนี้แข็งแกร่งมั่นคง
เรามีแบบแปลนของบ้านเรามีสถาปนิกและวิศวกรที่พยายามจะสร้างบ้านตามแบบนั้น
เราขึ้นเสาวางคานก่อผนังแล้วการก่อสร้างก็สะดุดลงเป็นช่วงๆ
ใครบางคนบอกวา่เงนิคา่กอ่สรา้งไม่พอในขณะที่บางคนบอกวา่นายชา่งไม่เกง่(หรอืให้ความสนใจกบัอยา่งอืน่

จนลืมงานสร้างบ้าน)
มาวันนี้คนกลุ่มหนึ่งบอกว่าขอเงินเพิ่มขอแรงงานก่อสร้างเพิ่มและขอให้เอกชนมาช่วยสร้างบ้าน
เพื่องานจะได้รุดหน้าเร็วขึ้น(แต่ยังไม่มีใครบอกว่าขอนายช่างดีๆเก่งๆด้วย)

หากพิจารณาการวิจัยและพัฒนาบน3แกน
1)ปัญหาหรือความต้องการ2)วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม3)เศรษฐกิจสังคมชุมชนท้องถิ่น

เราแทบไม่พบCoordinatesของทั้ง3แกนแต่เราพบCoordinatesบนระนาบใดระนาบหนึ่งของ2แกนเสมอ
ยกตวัอยา่งเชน่หลายคนบน่วา่งานวจิยัได้แต่ขึน้หิง้ไปไม่ถงึสงัคมหรอืไม่ได้ตอ่ยอดไปสู่การใช้ในเชงิพาณชิย์

ในขณะที่นักธุรกิจหรือแม้แต่ชาวบ้านมีทัศนคติว่าวทน.คือเรื่องไกลตัวเสียเวลาเสียเงินทองเปล่าๆ

อมัพวาเปน็พืน้ที่เลก็ๆแหง่หนึง่ในสงัคมไทยที่แสดงให้เหน็ปฏสิมัพนัธ์ของนกัวจิยัผูน้ำทอ้งถิน่และสมาชกิ
ในชุมชน

เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านความยากลำบาก ความอดทน มาแล้วระยะหนึ่ง กว่าจะได้ลิ้มรสความหอมหวาน
จากการวิจัยและพัฒนา

เมื่อผู้นำท้องถิ่นมองเห็นศักยภาพที่มีอยู่แต่เดิมของท้องถิ่นและเข้าใจบทบาทของวทน.ในการตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น

เมื่อสมาชิกในชุมชนเข้าใจแล้วว่า วทน. ไม่ใช่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่มี
บทบาทในการวิจัยและรับผลที่เกิดขึ้นไปใช้

เมื่อนักวิจัยก้าวออกไปจากห้องแล็บเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือและร่วมกันวิจัยกับชาวบ้าน
พวกเขาจึงทำงานร่วมกันผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน
ผลที่ได้คือความสำเร็จของทุกฝ่ายคือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ร้อนนี้ไปเที่ยวอัมพวา ลองชิมไอศกรีมดอกไม้ ข้าวแต๋นน้ำมะพร้าว ซอสเปลือกส้มโอ น้ำดื่มดอกดาหลา
ล่องเรือชมหิ่งห้อยฯลฯ

แล้วลองนั่งคุยกับพ่อค้าแม่ค้าถึงที่มาที่ไปของความอร่อยและความสวยงามเหล่านี้
อาจทำให้ท่านซาบซึ้งกับคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

บรรณาธิการ
 

ภาพปกดัดแปลงจาก Boris Bilinsky, City Art work for Metropolis c.1926-7 จากภาพยนตร์เรื่อง Metropolis

“I didn't fail the test, 
I just found 100 ways 
to do it wrong.”

Benjamin Franklin (1706-1790)
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ในฉบบั‘นวตักรรมเมอืง’นี้ลองมาฟงัวา่‘เมอืงนา่อยู’่ในความหมาย
ของผู้คลุกคลีอยู่กับงานวิชาการด้านสถาปัตยกรรมทั้ง 4 ท่านนั้น
เป็นอย่างไร แม้จะเป็นผู้คนในศาสตร์เดียวกัน แต่ความแตกต่าง
ด้านสาชาวิชาก็ทำให้ความสนใจของพวกเขาและเธอทั้ง4ต่างกัน
ออกไปมิพักต้องพูดถึงว่าทัศนคติในฐานะปัจเจกย่อมมอง ‘เมือง’
ต่างมิติกันออกไป

สำหรับคอข่าวต่างประเทศยามเช้า อาจคุ้นหน้าเขาเป็นอย่างดี
บารมี นวนพรัตน์สกุล เป็นผู้สื่อข่าวรายการข่าวอย่าง ‘โลกยาม
เช้า’ แต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานคลุกคลีตีโมงเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อม แต่อกหัก! จึงเบนตัวเองมาเป็นนักข่าว สำหรับบารมี
โลกกำลังเปลี่ยน ในฐานะสื่อมวลชน เขามองการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรแล้วเขาอกหักด้วยเรื่องอะไร...เรียนติดตาม

36 Interview
ใครจะรู้บ้างว่ากว่าที่‘อัมพวา’จะประสบ
ความสำเร็จในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มี
ความแข็งแรงด้านอัตลักษณ์ อัมพวา
เคยเป็นเมืองร้างมาก่อน และจุดแข็ง
ของอมัพวาอยา่งตลาดนำ้ก็ไม่ได้แปลก
ใหม่แต่อย่างใด แต่ทำไมอัมพวาจึง
ประสบความสำเร็จ Interview ฉบับนี้พา
ไปชมเบื้องหลังความสำเร็จในการผสมผสาน
ระหว่าง‘วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม’และ‘ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม’ผ่านประสบการณ์ของร้อยโทพัชโรดมอุนสุวรรณนายก
เทศมนตรีเมืองอัมพวารวมถึงดร.ฐิตาภาสมิตินนท์และดร.ศิริชัย
กิตติวราพงศ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากiTAP
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ศวิสาข์ ภูมิรัตน

ศิริจรรยา ออกรัมย์

รายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการลงทุนวิจัย
และพฒันาของภาคอตุสาหกรรม(EUIndustrialR&D
InvestmentScoreboard)ประจำปี2010ได้รายงาน
ผลการสำรวจการลงทนุวจิยัและพฒันาของบรษิทัตา่งๆ
จำนวน1,400บริษัททั่วโลก

พบวา่บรษิทัชัน้นำของสหภาพยโุรปมีการลงทนุ
วิจัยและพัฒนาลดลงร้อยละ2.6ในปี2009ถึงแม้ว่า
ยอดขายและผลกำไรจะลดลงอยา่งมากถงึรอ้ยละ10.1
และ ร้อยละ21.0 ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทชั้นนำ
ของสหรัฐอเมริกามีการลงทุนวิจัยและพัฒนาลดลง
เป็น 2 เท่าของสหภาพยุโรป ในขณะที่ทั่วโลกลดลง
โดยเฉลี่ยร้อยละ1.9

โดยบริษัทในญี่ปุ่นยังคงรักษาระดับการลงทุน
ส่วนบริษัทอื่นๆในเอเชียได้แก่จีนอินเดียฮ่องกง>>

ขาใหญ่เปลี่ยนไป

กระทรวงวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
นวิซแีลนด์ได้รายงานวา่ในชว่งปี2543ถงึ2553รฐับาล
นิวซีแลนด์ได้เน้นการวิจัยเชิงกลยุทธ์ผ่านการวิจัยเพื่อ
อตุสาหกรรม(ResearchforIndustry)เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการแข่งขันในระดับสากล จากการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม แยก
ตามรายสาขาอุตสาหกรรม และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยรวมพบว่า

การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมทำให้ศักยภาพในการ
แข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมและสาขาในประเทศเพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน

อีกทั้งการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมส่งผลดีให้กับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและผลกระทบนี้ต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับกลุ่มอุตสาหกรรม
รายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า การ

วิจัยเพื่ออุตสาหกรรมให้ประโยชน์ที่เป็น
เอกลักษณ์ เช่น การให้ทุนสนับสนุนวิจัย
โดยตรงในหลายสาขาการผลกัดนัให้เกดิการ
ค้นพบใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง
ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ยุทธศาสตร์อื่นๆของภาครัฐ

และยั ง พบว่ า ผลประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจที่ ได้ รับจากการทำวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรมแตกต่างตามประเภทของ
องค์กรวิจัยและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม

รายงานดังกล่าวให้ข้อเสนอแนะดังนี้
ให้ทุนของรัฐบาลโดยตรงกับหน่วยงานวิจัย

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับนโยบายพัฒนาธุรกิจ
ซึง่จะให้ประโยชน์อยา่งมีนยัสำคญัตอ่เศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศ

ในสว่นของการกำหนดนโยบายการพฒันาธรุกจิ
ควรพิจารณาตามความแตกต่างของลักษณะหน่วยงาน
วิจัยและกลุ่มอุตสาหกรรม

และควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการวัดผล
กระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาครัฐ
สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่:

http://www.morst.govt.nz/Documents/publications/

researchreports/economic-impact-of-industry-research.

pdf
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Source: Public Sector Financing of Research Survey 2009/10, conducted by MoRST

Budgeted government funding for R&D 2009/10

Vote Education Other Government

วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
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บทบรรณาธกิารของวารสารNatureระบุวา่ประเทศ
ต่างๆในแอฟริกาควรจะสนับสนุนแนวนโยบายด้าน
เทคโนโลยีการตัดแต่งพันธุกรรม(GMtechnology)
ซึง่เสนอโดยกลุม่ประเทศCOMESA(theCommon
Market for Eastern and Southern Africa) ซึ่ง
ประกอบด้วย 19 ประเทศ ทั้งนี้ จะมีการประเมิน
ความเสี่ยงบนฐานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปลูกพืช
GMเพื่อการค้าในประเทศสมาชิก

หากพิสูจน์แล้วพบว่าพืช GM เหล่านั้น
ปลอดภยัตอ่สิง่แวดลอ้มและการบรโิภคของมนษุย์ก็
จะสามารถปลกูได้ในทกุประเทศของกลุม่COMESA
แม้บางประเทศอาจยับยั้งไว้ก่อนก็ตาม ในปัจจุบัน
แตล่ะประเทศในแอฟรกิายงัขาดงบประมาณบคุลากร
ที่มีความเชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตร์และกรอบในการ
ควบคุมดูแล ซึ่งทำให้ไม่สามารถผลิตพืช GM เพื่อ
การค้า

เชียร์แอฟริกา
ปลูกพืช GM

>>เกาหลีใต้และไต้หวันมีการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ขยายตัวที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้า
ของญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาราย
ใหญ่ที่สุดของโลกติดต่อกันเป็นเวลา2ปีในบรรดา
บริษัทที่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงสุด 10
อันดับแรกมีบริษัทในสหภาพยุโรป3บริษัทได้แก่
Volkswagen (5.8 พันล้านยูโร) ตามด้วย Nokia
และSanofi-Aventis

MáireGeoghegan-Quinnกรรมาธกิารดา้น
การวจิยันวตักรรมและวทิยาศาสตร์ของสหภาพยโุรป
กล่าวว่าบริษัทรายใหญ่ในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ยัง
คงมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาแสดงให้เห็นว่าบริษัท
เหล่านั้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่เป็น
กุญแจสำคัญที่จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากสภาพ

ข้อเสนอนี้จะช่วยให้หลายๆ ประเทศในทวีป
แอฟริกามีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตรมากขึ้นและจะได้รับประโยชน์จากศักยภาพ
ในการเพิม่ความมัน่คงดา้นอาหารบทบรรณาธกิารเรยีก
รอ้งให้ยตุิการโต้เถยีงดา้นแนวคดิแต่ควรจดัทำนโยบาย
เกี่ยวกับพืชGMโดยพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้บริษัทเอกชนหลายแห่งที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ และพร้อมที่จะสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีได้หักล้างข้อพิสูจน์ของกลุ่มต่อต้านพืชGM
ที่ว่าบริษัทข้ามชาติจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากเกษตรกร
ยากจนชาวแอฟริกัน
ที่มา: http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-

policy/

ข้อมูลเพิ่มเติมที่:  http://www.scidev.net/en/science-and-

innovation-policy/science-policy/opinions/africa-lays-

foundations-for-commercial-gm-crops.html

ปรีติญา นิยมราษฎร์

วิกฤติที่เป็นอยู่
ในขณะที่ช่องว่างระหว่างสหภาพยุโรปกับ

บริษัทอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา(โดยเฉพาะด้าน
ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีชีวภาพ)และการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของบริษัทในเอเชีย ทำให้นวัตกรรมเป็นเรื่อง
สำคญัเรง่ดว่นของยโุรปดว้ยเหตุนี้เขาจงึเหน็วา่ผูน้ำของ
ประเทศตา่งๆในยโุรปควรพจิารณาใหก้ารสนบัสนนุขอ้
เสนอ‘InnovationUnion’ที่เขาและAntonioTajani
เสนอไว้เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา

รายงานของปีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เศรษฐกิจจะ
ประสบปัญหาชะงักงัน แต่การลงทุนวิจัยและพัฒนายัง
คงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับบริษัทชั้น
นำทั่วโลก
ที่มา: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm



spEcial rEport
กาญจนา วาณิชกร และ สุชาต อุดมโสภกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ดร.วีระชัย
วรีะเมธีกลุรฐัมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 ณ
โรงแรมเชอราตนักระบี่บชีรสีอรท์จงัหวดักระบี่
โดยมีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์จากประเทศสมาชิก
อาเซียนและผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้า
ร่วมประชุม

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กลา่ววา่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี
บทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ การเกษตร
การคา้และอตุสาหกรรมที่ตอ้งเนน้การรกัษาสิง่แวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ ดร.วีระชัย
วีระเมธีกุล ได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือ
พฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมโดยคำนงึ
ถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อความรุ่งเรืองของอาเซียนและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อให้อาเซียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว อาเซียนควรให้ความสำคัญต่อ
การปลูกฝังความรู้แก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ รัฐมนตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนมีมติเห็นชอบกับ

: 6

ความริเริ่มกระบี่ 2553 
(Krabi Initiative 2010)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



‘ความริเริ่มกระบี่2553’หรือ‘KrabiInitiative2010’
ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่รองรบัการกอ่ตัง้ประชาคม
อาเซียน(ASEANCommunity)ในปีพ.ศ.2558

‘KrabiInitiative2010’ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะ
รายสาขา8ด้านเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
แข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ได้แก่

1 นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก (ASEAN
InnovationforGlobalMarket)

2 สังคมดิจิตอล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม
(Digital Economy, New Media and Social
Networking)

3 เทคโนโลยีสีเขียว(GreenTechnology)
4 ความมั่นคงทางอาหาร(FoodSecurity)
5 ความมั่ นคง ทาง พลั ง งาน  (Ene rgy

Security)
6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water

Management)
7 ความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ (Biodiversity for Health
andWealth)

8 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรรมเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต(ScienceandInnovationforLife)

นอกจากนี้ ‘Krabi Initiative
2010’ ยังได้ปรับกระบวนทัศน์ใหม่
(ParadigmShift)เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม(วทน.)ของภมูภิาคอาเซยีน
โดยมุ่งเน้นใน5ด้านได้แก่

1 การปลกูฝงัวฒันธรรมวทน.
(STIEnculturation)

2 การให้ ความสำคัญกับ
ประชาชนในระดับรากหญา้(Bottom-
of-the-PyramidFocus)

3 การส่ งเสริมนวัตกรรม
ระดับเยาวชน (Youth-Focused
Innovation)

4 การพฒันาวทน.เพือ่สงัคม
น่าอยู่(STIforGreenSociety)

5 การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-
PrivatePartnershipPlatform)

ข้อเสนอต่างๆ ตามที่ระบุใน ‘Krabi Initiative
2010’ จะนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนในระยะต่อไป
(พ.ศ.2559-2563)

การจัดทำ ‘Krabi Initiative 2010’ เป็นความ
คิดริเริ่มของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) ในการประชุมหารือและระดมสมอง ระหว่าง
วันที่11-12ธันวาคม2553ณจังหวัดกระบี่โดยผู้เข้า
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการค้า ผู้แทนจาก
ภาคเอกชนจากประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้10ประเทศ
และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

ทั้งนี้ ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่า
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ASEANCommittee on Science and
Technology, COST) ครั้งที่ 60 เรื่อง ‘อนาคตของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : สู่ปี 2558
และหลังจากนั้น’
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Krabi Initiative 2010:
Science Technology and Innovation (STI) 
for a Competitive , Sustainable and Inclusive  ASEAN
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Roles of STI – A Balance between Competitiveness and Human Development (People-oriented STI)

Reinventing ASEAN Scienti�c Community for a Meaningful Delivery of STI Agenda in ASEAN
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(BOP) Focus 

Youth-focused 
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n Organisational restructure for a meaningful delivery of STI agenda in ASEAN

Develop mechanisms to pursue partnerships and cooperation with other stakeholders in STI 

Enhance ASEAN Plan of Action on S&T for 2012-2015 and leverage the recommendations 
of the Krabi  Retreat for development of future APAST beyond 2015

Implement monitoring and evaluation mechanism for the implementation of STI thematic tracks

Source: National Science Technology and Innovation Policy Office - Thailand, December 2010



ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ(นาโนเทค)สำนกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติได้
รว่มกนัจดัทำแผนที่นำทางสำหรบัการวจิยัและพฒันาดา้น
นาโนเทคโนโลยีของนาโนเทค แผนที่นำทางที่ได้จะเป็น
เครือ่งมอืสำคญัในการกำหนดแนวทางการดำเนนิกจิกรรม
ตา่งๆของนาโนเทคในชว่งปีพ.ศ.2553–2556โดยเฉพาะ
การกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัย การประสานงาน
ระหว่างกลไกการจัดการและการจัดสรรทรัพยากร

การจัดทำแผนที่นำทางนาโนเทคโนโลยีแบ่งเป็น
3ระยะระยะแรกเป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของนาโนเทค สถานภาพ
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศและทิศทางนาโน
เทคโนโลยีของโลก

ระยะที่สองเปน็การทบทวนนยิามของกลุม่วจิยัใน
โปรแกรมเทคโนโลยีฐานการระบุเป้าหมาย เทคโนโลยีที่
เกีย่วขอ้งพจิารณาชอ่งวา่งการวจิยัและการพฒันาที่จำเปน็
การบ่งชี้ขีดความสามารถที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาใน
การสรา้งเทคโนโลยีวเิคราะห์ทรพัยากรงบประมาณและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ส่วนระยะที่สามเป็นการจัดทำร่างแผนที่นำทาง
การระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
(ไดแ้ก่ผูท้รงคณุวฒุินกัวจิยัผู้แทนเครอืขา่ยศนูยว์จิยัความ
เป็นเลิศ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ) แล้วนำเสนอ
ร่างฯดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารนาโนเทค เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ

ในกระบวนการดงักลา่วคณะทำงานตอ้งพจิารณา
เป้าหมายที่สำคัญยิ่งยวด (Wildly Important Goals,
WIGs)ของสวทช.ด้วยโดยWIGsเหล่านั้นล้วนแล้วแต่
ตอบสนองต่อคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาทั้ง 9 กลุ่มที่
สวทช.ได้ตั้งไว้ได้แก่การแพทย์และสาธารณสุขอาหาร
และการเกษตรยานยนต์และการขนส่งพลังงานทดแทน
สิ่งแวดล้อม ซอฟท์แวร์, ไมโครชิพและอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งทอชนบทและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งเทคโนโลยีฐาน

แนวโน้มการวิจัยและพัฒนา
ด้านนาโนเทคโนโลยีของโลก

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้มนาโนเทคโนโลยี
ของโลกมาจากหลายแหล่ง เช่น รายงานการศึกษาเรื่อง

 สุชาต อุดมโสภกิจ

แผนท่ีนำทางนาโนเทคโนโลยี 

The Global Technology Revolution 2020 ของ RAND
Corporation ในปี ค.ศ.2006รายงานขีดความสามารถด้าน
นาโนเทคโนโลยีของญี่ปุ่นและไต้หวัน การสำรวจเดลฟีด้าน
เทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น รวมไปถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลScienceCitationIndex
ExpandedของISIWebofKnowledgeเป็นต้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า การวิจัยและพัฒนา
ด้านนาโนเทคโนโลยีของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และเคมี
กายภาพโดยประเทศที่เปน็ผูน้ำไดแ้ก่สหรฐัอเมรกิาสาธารณรฐั
ประชาชนจนีญีปุ่น่และเยอรมนีเมือ่พจิารณาการวจิยัดา้นนาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าเป็นการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3ด้านข้างต้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยัง
มีการวิจัยส่วนหนึ่งที่ครอบคลุมถึงพอลิเมอร์ด้วย

รายงานดังกล่าวยังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่บ่งชี้ว่าแต่ละประเทศมุ่งเน้นการประยุกต์
ใช้นาโนเทคโนโลยีในแต่ละด้านแตกต่างกันไป กล่าวคือ
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมุ่งเน้นด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพญี่ปุ่นมุ่งเน้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่
เกาหลีใต้มุ่งเน้นด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมี

การสร้างเทคโนโลยีฐาน
(PlatformTechnology)

รูปที่1แสดงเทคโนโลยีแก่น(CoreTechnology)ของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง3กลุ่มซึ่งนักวิจัยของนาโนเทคมีภารกิจที่จะ
ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกล่าวคือ

1. กลุ่มวิจัยการเคลือบระดับนาโนดำเนินการวิจัยโดย
อาศัยFunctionalCoatingTechnologyและPhotocatalysis
CoatingTechnology

2. กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ดำเนินการวิจัยโดย
อาศยัEncapsulation/Incorporation&ReleaseTechnology,
Control&ReleaseTechnologyและTarget&Release
Technology

3. กลุ่มวิจัยการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชั่น
มุ่งเน้นการวิจัยบนพื้นฐานDesignofFunctionalMolecules
& Nanostructures, Synthesis of Nanocatalysts or
FunctionalNanostructuresและFabricationProcessfor
Nanostructures

อยา่งไรกต็ามเทคโนโลยีฐานทัง้3ของนาโนเทคจำเปน็

(Nanotechnology Roadmap)
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ต้องพึ่งพาองค์ความรู้หลัก (CoreKnowledgeTools)
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยกรองข้อมูลข่าวสาร (Intelligence
InformationUnit)การสรา้งแบบจำลองดว้ยคอมพวิเตอร์
(ComputerModeling/Simulation)ขดีความสามารถใน
การทดสอบผลติภณัฑ์(Characterization/Testing)และ
การจดัการดา้นความปลอดภยัและความเสีย่ง(Safety&
RiskManagement)

แผนที่นำทางนาโนเทคโนโลยี
จากการวิเคราะห์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ร่วมกับ

การหารือระหว่างพนักงานของนาโนเทค สวทช. และ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์คาดการเทคโนโลยีเอเปค สวทน. จึง
ทำให้ได้แผนที่นำทางรวมของนาโนเทค (Integrated
RoadmapforNANOTEC)ดงัแสดงในรปูที่2โดยวาระ
วิจัยและพัฒนาของนาโนเทคถูกกำหนดไว้8กลุ่มได้แก่
ระบบนำส่งยา กระบวนการผลิตและเก็บรักษาอาหาร
สิ่งทอ การตรวจจับและควบคุมแมลงและพาหะของโรค
การตรวจวินิจฉัยโรค การสร้าง, การแปรรูปและการ
เก็บสะสมพลังงาน การบำบัดน้ำ และการเพิ่มผลผลิต
การเกษตร

รา่งแผนที่นำทางนาโนเทคโนโลยีได้ผา่นการระดม
ความคดิเหน็จากผู้เชีย่วชาญและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกอ่น
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนาโนเทคเพื่อขอความ
คิดเห็นและที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่20สิงหาคม2552ซึ่งนาโนเทคมีพันธกิจในการนำ
แผนที่นำทางดงักลา่วไปใช้เพือ่กำหนดกรอบการวจิยัและ
การจัดสรรทุนวิจัยโดยละเอียดต่อไป

แม้จะได้แผนที่นำทางแล้ว ภารกิจหาได้สิ้นสุด
เพยีงแค่นี้เนือ่งจากหลกัการพืน้ฐานของการจดัทำแผนที่
นำทางคือเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อ
เนือ่งตวัแผนที่นำทางเองตอ้งมีชวีติ(RoadmapisAlive.)
ซึ่งหมายความว่าจะต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงเพื่อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต

9 : 
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 สุภัค วิรุฬหการุญ

นิวเคลียร์!! คนทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่านิวเคลียร์จะเกิด
อาการหรือความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาทันที แต่ถ้า
เราพูดถึงรังสีล่ะ? ความแตกต่างของ 2 คำนี้คืออะไร
ขออธิบายแบบง่ายๆคือ

พลงังานนวิเคลยีร์คอืพลงังานที่ปลดปลอ่ยออก
มาเมื่อมีการแยกรวมหรือแปลงนิวเคลียสของอะตอม
หรือจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ซึ่งพลังงาน
เหล่านั้นมีทั้ง‘พลังงานความร้อน’และ‘รังสี’

สำหรับ ‘พลังงานความร้อน’ นั้น เราสามารถ
นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยนำความร้อนที่เกิดขึ้น
ไปต้มน้ำให้เดือด แล้วนำไอน้ำที่ได้ไปปั่นกังหันไอน้ำที่
เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าในโรง
ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ส่วน ‘รังสี’ เป็นพลังงานที่แผ่กระจายจาก
ต้นกำเนิดออกไปในอากาศหรือตัวกลางใดๆ ในรูป
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมไปถึงกระแสอนุภาคที่มี
ความเร็วสูงด้วย

โดยทั่วไปเรารู้จักรังสีเอกซ์หรือเอกซเรย์จาก
โรงพยาบาลเพือ่การฉายภาพอวยัวะภายในของรา่งกาย
เช่นกะโหลกฟันกระดูกซี่โครงอวัยวะภายในร่างกาย
กระดูกแขนขาและส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อตรวจ
ดูภาพจากแผน่ฟลิม์แพทย์สามารถบอกความปกติหรอื
ความผดิปกติของอวยัวะภายในเหลา่นัน้ได้เรยีกวา่การ
ถ่ายภาพโดยรังสีเอกซ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ปรมาณู กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และสนับสนุนการกำกับ
ดแูลความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณูได้รว่มกบัศนูย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ของ สวทน. ในการจัดทำ
ภาพอนาคตปส.ในปี2563โดยได้มีการจดัสมัมนาเชงิ
ปฏิบัติการไปเมื่อวันที่28–29กันยายน2553

ผลการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้เราทราบ
ถึง 3 ส่วนหลักๆ ที่สำคัญคือ 1) Positioning and
Benchmarking ซึ่งก็คือ จุดอ่อน-จุดแข็งเมื่อเทียบกับ
ความสามารถที่ต้องการในการบรรลุพันธกิจของ ปส.
และตำแหน่งของปส.เองเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับ
เดียวกันทั้งภายในและนอกประเทศ

2) Trends หมายถึงปัจจัยใหม่ (Emerging
Issues) ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต และแนวโน้มนอก
องค์กรที่อาจเป็นโอกาส อุปสรรคหรือความเสี่ยงได้
และ3)Uncertaintiesคอืความไม่แนน่อนของประเทศ
หรือของโลกที่อาจทำให้บทบาทหรือวิธีทำงานของปส.
เปลี่ยนแปลงไป

การสัมมนาครั้งนี้บุคลากรของ ปส. แต่ละท่าน
ได้แสดงความคดิกนัอยา่งกวา้งขวางและขอบอกวา่ไมม่ี
กั๊กกันเลยทีเดียวแต่ละท่านเปิดเผยความในใจกันแทบ
หมดเปลือกจนเราประทับใจกับความเปิดเผยและกล้า
แสดงออกครั้งนี้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการ
ทำภาพอนาคตเท่านั้น ยังเหลือการทำงานที่ทีมงาน
จากปส.ต้องทำเพื่อรวบรวมใจคนทั้งปส.ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันที่จะพร้อมเดินหน้าไปบนทางสู่ปีที่ 50 ของ
ปส.ต่อไป

Kick off 
OAPForesight
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เมืองในเอเชีย (Asian City Innovation
SystemInitiative)เป็นโครงการวิจัยที่ได้
รับการสนับสนุนโดย The International
DevelopmentCentre(IDRC)เพือ่ศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนวัตกรรมกับ
เมืองใหญ่6เมืองของอาเซียนและกลไก
ที่ใช้ในการอธิบายความแตกต่างของขีด
ความสามารถดา้นนวตักรรมที่พบในเมอืง
ใหญ่ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอทางเลือก
เชิงนโยบาย (Policy Options) ในการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้าน
นวัตกรรมกับนโยบายพัฒนาเมือง

ทัง้นี้เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถ
ด้านนวัตกรรม ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างความได้เปรียบเชิงผลิต
ภาพรวมถึงระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับผลที่ไม่พึงปรารถนา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว

โดยมีเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 6 เมือง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร(ไทย) โฮจิมินห์ซิตี้ (เวียดนาม)กรุง
จาการ์ตา (อินโดนีเซีย) กรุงกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)
กรุงมะนิลา(ฟิลิปปินส์)และสิงคโปร์ทั้งนี้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบฝ่ายไทย ได้แก่ภาควิชาการวางแผนภาค
และเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัNoviscapeConsultingGroupLtd.ศนูย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ
และสถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร

โครงการนี้มีเปา้หมายเพือ่สรา้งนวตักรรมเพือ่ให้
เมืองใหญ่ทั้ง6เมืองของอาเซียนเป็นเมืองที่น่าอยู่และ
เจริญรุ่งเรือง แสวงหาแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่าง
อย่างยั่งยืน โดยตอบสนองต่อความสนใจและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในเมือง และผสม
ผสานผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม ความ
เป็นเมืองและการมองอนาคตเข้าด้วยกัน

กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการคือ ระบบ
นิเวศเชิงพื้นที่ของมนุษย์ (Human-Space Ecology)
ซึ่งประกอบด้วย

•พืน้ที่เชงิกายภาพ(PhysicalSpace)โดยเชือ่ม
โยงประเด็นเกี่ยวกับความหนาแน่น (Density) ความ
หลากหลาย(Variety)และความใกล้ชิด(Proximity)

• พื้นที่ข้อมูล (Information Space) ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ เครือข่ายทาง
สังคม (รวมถึงชุมชนเสมือนจริง) และกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลทางสังคม (Social Information
Processing)

•พืน้ที่การรบัรู้(CognitiveSpace)เปน็ปจัจยั
ที่มีส่วนกำหนดแนวทางของสถาบันต่างๆ ในการขับ
เคลื่อนความคิดและพฤติกรรมของผู้คนปัจจัยดังกล่าว
ได้แก่ วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม กฎหมาย ทรัพย์สิน
ทางปัญญา มาตรฐาน ความไว้วางใจ และความเป็น
ผู้ประกอบการ

ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคสวทน.มีส่วน
รว่มในการออกแบบและดำเนนิกจิกรรมการระดมสมอง
เชิงคาดการณ์อนาคตนับตั้งแต่การประชุมแบบOpen
Space โดยให้ผู้เข้าประชุมเสนอความเห็นในหัวข้อ
‘กรุงเทพฯจะเป็นอย่างไรใน20ปีข้างหน้า’

จากนั้นจึงได้เริ่มการวางแผนนวัตกรรมเมือง
ด้วยภาพอนาคต (Scenario Planning) โดยอาศัย
แนวโน้มกระแสหลัก(Megatrends)ทำการระบุความ
ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนได้ภาพอนาคต
3 ภาพคือ เมืองผู้สูงอายุ (Grey City) เมืองดิจิตัล
(Google City) และเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
City)รายละเอียดปรากฏอยู่ในคอลัมน์Features



วัสสลิสา ไตรสัจจ์ และสุชาต อุดมโสภกิจ  
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in & out
สุชาต อุดมโสภกิจ

วัน รวม ญาติ 
เมื่อ ก่อน :เมื่อใดก็ตามที่มีงานรวมญาติเกิดขึ้น

เชน่งานแตง่งานงานวนัเกดิอากงอาม่าวนัหยดุยาววนั
ฉลองการรบัปรญิญาของนอ้งหนูจะมีก็แต่ญาติสนทิหรอื
ญาติที่อยู่ไกลแต่มีกำลงั(ทรพัย)์มากพอที่จะเดนิทางมา
รว่มงานได้เทา่นัน้สว่นผู้ที่ไม่สามารถมารว่มงานได้ก็จะ
ใช้บรกิารโทรเลขของกรมไปรษณยี์แลว้ก็เฝา้รอจดหมาย
ตอบกลบัพรอ้มคำบรรยายบรรยากาศของงานและหาก
พอมีอันจะกินอยู่บ้างก็จะมีรูปภาพแนบมาด้วย

วนั นี ้:สมาชกิของครอบครวัทกุคนสามารถแสดง
ตวัในวนัรวมญาติได้ไม่วา่เขาและเธอจะอยู่ที่ใดและไม่
วา่งานนัน้จะอยู่ตรงสว่นไหนของโลกตราบเทา่ที่มีเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์อัจฉริยะให้บริการ งาน
ฉลองการรบัปรญิญาเตม็ไปดว้ยกลอ้งดจิติอลโทรศพัท์
มอืถอืที่ถา่ยรปูและวดิโีอได้ยิง่มี3Gก็ยิง่ทำให้ทกุอยา่ง
‘มีชีวิตชีวา’มากขึ้นในงานแต่งงานอาจมีแขก‘ข้ามโลก’
ที่ขอยลโฉมเจ้าสาวที่โดดเด่นที่สุดในงานผ่านเว็บแคม
ด้วยเหตุนี้ วันรวมญาติจึงเกิดขึ้นได้ไม่ว่าสมาชิกของ
ครอบครัวจะอยู่แห่งหนใดในโลกนี้

เมื่อ ต้อง เดิน ทาง 
ไป ต่าง ประเทศ

เมือ่ กอ่น :เมือ่สมาชกิคนใดคนหนึง่ของครอบครวั
ตอ้งเดนิทางไปยงัประเทศที่หา่งไกลผู้ที่อยู่ขา้งหลงัรู้ดีวา่
คงอีกนานกว่าจะได้เจอหน้าค่าตากันอีกครั้ง การส่ง
จดหมายต้องใช้เวลาราว 2 สัปดาห์หรืออาจเป็นเดือน
กว่าจะถึงมือผู้รับ ยิ่งหากเป็นการอพยพย้ายถิ่นเพื่อไป
ตั้งถิ่นฐานแล้วนั่นอาจหมายถึง‘สาแหรกขาด’กันเลย
ทีเดียวจำได้ว่าเมื่อครั้งไปเยอรมนี3เดือนต้องพึ่งพา
บตัรโทรศพัท์และเครือ่งโทรสารเวลาโทรก็มองไปรอบๆ
ดูบา้นเมอืงที่ขาวโพลนไปดว้ยหมิะและความหนาวเหนบ็
ที่เกาะกินร่างกายและจิตใจเหงา...แต่ก็ต้องทน

วัน นี้ :หากสมาชิกครอบครัวที่อยู่ห่างไกลเงียบ
หายไปนัน่อาจหมายความวา่เขาตอ้งการให้เปน็เชน่นัน้
จรงิๆเพราะผูค้นโลกทกุวนันี้สามารถเขา้ถงึการสือ่สาร
โทรคมนาคมได้สารพัดรูปแบบ ไม่ว่าโทรศัพท์บ้าน
(LandLine)หรือโทรศัพท์มือถือสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ(InternationalTelecommunication
Union, ITU)บอกว่าในปี ค.ศ. 2010ที่ผ่านมามีผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือถึง5พันล้านคนซึ่งเท่ากับร้อยละ70
ของประชากรบนโลกใบนี้

ส า ย สั ม พั น ธ์ ใ น ค ร อ บ ค รั ว : 
อ ดี ต - ปั จ จุ บั น
ไม่ว่าคนในครอบครัวจะพูดกันด้วยเรื่องอะไร จะคลุกเคล้าด้วยเสียงหัวเราะ ร้องไห้ หรือเสียง
ทะเลาะเบาะแวง้กนักต็ามอารมณ์เหลา่นี้ไม่เคยเปลีย่นแปลงมาตลอดทกุยคุทกุสมยัสิง่ที่เปลีย่น
ไปจากรุ่นสู่รุ่นคือวิธีที่ใช้ในการสื่อสาร

เทคโนโลยีทำให้คนในครอบครวัตดิตอ่กนัดว้ยวธิีที่แตกตา่งออกไป(และมกัเปน็ไปในทาง
ที่ดีขึน้)บางคนอาจSkypeขา้มทวปีเพือ่อวยพรวนัเกดิคณุแม่ลองหลบัตานกึภาพวา่การตดิตอ่
ของสองคนนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างง่ายดายหากเป็นเมื่อ25ปีก่อน

เราลองมาดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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โทรศัพท์ ครั้ง แรก
เมื่อ ก่อน : คุณจำได้หรือ

ไม่ว่าคุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรกเมื่อ
อายุเท่าใด หนุ่มสาวสมัยก่อนจะ
มีโทรศัพท์เป็นของตนเองได้ก็ต่อเมื่อมีบ้านหลัง
แรกเป็นของตนเองก่อน (หรืออย่างน้อยก็มีที่อยู่
เป็นหลักเป็นแหล่ง) ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องอายุราวๆ
20ปีขึ้นไปซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว
การมีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตนเองเป็นความภาค
ภูมิใจและความตื่นเต้นอย่างหนึ่งของชีวิต โดย
มิพกัตอ้งสนใจวา่จะเปน็โทรศพัท์ชนดิใดและจะหรู
ยิ่งขึ้นหากมีเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

วัน นี้ : การมีโทรศัพท์เป็นของตนเองไม่ใช่
สิ่งบ่งชี้การบรรลุนิติภาวะแต่อย่างใด การศึกษา
ของ Pew Research แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ
75 ของผู้ที่มีอายุ 12-17 ปีมีโทรศัพท์มือถือเป็น
ของตนเองสำหรับประเทศไทยนั้นผลการสำรวจ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2552 ระบุว่า
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือมี
จำนวน34.8ล้านคนหรือร้อยละ56.8ในขณะ
ที่คุณพ่อคุณแม่ให้เหตุผลว่าลูกๆ ควรมีโทรศัพท์
มือถือติดตัวเพื่อความปลอดภัยโทรศัพท์มือถือจึง
ไมใ่ช่เพยีงแค่หมายเลขโทรศพัท์เทา่นัน้แต่หมายถงึ
กริ่งสัญญาณเตือนหมดเวลาเสียงกระซิบการพูด
คุยสนทนาและสีสันในชีวิตประจำวันด้วย

ปู่ย่า ตา ยาย 
กับ หลานๆ

เมื่อ ก่อน : อากงอาม่ารับ
รู้ความเป็นไปในชีวิตของหลานตัว

น้อยที่โรงเรียนได้ด้วยการไปรับ-ส่งทุกเช้าและเย็น เพราะ
บ้านอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก(และอาจต้องฟังคุณครู
บ่นถึงความซนของบรรดาลิงทั้งหลายพร้อมกับอมยิ้มไป
ด้วย) ตอนกลางวันของบางวันอาจพบอาม่าเอาอาหารไป
ให้หลาน เพราะเมื่อวานไอ้ตัวเล็กบ่นว่าอาหารที่โรงเรียน
ไม่ถูกปาก ส่วนตอนเย็นอากงต้องควักกระเป๋าซื้อไอติมให้
จอมซนระหวา่งทางกลบับา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งวยัเปน็
ไปอย่างราบรื่นและเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด

วนั นี ้:อากงอยู่ในหอ้งนอนชัน้ลา่งสดุเขา้Facebook
หรือ MySpace ของหลานซึ่งอยู่ในห้องใต้หลังคา เพื่อ
ตดิตามความเปน็ไปในชวีติประจำวนัของหลาน(และอมยิม้
อยู่หน้าโน้ตบุ๊คคนเดียว)สมาคมชาวอเมริกันที่เกษียณอายุ
(AmericanAssociationofRetiredPersons,AARP)
บอกว่าในบรรดาผู้ที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่ใช้บริการเครือ
ข่ายสังคม(SocialNetwork)บนอินเทอร์เน็ตมีอยู่ไม่น้อย
กว่า1ใน3ที่ติดต่อกับหลานๆด้วยการดู‘Status’ทำให้
ทราบว่าวันนี้หลานสอบได้คะแนนเยี่ยม และการใช้ ‘Pat’
ช่วยให้อากงส่งคำชื่นชมได้ในทันที ต้องเข้าใจวัยรุ่นสมัยนี้
ว่าชอบพิมพ์มากกว่าชอบพูด (หากจะพูดก็ต้องผ่านมือถือ
เท่านั้น) ซึ่งหากนั่นเป็นความต้องการของหลานคนโปรด...
น้อยกว่านี้ได้อย่างไร

หลัก การ สื่อสารใน ครอบครัว โดย ใช้ ไอ ที
• สั้นกระชับได้ใจความเพราะคนที่ใช้FacebookTwitterฯลฯจะไม่เสียเวลาอ่านข้อความยาวๆ
• ใช้เทคโนโลยีให้ถูกกับคนลูกชายชอบอีเมลลูกสาวชอบFacebookส่วนคุณแม่ต้องโทรศัพท์
• หัดใช้ภาษาวัยรุ่น เดี๋ยวไม่’ใจ เช่นLOL -LaughOutLaud(กร๊ากกกก) IMHO- InMyHumble

Opinion(ข้าพเจ้าเห็นว่า...)OMG–OhMyGod(พระเจ้าจอร์ชมันยอดมากกก)เป็นต้น
• อยา่ปากสวา่งการแชร์ขอ้มลูเปน็เรือ่งที่ตอ้งระมดัระวงัรอบคอบอยา่งมากการเปดิเผยความลบัอาจทำให้

บุคคลที่เรารักและรักเราต้องหมางเมินได้
• เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เพราะลูกหลานจะมีความสุขมากที่ได้สอนอากงอาม่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือ

โน้ตบุ๊ค
• ใช้ให้ถูกที่ถูกทางอย่าใช้ขณะขับรถอย่าหยุดเดินกลางคันเพื่อใช้BB
• และสุดท้าย...ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถทดแทนการกอดและหอมแก้มคนที่เรารัก1ฟอด

ที่มา

ดัดแปลง จาก Family Communication: Then and Now +

ผล การ สำรวจ การ มี การ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร ใน ครัว เรือน พ.ศ. 2552, สำนักงาน สถิติ แห่ง ชาติ +
13 : 



QuEstion arEa

Q: นักวิทยาศาสตร์ที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไร
A: ในเว็บไซต์WikiAnswersมีคำตอบให้ดังนี้ครับ...

ต้อง มี ความ กระหาย ใคร่ รู้ สิ่ง ต่างๆ รอบ ตัวเช่นกาลิเลโอกาลิเลอิสนใจเทหวัตถุฟากฟ้าจึงทำให้เขา
ศึกษาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆด้วยกล้องโทรทัศน์

คิด อย่าง มี เหตุผล และ เป็น ระบบ สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกรเกอร์ เมนเดล ประสบความ
สำเร็จในการค้นพบหลักทางพันธุศาสตร์ ในขณะที่คนอื่นๆ ล้มเหลว เพราะเขาออกแบบการทดลองอย่าง
เป็นระบบรวมทั้งบันทึกผลการทดลองอย่างระมัดระวังและเที่ยงตรง

เปดิ ใจ กว้าง และ ไมม่ี อคติซึง่หมายความวา่สามารถปรบัเปลีย่นแผนหรอืละทิง้สมมติฐานเดมิๆได้หาก
จำเป็นเช่นโยฮันเนสเคปเลอร์ซึ่งค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่หักล้างแนวคิดเดิมของปโตเลมี
ที่ระบุว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

ซื่อสัตย์ และ ให้ เกียรติ ต่อ องค์ ความ รู้ ที่ ผู้ อื่น ค้น พบ ไอแซก นิวตันสร้างกฎการเคลื่อนที่จากความรู้ที่
กาลิเลโอและนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านค้นพบ

ทำงาน หนัก อย่าง สม่ำเสมอแมรีคูรีเป็นคนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง2ครั้งซึ่งไม่น่าแปลก
ใจหากศึกษาประวัติและพบว่าท่านทำงานหนักเพียงใด

ไม่ ด่วน สรุป ทฤษฎีอะตอมของ จอห์น ดาลตัน ได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานจากการทดลอง
ดาลตันไม่ใช่คนแรกที่บอกว่าอะตอมคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร แต่เป็นคนแรกที่ใช้หลักฐานจาก
การทดลองมาสนับสนุนทฤษฎีของเขา

นักวิทยาศาสตร์
กับการปอกเปลือกผลไม้

Question Area 
 เป็นพื้นที่ทำลายความสงสัยใน

แง่มุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม Horizon นำข้อสงสัย

และคำถามไปแจกจ่ายแก่ผู้รู้ในแต่ละด้าน 
เพื่อขจัดรอยย่นบนหัวคิ้ว 

 ฉบับนี้ว่าด้วยคุณสมบัตินัก
วิทยาศาสตร์และเรื่องง่ายๆ 

อย่างการปลอกผลไม้

สุชาต อุดมโสภกิจ
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คิด สร้างสรรค์ และ มี วิจารณญาณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพได้เพราะสามารถก้าวข้าม
สิ่งที่รู้กันโดยทั่วไปในขณะนั้น เขามองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในขณะที่ผู้อื่นมองไม่เห็น และเขามองสิ่ง
ต่างๆในมิติที่ต่างจากคนอื่น

คุณสมบัติอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์ควรมีได้แก่เป็นนักสังเกตที่ดีหาวิธีการใหม่ๆเพื่อไปให้ถึงจุดหมายมี
ความอดทนมานะพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนและระลึกอยู่เสมอว่าวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัด

Q:เหตุใดหลังจากปอกเปลือกและหั่นผลไม้บางชนิดแล้วจึงกลาย
เป็นสีน้ำตาลไม่น่ารับประทาน

A: ในเซลล์ของผลไม้บางชนิดมีสารจำพวกฟีนอล (PhrnolicCompounds)อยู่ เมื่อเราปอกเปลือกและหั่นเนื้อ
ผลไม้เปน็ชิน้ๆทำให้เซลล์บางเซลล์แตกออกสารฟีนอลเหลา่นัน้ออกมาสมัผสักบัออกซเิจนในอากาศเกดิปฏกิริยิา
เคมีที่เรียกว่าออกซิเดชั่น(Oxidation)ขึ้นปฏิกิริยานี้ถูกเร่งโดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่าโพลีฟีนอลออกซิเดสหรือพีพีโอ
(Polyphenoloxidase, PPO) แล้วทำให้เกิดสารจำพวกควิโนน (Quinones) ซึ่งมีสีน้ำตาลดังนั้น ภายหลังจาก
ปอกเปลือกและหั่นเนื้อผลไม้แล้ว สีน้ำตาลที่เกิดขึ้นตามผิวของเนื้อผลไม้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อย เร็วหรือช้า
ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารฟีนอลและเอนไซม์พีพีโอโดยผลไม้แต่ละชนิดมีสารเหล่านี้ไม่เท่ากัน

หากต้องการลดปัญหาดังกล่าว ให้แช่ผลไม้ในน้ำมะนาวผสมน้ำสะอาดทันทีหลังหั่นแล้ว จะทำให้ผลไม้ดู
นา่รบัประทานการผลตินำ้แอปเปลิในเชงิพาณชิย์มกัผสมกรดแอสคอร์บกิ(AscorbicAcid)หรอืวติามนิซีเลก็นอ้ย
เพื่อช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทำให้น้ำแอปเปิลมีสีไม่เข้มมากนักหากจะคั้นน้ำผลไม้ดื่มเองควรผสมน้ำมะนาว
ด้วยเพราะนอกจากจะทำให้น้ำผลไม้มีรสชาติกลมกล่อมน่าดื่มแล้วความเปรี้ยวและกลิ่นน้ำมันจากผิวมะนาวยัง
ช่วยกระตุ้นความกระหายได้ดีนักแล

Q:ชอบดูแข่งบาสเกตบอลขอถามว่าทำไมไมเคิลจอร์แดน 
จึงลอยอยู่ในอากาศได้นานผิดปกติตอนที่กระโดดเพื่อหยอดลูก 
ลงห่วง(ที่เขาเรียกว่าSlamDunkนั่นแหละ)
A:ในทางทฤษฎีคนเราจะลอยอยู่ในอากาศได้นาน1วินาทีก็ต่อเมื่อต้องกระโดดได้สูง4ฟุตแต่ในความเป็นจริง
นักบาสเกตบอลไม่สามารถกระโดดได้สูงขนาดนั้น(ส่วนใหญ่จะลอยอยู่ในอากาศได้นาน0.8–0.9วินาที)รวม
ทัง้ไมเคลิจอรแ์ดนดว้ยเหตุที่ดูเหมอืนเขาลอยอยู่ในอากาศได้นานเพราะเขาจบัลกูบาสเกตบอลไว้นานกวา่คนอืน่
ขณะที่ลอยตวัอยู่กลางอากาศและจะสะบดัลกูบอลออกจากมอืก็ตอ่เมือ่อยู่ในชว่งขาลงนอกจากนี้เขายงัหดขาขึน้
ในขณะที่ตัวลอยขึ้นจึงทำให้ดูเหมือนว่าเขากระโดดได้สูงผิดปกติ

หากชมการแขง่บาสเกตบอลครัง้ตอ่ไปอยา่ลมืจบัเวลาชว่งที่นกับาสกระโดดเอาบอลยดัหว่งนะครบัเผือ่จะ
เจอคนที่ลอยอยู่กลางอากาศได้นานเกิน1วินาที
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บารมี นว นพรัตน์ สกุลเกิดปี2520ท่ี
กรุงเทพมหานคร

จบช้ันประถมและมัธยมท่ีอัสสัมชัญ
บางรัก ปริญญาตรีจากวิศวะบางมด
ต่อด้วยปริญญาโทการบริหารจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมจากIITชิคาโก

เคยเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารญ่ีปุ่น
อยู่คร่ึงปี พร้อมๆ กับเรียนปริญญาเอก 
ไปด้วยแต่เรียนไม่จบเพราะแม่อยากให้กลับ
บ้านเสียที

เคยเป็นวิศวกรส่ิงแวดล้อมท่ีชิคาโก,
ศูนย์กฎหมายส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย,
และบริษัทท่ีปรึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในกรุงเทพฯอยู่หลายปีก่อนจะลาออกมาสู่
งานสายข่าวเต็มตัวเพราะพอแล้วกับงานท่ี

ข้อความข้างต้นเป็นสำนวนการเขียนแนะนำตัวของเขาในbaramee.wordpress.com

ไม่ได้รักพร้อมกับยอมถูกลดเงินเดือนลงเกือบ
3เท่าซ่ึงหลายคนบอกว่า“บ้าไปแล้ว”

มาเป็นผู้ประกาศข่าววิทยุท่ี Nation
Radioก่อนจะมาเป็นผู้ส่ือข่าวผู้ประกาศข่าว
ทีวีและพิธีกรท่ีNationChannelปัจจุบัน
เป็นพิธีกรรายการโลกยามเช้าและเกษตร 
HotNewsท่ีช่อง3

ชีวิตส่วนใหญ่–ทำงาน
ชีวิตส่วนน้อย–อ่านและเขียนหนังสือ

ดูหนัง เดินทางท่องเท่ียว ถ่ายภาพและงาน
ห้องมืด

*** ไม่ได้ต้องการอวดอ้างสรรพคุณ
แต่ต้องการให้รู้ว่าเป็นคนมีหัวนอนปลายตีน
และมีตัวตนอยู่จริง สามารถตามตัวเจอได้ 
(ถ้ามีความพยายาม)
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สั้นกับระยะยาว
“อันดับแรกเลยคือ ‘สถานที่’ เพราะการเติบโต

ของWirelessDeviceและApplicationจะทำให้ชีวิต
คนเราไม่ผูกติดกับสถานที่อีกต่อไป แนวโน้มนี้เห็นมา
หลายปีแล้วแต่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะกลายเป็น
ชีวิตปกติของเราไปเลยต่อไปเราจะไม่ต้องกลับบ้านมา
เช็คอีเมลดาวน์โหลดหนังหรือเพลงพิมพ์งานหรือตัด
ตอ่วดิโีอกนัอกีเราสามารถทำกจิกรรมพวกนี้ทีไ่หนกไ็ด้
เพราะประสิทธิภาพของอุปกรณ์พกพาจะสูงขึ้น

“อย่างที่สองคือ ‘เว็บไซต์’ อันนี้อาจจะมองยาว
หน่อย เพราะแนวโน้มนี้เพิ่งจะเริ่มเกิดเมื่อเร็วๆ นี้เอง
คือโลกแห่งแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่
เฟื่องฟูมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือผู้ใช้
สามารถใช้งานเว็บไซต์ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้โดย
ไม่ต้องเปิดผ่านบราวน์เซอร์เลย เพราะความสะดวก
ใช้ง่าย และตอบสนองต่อความรีบเร่งของผู้คนได้เต็มที่
เพราะฉะนั้น ผมมองว่าเว็บไซต์บนโลกอินเทอร์เน็ตจะ
ไม่สำคัญเท่ากับแอพพลิเคชั่นอีกต่อไป ใครอยากจะ
ดึงความสนใจของผู้คนได้ต้องหันมาทำแอพพลิเคชั่น
มากกว่าหันไปทำเว็บไซต์เหมือนเดิม”

โลกในอีก10ปีข้างหน้าบารมีจึงมองว่าถึงแม้
โลกยังคงเป็นใบเดิมแต่มันก็ไม่ใช่ใบเดิมอีกต่อไป

“ผมมองว่าในอีก10ปีข้างหน้าสองสิ่งนี้จะได้
เห็นแน่ๆ แต่อาจจะมีสิ่งอื่นเพิ่มเข้ามาอีกมากมายใน
รายละเอียดถ้าเป็นมุมของสื่อมวลชนการผลิตเนื้อหา
ให้กลายเป็นดิจิตอลหรือออนไลน์ ก็จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับสารได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และ
มากกว่า เพราะถ้าสื่อมัวแต่ยึดติดทำออฟไลน์ ขณะที่
ผู้รับสารก็สร้างสื่อออนไลน์กันได้เอง คนก็เลิกเสพสื่อ
ออฟไลน์ในที่สุด

“คนหันไปหาสื่อออนไลน์กันทั้งนั้น เหตุผล
หลักๆ คือเร็วและฟรี โลกออนไลน์ในอนาคต คำว่า
‘ฟรี’ กลายเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างแน่นอน สื่อ
เองก็ต้องหารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ทำให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ต้อง ‘ฟรี’ สำหรับผู้รับสาร
ด้วย เพราะฉะนั้น เป็นงานที่หนักเอาการครับสำหรับ
สื่อกระแสหลักที่ต้องปรับตัวขนานใหญ่

“ผมมีประสบการณ์มาทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ
และโทรทัศน์ พบว่ายังมีคนข่าวอีกจำนวนมากที่ยังไม่
พร้อมปรับตัว ยังยึดติดกับความคิดเดิมๆ ต้องถามตัว
เองก่อนว่าต้านทานกระแสโลกได้แค่ไหน ผมมองว่า
ไม่ได้มีทางเดียวคือต้องปรับตัว เราไม่ใช่ฐานันดรสี่อีก
ต่อไปอนาคตจะไม่มีการแบ่งแยกความเป็นสื่อมวลชน
ด้วยคำว่า‘อาชีพสื่อ’แต่จะแบ่งแยกด้วยคำว่า‘คุณภาพ
สื่อ’แทน”

เป็นคำตอบของผู้มี‘บารมี’
เป็นชื่อจริง

เราพยายามตามตัวเขาไม่นานก็ได้พูดคุยกัน
“หลังเรียนจบ ผมทำบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่ง

แวดล้อม รับผิดชอบในการจัดทำ EIA (รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ของโครงการพวก
แท่นขุดเจาะน้ำมันและเหมืองแร่ พอทำไปสักพักเราก็
รู้แล้วว่าEIAเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการสร้างอภิมหา
โครงการเหล่านี้เท่านั้น”

เมื่อเข้าไปคลุกคลีจึงพบว่า EIA เป็นเพียง
เสือกระดาษ

“มันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าจะสร้างโครงการได้หรือ
ไม่ได้ เพราะยังไงก็สร้างได้ เพียงแต่ยื่น EIA ไปตาม
ระเบียบ ถ้าโดนตีกลับก็เอามาแก้ แล้วก็ส่งใหม่ กลับ
ไปกลับมาอย่างนี้จนกว่าจะผ่าน ส่วนกระบวนการจะ
เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบริษัทที่ปรึกษา
และกำลังภายในของเจ้าของโครงการ”

โครงการแลว้โครงการเลา่เมือ่พบวา่งานที่ทำไม่
สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพอย่างที่ควร
ความเบื่อจึงชวนให้เขาหางานใหม่

“เมืองไทยต้องใช้ตัวแปรตัวอื่นๆ อีกมากมาย
สิ่งแวดล้อมถึงจะได้รับการใส่ใจ และตัวแปรหนึ่งที่
ทำให้ประเด็นต่างๆทางสังคมได้รับการเหลียวแลก็คือ
สื่อมวลชน”เขาว่า

ปจัจบุนัเขาเปน็ผู้สือ่ขา่วในรายการ‘โลกยามเชา้’
และยามเย็นในรายการ‘เกษตรHotNews’

“ส่วนตัวผมชอบทำข่าวเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
และไอทีเพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและอธิบายให้
คนเข้าใจได้ยากด้วยแต่มันสำคัญต่อประชาชน เพราะ
ประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีพื้นฐานความรู้เหล่านี้มาก
พอสมควร

นอกจากชอบเขียนหนังสือ บารมียังฝันอยากมี
สถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองและฝันก็เป็นจริงเขาทำ
สถานีโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตนามว่าsukiflix.com

“เหตุผลหนึ่งคืออยากทำในสิ่งที่อยากทำ อยาก
พูดในสิ่งที่อยากพูดเพราะยังไงก็ตามทั้งทีวีวิทยุหรือ
หนังสือพิมพ์ก็ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ข่าวหรือการนำเสนอ
อะไรตา่งๆแต่อนิเทอรเ์นต็นัน้มีความอสิระกวา่นัน้มาก
อีกเหตุผลหนึ่งคือผมสนใจอยากทำสื่อมานานแล้ว จึง
อยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองบ้าง”

คนรุ่นใหม่มาแล้ว
คงเหมือนประโยคหนึ่งที่เขาโปรยไว้บนบล็อก

ว่า
-‘PrimeTime’จะไม่สำคัญอีกต่อไป-
เราจึงอยากรู้ว่าจะมี ‘อะไร’อื่นอีกไหมที่จะไม่

สำคญัอกีตอ่ไปในอนาคตที่โลกเสมอืนจะมีบทบาทมาก
ขึ้นเฉกเช่นPrimeTime

“จริงๆผมมองว่ายังมีอีกหลายอย่างในโลกแห่ง
ความเป็นจริงที่จะถูกลบเลือนไปในโลกเสมือน ขอยก
ตัวอย่างสำคัญๆ 2 อย่างก็พอนะครับ แบ่งเป็นระยะ
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โครงการวิจัยระบบนวัตกรรมเมืองในเอเชีย เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Noviscape Consulting Group Ltd. ศูนย์คาดการณ์
เทคโนโลยีเอเปค สวทน. และสถาบันพัฒนาเมือง
กรงุเทพมหานครรว่มกบัเมอืงอืน่ๆในแถบอาเซยีนไดแ้ก่
โฮจิมินห์ซิตี้กรุงจาการ์ต้ากรุงกัวลาลัมเปอร์กรุงมะนิลา
และสงิคโปร์สนบัสนนุโดยTheInternationalDevelopment
Centre(IDRC)

19 : 

ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy)ซึง่จะกอ่ให้เกดิการจา้งงานและขยายฐานรายได้ภาษีให้กบัรฐัเพือ่ให้ประเทศไทย
ยังรักษาฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

การสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้น สภาพแวดล้อมและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่
ไปกับการเรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติและการดำเนินนโยบายสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้
เอื้อต่อกระบวนการสร้างนักคิดและบ่มเพาะให้กลายเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
รัฐบาลกำลังเป็นแกนนำในการผลักดันดำเนินการภายใต้นโยบายที่เรียกว่า‘เมืองสร้างสรรค์’
(CreativeCity)

การพฒันากรงุเทพมหานครมีความซบัซอ้นมากกวา่ความมุง่หมายในการพฒันาดา้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมาย
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาสังคมปัญหาสุขภาพ
ประชาชน ฯลฯล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการ
วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

นวตักรรมเมอืงจงึไม่ได้จำกดัอยู่เพยีงแค่ผลติภณัฑ์ใหม่ที่ขายได้ในตลาดแต่รวมไปถงึ
แนวทางวธิีการและแนวคดิในการแกไ้ขปญัหาเมอืงที่ให้ประชาชนมีคณุภาพชวีติที่ดีขึน้การ
แกไ้ขปญัหาเมอืงจงึตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถจากสหสาขาวชิารวมทัง้ความรว่มมอืของ
ภาคีการพัฒนาหลายฝ่ายการสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครจึงไม่ควร
จำกัดอยู่เพียงแค่วงการผังเมืองและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว

โครงการวจิยัระบบนวตักรรมเมอืงในเอเชยี(AsianCityInnovationSystemInitiative)
มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและเพื่อพัฒนาแบบจำลองใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ระบบนวัตกรรม
สำหรับประเทศกำลังพัฒนา พัฒนากรอบนโยบายและเครื่องมือสำหรับผสมผสานการสร้าง
นวัตกรรมกับนโยบายพัฒนาเมือง

Horizonฉบับ‘นวัตกรรมเมือง’ขอนำเสนอผลรายงานจากโครงการวิจัยดังกล่าว
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับเมืองใหญ่นี้เกิดจากวิธีการมองอนาคต (Foresight) เพื่อตั้ง

โจทย์เพือ่หานวตักรรมที่จะสรา้งขึน้มาเพือ่ใช้กบัเมอืงใหญ่สรา้งเครือ่งมอืหรอืกลไกที่จะทำให้
เมืองกรุงเทพมหานครในอนาคตสามารถปรับตัวและกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิด
และจะเกิดในอนาคต

Horizon ขอเชิญผู้อ่านลองจินตนาการตามเนื้อหาต่อจากนี้ การอ่านเนื้อหาต่อจาก
นี้อาจต้องใช้วิธีที่คล้ายการนั่งดูภาพยนตร์แนวไซไฟ โดยมีฉากหลักเป็นกรุงเทพมหานครปี
2573และตัวละครก็เป็นพวกเราชาวกรุงเทพมหานครนั่นเอง



-System innovation-

โดยเหตุที่ กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็น
พหุสังคมแต่วิถีการดำรงชีวิตยังคงมีลักษณะเกาะเกี่ยว
กันเป็นชุมชนจึงมีการรวมตัวกันของผู้คนในชุมชนตาม
ความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกันเฉพาะกลุ่มจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยแต่ละกลุ่มมีการขับเคลื่อน
ดว้ยกจิกรรมที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ซึง่รวม
ถงึกจิกรรมสง่เสรมิปญัญาและจติใจแก่คนในชมุชนในรปู
แบบตา่งๆเชน่อาศรมความรู้ซึง่เปน็กลไกการถา่ยทอด
ประสบการณ์ความสามารถเฉพาะตัวของผู้สูงอายุแก่
คนรุ่นใหม่เป็นต้น

กลไกการเชื่อมโยงของผู้คนในชุมชนมีความ
หลากหลาย พื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นทั้งในโลกจริงและ
โลกเสมือน มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้คนทุกวัยทุก
กลุ่มเข้าถึง

เมื่อการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนมีความแข็งแกร่ง จึงเกิดโครงสร้าง
บริหารจัดการภายในชุมชน(Communitycenter)ที่มี
แบบแผนและมีกฎหมายรองรบัโดยองคก์รดงักลา่วอาจ
ดำเนินการผ่านผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก
ภายในชุมชนหรือด้วยการมีส่วนร่วมโดยตรงของคนใน
ชุมชน (Directparticipation)ทำหน้าที่บริหารจัดการ
กจิการตา่งๆภายในชมุชนให้เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

Bangkok 2030 
ภายใต้แรงขับเคลื่อนของกระแสหลักของโลก3กระแสได้แก่สังคมวัยวุฒิ(AgeingSociety)สังคมคาร์บอน
ตำ่(LowCarbonSociety)และสงัคมดจิติอล(VirtualSociety)กรงุเทพมหานครเปน็อกีมหานครหนึง่ที่กำลงั
จะก้าวเข้าสู่สังคม3G’sอย่างสมบูรณ์
 Grey(สังคมสูงอายุ)
 Green(สังคมคาร์บอนต่ำ)
 Google(สังคมไซเบอร์)

ซึ่งชาวกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่ใน3มิติที่ทับซ้อนกันอยู่
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2573 จะเป็นเมืองที่ได้รับการสรรค์สร้างขึ้นจากนวัตกรรมหลากหลาย

รูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้คนต่างเพศ ต่างวัย และมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจ
แบ่งนวัตกรรมเหล่านั้นออกเป็น3กลุ่ม ได้แก่ นวัตกรรมเชิงระบบนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมเชิง
สถาปัตยกรรม

อยา่งมีประสทิธภิาพเชน่การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
ระบบการจดัการขยะภายในชมุชนการบรหิารฟตุพริ้นท์
(footprint)ของขยะมูลฝอยเป็นต้น

ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งเป็นบรรษัทพัฒนาพื้นที่
สาธารณะ หรือให้ภาคเอกชนมีบทบาทเป็นกลไกใน
การพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการสร้างสรรค์กิจกรรม
บางอยา่งให้เกดิขึน้เพือ่รองรบัคนบางกลุม่เชน่ผู้สงูอายุ
เยาวชนเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บรรษัทพัฒนาดังกล่าวมีผู้ที่
เกี่ยวข้องอยู่3กลุ่มได้แก่ภาค รัฐซึ่งนอกจากจะมีหน้า
ที่ในการกำกบัดแูลบรรษทัพฒันาให้มีสถานภาพและการ
ดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย(legalization)แล้วยัง
ต้องทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนนิกจิกรรมของบรรษทัพฒันาให้มีความราบรืน่และ
มีประสิทธิภาพด้วย

ผู ้ดำเนนิ การซึง่อาจเปน็ภาคเอกชนหรอืกลุม่ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Interest group)หรือธุรกิจเพื่อ
สังคม(Socialenterprise)ที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือ
ให้บรกิารเพือ่แก้ปญัหาหรอืพฒันาชมุชนโดยไม่ได้มีเปา้
หมายเพือ่สรา้งกำไรสงูสดุและผู ้ใช ้สนิคา้ หรอื บรกิาร ที่มี
บทบาทในการกำหนดทศิทางคณุลกัษณะของสนิคา้หรอื
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

ทั้งนี้บรรษัทพัฒนาอาจมีบทบาททั้งในพื้นที่
เชิงกายภาพ (Physical space) และพื้นที่เสมือน
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(Virtualspace)ดงันัน้นวตักรรมในเชงิระบบที่มีบรรษทั
พัฒนาเป็นตัวอย่างนี้ จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อต้อง
มีพลวัตตลอดเวลาอันเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ของทั้ง
3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ของบรรษัท
พัฒนาคือHollywoodmodel

ซึง่เปน็การดงึผู้ที่มีความชำนาญหรอืทกัษะที่แตก
ตา่งกนัในสาขาตา่งๆมารวมตวักนัเพือ่ดำเนนิกจิกรรมที่
มีเปา้หมายรว่มกนัเมือ่กจิกรรมดำเนนิไปจนสำเรจ็ลลุว่ง
ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้คนเหลา่นี้จะแยกยา้ยกนัไปทำงาน
ตามความชำนาญของตน และเมื่อมีการกำหนดเป้า
หมายใหม่ ก็จะมีการดึงผู้ที่มีความชำนาญที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมใหม่ๆต่อไป

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้
มิติของโลกทางกายภาพทับซ้อนอยู่กับมิติโลกเสมือน
อย่างแยกกันไม่ออกทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในทั้ง
2โลกคู่ขนานกันไป

ปรากฏการณ์ที่เหน็ได้ชดัทีส่ดุคอืพืน้ที่ทำงานใน
โลกเสมอืน(Virtualworkspace)ซึง่ทำให้ผูค้นสามารถ
ทำงานได้ในทุกหนทุกแห่งและทุกเวลา นอกจากนี้ยัง
มีเครือข่ายสังคม (Social network) เฉพาะกลุ่ม เช่น
Social network สำหรับผู้สูงวัย Smart card หรือ
GPSสำหรับผู้สูงวัยเป็นต้นซึ่งเกี่ยวโยงกับสินค้าและ
บริการเฉพาะกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงปลอดภัยในโลก
เสมือนยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ทำให้ทุกคนต้อง

มี ‘อวตาร’ (Avatar) ของตนในโลกเสมือน เพื่อให้
สามารถเขา้ถงึและทำธรุกรรมได้อยา่งปลอดภยัในขณะ
เดียวกันข้อมูลพันธุกรรมจะเป็นอัตลักษณ์ (Identity)
ในโลกทางกายภาพ

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมเชิงระบบนี้อาจถือเป็น
นวัตกรรมของพื้นที่การรับรู้ (Cognitive Space
Innovation) ด้วยก็ได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
ปจัจยัตา่งๆที่มีสว่นในการกำหนดแนวทางของสถาบนั
ตา่งๆในการขบัเคลือ่นความคดิและพฤตกิรรมของผูค้น
ปจัจยัดงักลา่วไดแ้ก่วฒันธรรมเชงินวตักรรมกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐาน ความไว้วางใจ และ
ความเป็นผู้ประกอบการ

-Service innovation-
Informationspaceinnovation

ผลพวงจากนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการขนส่ง
ทำให้กรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2573มีรูปแบบการ
ขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมากขึ้น และมีบริการ
เฉพาะกลุ่ม (Paratransit) เช่น บริการรับส่งผู้สูงอายุ
ถึงที่พัก การใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นแท็กซี่ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความคับคั่งของการจราจรภาคพื้นดิน

การใช้แทก็ซี่รว่มกนัตามเสน้ทางที่กำหนด(Taxi
car pool) การใช้รถร่วมกันของสมาชิกภายในชุมชน

'เมืองสร้างสรรค์'(CreativeCity)
ตามนิยามที่'อังค์ถัด'หรือ'การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและพัฒนา'(UNCTAD-UnitedNationsConference
on Trade and Development) ให้ไว้ใน Creative Economy
Report (2008) หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
นั้นๆและต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงาน
สร้างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนด้วยความ
ยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม
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หรื อ เฉพาะ
กลุ่ม เป็นต้น รูป

แบบการขนส่งแบบ
ใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นได้โดย

เป็นผลจากการลงทุนการแข่งขันมี
เทคโนโลยีที่สนับสนุน รวมถึงเป็นผลสืบเนื่องจากการ
ที่ภาครัฐไม่สามารถให้บริการทั่วถึง จึงนำไปสู่การให้
สมัปทานหรอืรฐัอาจใช้เงนิลงทนุจากกองทนุตา่งๆเชน่
การกนัเงนิสว่นหนึง่จากกองทนุสำรองเลีย้งชพีไว้สำหรบั
การลงทุนและการดำเนินงานเป็นต้น

ทั้งนี้ Paratransit จัดเป็นส่วนเสริมของMass
transit เพื่อทำหน้าที่ในการป้อนและระบายคนจาก
ระบบขนส่งสาธารณะหลัก(ซึ่งมักเป็นระบบราง)อย่าง
ทันท่วงที (Just-in-time Paratransit System) ปัจจัย
ที่จะสนับสนุนให้ Paratransit มีการทำงานอย่างเป็น
ระบบที่มีประสทิธภิาพไดแ้ก่การกำหนดสว่นแบง่คา่ใช้
จ่ายหรือต้นทุน(Sharedcost)การกำหนดราคาที่เป็น
ธรรมและสอดคล้องกันระหว่างระบบหลักและระบบ
สนบัสนนุรวมทัง้ระบบสารสนเทศที่เชือ่มโยงขอ้มลูของ
ระบบขนส่งทั้ง2ระบบเข้าด้วยกัน

อนึง่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟา้มีความกา้วหนา้เปน็
อยา่งมากทำให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟา้มากขึน้แต่ในขณะ
เดียวกันอาจประสบปัญหาขยะจากแบตเตอรีที่มีมาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัญหาดังกล่าวอาจลดน้อยลงหาก
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell)มีความก้าวหน้า
มาก ทำให้ประจุกระแสไฟใหม่ (Recharge) ด้วย

กรรมวิธีง่ายๆ  (เช่น การเติมเอทานอล
เพียงเล็กน้อย เป็นต้น) และการปรับ

สภาพใหม่(Refabricate)ได้เพื่อนำกลับมา
ใช้งานได้อีกหลายครั้ง รวมทั้งมีเทคโนโลยี

การถ่ายเทพลังงานแบบไร้สาย(Wirelesspower
transmission)จากแหล่งกำเนิดพลังงาน

การจัดการศึกษาในโลกเสมือน (Virtual
education) เป็นการศึกษาแนวทางหลัก ซึ่งเป็นรูป

แบบที่เอื้อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลา
ตามความสนใจของตนเองและเอือ้ตอ่การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต(รวมถึงโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุด้วย)

โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่แข็งแกร่งจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การศึกษาในโลกเสมือนเกิดขึ้น
ได้ และทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้คนใน
สังคมเข้าถึงแหล่งข้อมูล เช่น การบรรยาย ตำรา การ
สาธิตการแนะแนว เป็นต้น ได้จากทุกหนทุกแห่งและ
ทกุเวลาหลกัสตูรมีความยดืหยุน่ตามความตอ้งการของ
ผู้เรยีน,รปูแบบการเรยีนการสอน(Pedagogy)เปลีย่น
ไปจากปัจจุบันทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ความรู้กับ
ผู้รับความรู้เปลี่ยนไป

บทบาทของครูเปลีย่นไปไมใ่ช่ผู้ให้ขอ้มลูแต่เปน็
ผู้ให้คำปรึกษาให้แนวทาง/ทิศทางแก่ผู้เรียน

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการศึกษาในโลก
เสมือนคือไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้สอนกับผู้
เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองสิ่งที่จำเป็นที่ต้อง
พฒันาควบคู่กนัไปคอืการสรา้งวฒันธรรมในการอยู่รว่ม
กันในสังคม(Culturalvalue/Socialvalue)

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการให้บริการถึงที่
(ServiceDeliveryInnovation)เช่นการตรวจสุขภาพ
ประจำปี การศึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลด
ภาระในการเดินทางได้มาก

ความก้าวหน้าจากการวิจัยด้านสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกดิการบรกิารตรวจสขุภาพ
ในทกุหนทกุแหง่(UbiquitousHealthDiagnosis)รวม
ถึงเทคโนโลยีที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เช่น
Easycheckup,Convenientclinicเปน็ตน้ทำให้ผูค้น
ให้ความสำคญักบัการใช้ประโยชน์จากเวชศาสตร์ปอ้งกนั
(Preventivemedicine)เป็นอย่างมาก

ซึง่ชว่ยลดภาระคา่ใช้จา่ยในการรกัษาลงชว่ยลด
ความแออัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสภาพ
เชน่นี้จะเกดิขึน้ได้ตอ้งอาศยัโครงสรา้งพืน้ฐานที่สามารถ
เอือ้ให้ผูค้นสามารถตรวจสขุภาพตนเองอยา่งสมำ่เสมอ
ได้ มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลายมิติ และมีชุดตรวจที่
สามารถหน้าที่ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจได้
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รบัการจดัสรรให้มาทำหนา้ที่สนบัสนนุโครงสรา้งเหลา่นี้
ซึ่งหากเกิดขึ้นและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
เปน็ปจัจยัสนบัสนนุการแพทย์ทางไกล(Telemedicine)
และการแพทย์ส่วนบุคคล (Personalizedmedicine)
ด้วย

นอกจากนี้ เครดิตจากการทำงาน (Working
credit) จะถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ โดยทดแทนเครดิตเงินตรา (Monetary
credit)ที่มีมาแต่เดิมได้ส่วนหนึ่งจัดเป็นนวัตกรรมของ
การใช้สื่อใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

เมื่อพิจารณานวัตกรรมบริการแล้วจะเห็นได้ว่า
มีลักษณะเป็นนวัตกรรมของพื้นที่ข้อมูล (Information
SpaceInnovation)ซึง่ครอบคลมุไปถงึการแบง่ปนัองค์
ความรู้ เครือข่ายทางสังคม (รวมถึงชุมชนเสมือนจริง)
และกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลทางสังคม (Social
InformationProcessing)

-Architectural innovation-

ความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และ
การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เป็นแรงผลักดันสำคัญของ
การวิจัยและพัฒนาจนนำไปสู่สถาปัตยกรรมสำหรับที่
อยู่อาศัยที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero-
CarbonHousingArchitecture)

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
เปน็ตน้จะมีความกา้วหนา้และตน้ทนุตำ่ลงจนสามารถ
นำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหลักให้แก่อาคารต่างๆเช่นตึก
สูงอาจได้รับการฉาบทาด้วยสารจำพวก Photovoltaic
ซึ่งสามารถแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะ
ทำให้อาคารดงักลา่วสามารถผลติไฟฟา้สำหรบัใช้ภายใน
ตัวอาคารเองเป็นต้น

นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมทั้งของอาคารและ
ของภูมิทัศน์จะเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คน
ทุกวัยในสังคมสูงอายุ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่จะ
ถูกออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นเมืองที่
น่าอยู่  ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตยืนยาวแต่
แก่ช้า(Dieyoungasoldaspossible)

ความก้าวหน้าจากการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆ ได้รับการออกแบบ
สำหรับการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ
บุคคล (Personalized robot) โดยยังคงเป็นไปตาม
กฎ 3 ข้อของ Asimov ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ตอบ

สนองการใช้งานสว่นบคุคลเชน่หุน่ยนต์ทำความสะอาด
บ้านหุ่นยนต์ดูแลสนามหญ้าหุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง
หุน่ยนต์เพือ่การศกึษาหุน่ยนต์เพือ่การดแูลสขุภาพสว่น
บุคคลเป็นต้น

นอกจากนี้ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีชวีภาพ
เทคโนโลยีวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีการรบัรู้(Cognitivetechnology)จะถกู
นำมาผนวกเข้าด้วยกันในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถ
ทำงานทดแทนอวัยวะที่เสื่อมสภาพหรือสูญเสียไป

นวัตกรรมเชิงสถาปัตยกรรมอาจ
ได้รับพิจารณาในอีกมิติหนึ่ง โดยจัดเป็น
นวตักรรมของพืน้ที่เชงิกายภาพ(Physical
SpaceInnovation)ซึง่มีความเกีย่วขอ้งกบั
ความหนาแนน่(Density)ความหลากหลาย
(Variety)และความใกล้ชดิ(Proximity)ทัง้
ของสิง่ปลกูสรา้งและของผู้ที่ดำรง
ชีวิตอยู่ภายในเมือง
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นวตักรรมเมอืงได้ถกูแบง่เปน็มติิตา่งๆ
ประกอบด้วย1)สินค้า(Product)2)
กระบวนการ(Process)3)กระบวน-
ทัศน์ (Paradigm) 4) ตำแหน่ง
(Position) 5) สถาบัน (Institution)
และ6)บริการ(Service)โดยในส่วน

ของสนิคา้กระบวนการและบรกิารมกัจะเปน็มติิของนวตักรรมที่ได้รบัการมองอยู่แลว้กลา่ว
คือ นวัตกรรมสินค้าเกิดขึ้นในรูปแบบที่สัมผัสได้ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่นวัตกรรม
กระบวนการจะเผยให้เห็นถึงวิธีการดำเนินงานของสิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์หรือแตกต่าง

นวตักรรมเมอืงตา่งจากนวตักรรมทัว่ไปนวตักรรมเมอืงไม่ได้จำกดัเฉพาะตวันวตักรรม
ที่ทำให้เกิดการผลิตในเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นนวัตกรรมที่ทำให้คนอยู่ได้อย่างมีความสุขแก้ไข
ปัญหาความยากจนต่างๆนวัตกรรมจึงไม่ใช่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.อภิ วัฒน์ รัตน วราหะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นว่าคุณค่า
ของนวตักรรมเมอืงไมใ่ช่แค่ออกมาเปน็ผลติภณัฑ์แลว้จบแต่หว่งโซ่ที่รอ้ยเรยีงให้เกดินวตักรรม
ต้องเคลื่อนไปพร้อมๆกัน

หว่งโซ่ที่วา่ก็คอืสนิคา้(Product)กระบวนการ(Process)กระบวนทศัน์(Paradigm)
ตำแหน่ง(Position)สถาบัน(Institution)และบริการ(Service)

“ผมเชื่อว่าในการที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้แล้วสามารถแก้ปัญหาได้จริงมันต้องขับ
เคลื่อนครบทั้ง6ด้านยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องคนขาดแคลนที่อยู่อาศัย
เราต้องมีนวัตกรรมสักอย่างขึ้นมา ถ้าเรามองว่าต่อจากนี้จะมีผู้อายุสูงและจนมากขึ้น พวก
เขาจะอยู่ท่ามกลางGooglecityGreencityอย่างไร

“ก็ต้องมีนวัตกรรมสักอย่างมาสนับสนุน ยกตัวอย่างว่า มีบ้านที่เป็นแนวราบไม่มีขั้น
บนัไดแต่อยู่ในเมอืงใหญ่ได้ไหมสมมติวา่บา้นที่กลา่วไปคอืผลติภณัฑ์นะครบัแต่ตวัผลติภณัฑ์
อยา่งเดียวมันก็ไมม่ีประโยชน์มนัตอ้งมีการเปลีย่นความคดิเกีย่วกับบา้นเกี่ยวกบัที่พักอาศยั
ก็คือกระบวนทัศน์ (Paradigm)ต้องเปลี่ยนไปตัวสถาบัน (Institution) ก็ต้องปรับเปลี่ยน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องล้วนต้องเปลี่ยนความคิด ไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเพียง
ไอเดียหนึ่งที่ผุดขึ้นมาเท่านั้น”

ดังนั้นนวัตกรรมเมืองที่จะเกิดขึ้นต้องถูกขับเคลื่อนด้วยห่วงโซ่ทั้ง6ด้าน
เมืองน่าอยู่จึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง และผู้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้มีเฉพาะคนรวยและ

ชนชั้นกลางเท่านั้น เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น เมืองน่าอยู่อาจเป็นเพียงเรื่องของโครงสร้างพื้น
ฐานตัวอาคารหรือสิ่งที่เป็นวัตถุเท่านั้น

หากแต่นามธรรมอย่างเรื่อง ‘ความสุข’ อาจไม่กระจายไปถึงทุกกลุ่มคนที่สังกัดใน
เมืองก็เป็นได้

The making of 
Bangkok 
Innovation
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3G’S
3Gในที่นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีการสื่อสารที่สังคมไทยยังไม่มี
แต่หมายถึงกระแสโลกที่เมืองอย่างกรุงเทพมหานครเข้าสู่บริบทเช่นนี้
ลองไปดูว่าภายใต้บริบทเช่นนี้ กรุงเทพมหานครต้องการนวัตกรรมใด
มาใช้กับเมืองและผู้คนในเมืองใหญ่

Green City
Zero-Carbon House

ภายในชุมชนใจกลางเมืองมีความหนาแน่นแต่จะเป็นความหนาแน่นอย่างมีคุณภาพ
Private-mass transportation

เทคโนโลยีระบบการขนส่งด้วยยานพาหนะส่วนตัวน้อยลงโดยใช้ระบบขนส่งแบบ Private-mass
transportationมากขึ้น
Social Network Technology

โครงสร้างพื้นฐานระบบการสื่อสารจะมีความเสถียรมากขึ้นสามารถเข้าถึงได้ทุกที่
Carbon footprint

Carbonfootprintเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วโลกการพัฒนาและการประยุกต์
ใช้พลังงานจากขยะ/สิ่งที่เหลือใช้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Green space

มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะขยายตัวมากขึ้นพื้นที่สาธารณะมีการกระจายตัวมากขึ้นโดยที่
ประชาชนในทุกชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
Eco-industry

โครงสรา้งทัว่ไปของอตุสาหกรรมที่เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มที่ถกูควบคมุดว้ยมาตรฐานใหม่ๆ ที่เปน็มติรตอ่
สิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับในเชิงปฏิบัติทั่วโลก
Carbon accounting

เพิ่มประสิทธิภาพ และระดับความสามารถในการผลิตในระดับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
กลไกcarbonaccountingที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
Car sharing & Car club

มีรถยนต์ระบบCarsharing&Carclubเกิดจากกฎระเบียบตลาดหรือน้ำมันแพงอาจเป็นของชุมชน
หรือกึ่งเอกชน รัฐบาลให้เงินอุดหนุน มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเรื่องเส้นทาง ระบบ Car
sharingจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างPublictransportกับPrivatecar
Eco-label / Tax rebate

สินค้าทุกชนิดต้องติดฉลากคาร์บอน
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     Google city

Virtual learning
รูปแบบการเรียนจะเปลี่ยนแปลงจากการยึดติดที่สถาบัน กลายเป็นการเรียนรู้

แบบเสมือน
Working credit

เครดติจากการทำงานเขา้มาทดแทนเงนิตราเพือ่เปน็สือ่กลางในการแลกเปลีย่น
สินค้าและบริการ
Avatar as personal identity

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการระบุตัวตนของประชากรแบบใหม่ (ที่อาจมากกว่า
การอิงผ่านบัตรประชาชน)
Medical innovations

แนวโน้มระบบรัฐสวัสดิการจะรองรับการใช้ชีวิตทั้งหมด การแข่งขันด้านธุรกิจ
สขุภาพทำให้บคุลากรสาธารณสขุเขา้หาประชาชนมากขึน้ในขณะที่มีการให้ความสำคญั
กับการพัฒนาทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์เพื่อควบคุมการบริการที่แข่งขันกันอยู่
การป้องกันการไม่ยอมรับคนไข้ของระบบโรงพยาบาลเอกชน การพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย์ (Medical innovations) ทำให้เกิดการแข่งขันการรักษาโรคเฉพาะทาง
มากขึ้น
Self-learning & Virtual learning

เกิดการปฏิรูประบบการศึกษาที่เน้นการศึกษาด้วยตนเอง จากฐานข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตความสามารถของบุคคลไม่ได้พิจารณาโดยเน้นวุฒิบัตรอีกต่อไปแต่
เน้นที่สมรรถนะของบุคคลนั้นๆเช่นการใช้ประสบการณ์ไปแลกดีกรีเพื่อกลายเป็นการ
การนัตคีวามสามารถแต่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้หมดแต่อยา่งไรกต็ามมีการยอมรบั
คนจากประสบการณ์
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Gray City

Nuclear family
รัฐบาลควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับคนสูงอายุยากจนที่อยู่ในเมือง

เนื่องจากจะมีคนสูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ซึ่งเป็นผลจากการที่มีครอบครัวมีลูกน้อยลง
(Nuclearfamily)
Public space for eldery

รัฐควรจัดให้มีมาตรฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนสูงอายุ นวัตกรรม
ทางด้านการปฏิวัติความคิด ที่จะผลักดันสู่การเพิ่มสิทธิ พื้นที่สาธารณะสำหรับคนสูง
อายุเช่นพื้นที่ในการเดินทางเท้ามากขึ้นและระบบสาธารณะ
Virtual access for eldery

การเข้าถึงเทคโนโลยีจะเป็นปัญหาสำหรับคนสูงอายุเช่นออนไลน์คนสูงอายุจะ
มีไม่กี่คนที่สามารถเล่นเป็นดังนั้นควรมีการพัฒนาการใช้GPSสำหรับคนสูงวัยเพื่อ
เพิ่มการเชื่อมโยงทางสังคมรวมถึงการสร้างSmartcardสำหรับคนสูงอายุเพื่อสร้าง
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและสร้างฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ
Social enterprise

กิจการเพื่อสังคมมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
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statistic FEaturEs

01World
ในช่วงศตวรรษที่ 20 เริ่มมีสัดส่วนประชากรที่อยู่ใน

เมืองเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ13(220ล้านคน)ในปี1900
เป็นร้อยละ 29 (732 ล้านคน) ในปี 1950 และเพิ่มเป็น
ร้อยละ49(3.2พันล้านคน)ในปี2005นอกจากนี้ยังมีการ
คาดการณ์ว่า สัดส่วนประชากรในเมืองจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
60(4.9พันล้านคน)ในปี2030

สิริพร พิทยโสภณ

สถิติตัวเลขที่รายงานการเพิ่มจำนวนผู้คนที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์
กันว่าตัวเลขผู้คนจะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองขึ้นไปอีกในปี2030

ตัวเลขเหล่านี้สร้าง‘ความตระหนก’เมื่อเราลองนึกภาพผู้คนในเมืองที่มีขีดการรองรับด้านทรัพยากรจำกัด
ขณะเดยีวกนัรายงานสถติิตวัเดยีวกนัก็อาจสรา้ง‘ความตระหนกั’ให้เราเตรยีมพรอ้มรบัมอืจดัการกบัเมอืงในอนาคต
เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจต้องอาศัยอยู่ในเมืองแออัดและได้แต่บ่นว่า

‘ฉันอยากจะมีบ้านนอกเป็นของตัวเอง’
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คุณอาจจะอยากมีบ้านนอกเป็นของตัวเอง

Urbanization



02Continent
ในปี 2005 พบว่า ในภูมิภาคยุโรป, อเมริกาใต้

และคาริบเบียน, อเมริกาเหนือ, โอเชียเนีย มีประชากร
อาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าร้อยละ70ในขณะที่ภูมิภาค
แอฟรกิาและเอเชยีมีประชากรอาศยัในเขตเมอืงในสดัสว่นที่
ต่ำกว่าร้อยละ50(ค่าเฉลี่ยของโลกเท่ากับร้อยละ48.7)
อย่างไรก็ตามได้มีการคาดการณ์ว่าในปี2030ประชากร
ในแอฟริกาและเอเชีย จะย้ายมาอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
(มากกว่าร้อยละ50)

03Tokyo
ในปี 2015 มีการคาดการณ์ว่า

โตเกียวจะเป็นเมืองที่มีประชากรมาก
ที่สุดในโลก(35.5ล้านคน)เช่นเดียวกัน
ปี2000และปี2005รองลงมาได้แก่
มุมไบ (21.9 ล้านคน) และเม็กซิโกซิตี้
(21.6ล้านคน)

04Thailand
เท่าที่ผ่านมาในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ

ความเป็นเมืองของประเทศไทยเราวัด‘ขนาด
ความเป็นเมือง’ (Degree of Urbanization)
ด้วยอัตราส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล ความเป็นเมืองในประเทศไทย
ได้ขยายตัวขึ้นจาก18.97ล้านคนในปี1990
(ร้อยละ 31 ของประชากรทั้งหมด) เป็น 23
ล้านคน(ร้อยละ36.1ของประชากรทั้งหมด)
ในปี2010

05Community
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ0.5 ในปี 1980 เป็นร้อยละ4.6 ในปี
2006-2007
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49%
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51%
Male

Female

(Million people) Million people
Year Total Population Population in Urban Area

Percentage

1960

1970

1980

1990

2000

2010 (est.)
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54.55
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63.78

3.27

4.55
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10.22

18.97
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1.7
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31.1
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49%
32.4 Million people

51%
Male
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(Million people) Million people
Year Total Population Population in Urban Area

Percentage

1960

1970

1980

1990

2000

2010 (est.)

34.43

26.25

44.82

54.55

60.92

63.78

3.27

4.55

7.63

10.22

18.97

23.04

12.5

13.2

1.7

18.7

31.1

36.1

ที่มา:
1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2006). World Urbanization 
Prospects: The 2005 Revision. Working Paper  No. ESA/P/WP/200.

2. สำมะโน ประชากร พ.ศ. 2503 (สำนักงาน สถิติ กลาง มปป.) สำมะโน ประชากร และ เคหะ พ.ศ. 2513 – 2543 (สำนักงาน 
สถิติ แห่ง ชาติ มป ปก, มปปข, มปปค, 2545) อ้าง ใน ปราโมทย์ ประสาท กุล สุรีย์ พร พัน พึ่ง และ ปัทมา ว่า พัฒน วงศ์. 
’ระเบิด คน เมือง ใน ประเทศไทย’. ใน ประชากร และ สังคม 2550. วร ชัย ทอง ไทย และ สุรีย์ พร พัน พึ่ง. บรรณาธิการ (นครปฐม: 
สำนัก พิมพ์ ประชากร และ สังคม, 2550).

3. ข้อมูล ปี 2553. วิทยาลัย วิจัย ประชากร และ สังคม มหาวิทยาลัย มหิดล.
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: 30

เมือง น่า อยู่ ของ คุณ มี ลักษณะ อย่างไร แน่นอน ว่า หาก 
คณุ ยนื อยู ่บน พืน้ ฐาน ของ ศาสตร ์ใด ศาสตร ์หนึง่ คณุ ยอ่ม 
มอง เห็น ‘เมือง’ ใน มุม ที่ แตก ต่าง ไป จาก คน ที่ ยืน อยู่ ใน อีก 
ศาสตร์ หนึ่ง คล้าย ทำนอง ว่า เรา สวม แว่น ชนิด ใด มอง
ไม่ ว่า จะ ยืน อยู่ บน ศาสตร์ ใด หรือ สวม แว่น ชนิด ไหน 
จุดร่วม ของ ความ คิด เกี่ยว กับ ‘เมือง น่า อยู่’ น่า จะ มี อยู่ 

เมืองน่าอยู่
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ในกรุงเทพมหานคร เรามักเห็นพื้นที่ว่างสาธารณะ
(Publicopenspace)อยู่มากมายไม่วา่จะเปน็ลานกวา้ง
หน้าห้างสรรพสินค้าลานหน้าอาคารสำนักงานรวมถึง
โถงภายในตัวอาคารสวนสาธารณะบาทวิถีฯลฯ

แต่ในมุมมองของดร.ไขศรีภักดิ์สุขเจริญความ
หมายที่ปรากฏจากการใช้ประโยชน์จาก ‘พื้นที่ว่าง
สาธารณะ’ มีความลักลั่น ไม่เต็มเต็ง และมีความคาบ
เกี่ยวอยู่กับ‘การเมือง’

จะเห็นได้จากคำที่ ดร.ไขศรี ใช้เรียกระหว่าง
‘Openspace’กับ‘Publicspace’

“ที่โล่ง(Openspace)ในบริบทของสังคมไทย
ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยเท่าไหร่คนไทยไม่ค่อยมีวัฒนธรรมที่
อยู่ในที่โลง่อาจเนือ่งจากสภาพภมูปิระเทศภมูิอากาศที่
ร้อนด้วยOpenspaceในแง่ของเมืองหมายถึง‘ที่โล่ง’
โดยนัยของมันเป็นที่รู้กันในหมู่นักวิชาการนักออกแบบ
ผังเมืองก็คือพื้นที่สาธารณะ(Publicspaces)

“พื้นที่ว่างสาธารณะหรือPublicopenspace
มีความคาบเกีย่วกนัเพราะ‘ที่โลง่’หรอืพืน้ที่เปดิโลง่บาง
จุดไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะ”ดร.ไขศรีกล่าว

ในมุมมองของ ดร.ไขศรี คนไทยจะใช้พื้นที่ทาง
สังคมที่เล็กและแคบ “อยู่ระหว่างลานบ้านคุยกันนุ่งผ้า
ถุงมานั่งคุยกันสบายๆ”ดังนั้นพื้นที่ว่างสาธารณะจึงไม่
ถูกใช้เต็มอรรถประโยชน์

ในแง่ทฤษฎี พื้นที่ว่างสาธารณะ ควรเป็นพื้นที่
ที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยเช่นเด็กหนุ่มสาวคน
แก่คนพิการสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ดร.ไขศรีบอก
ว่าพื้นที่ว่างสาธารณะควรใช้ได้เกือบจะ24ชั่วโมงแต่
ข้อเท็จจริงคือ

“ก็เป็นที่ทราบ เช่น ที่คุณยกตัวอย่างลานหน้า
หา้งสรรพสนิคา้แหง่หนึง่วา่ไม่สามารถใชไ้ด้ตลอดทัง้วนั
ใช้ได้ในบางเวลาของวันเท่านั้นเรียกได้ว่ามันเป็นพื้นที่
ว่างสาธารณะที่ดัดจริตคือทำแล้วสวยเหมือนตะวันตก
แต่ไม่มีใครเข้าไปใช้ได้

ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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“แลว้ลองนกึดูวา่ถา้พอ่คา้แมค่า้เอากลอ่งขา้วมา
นัง่กนิตอนเทีย่งที่ลานหนา้พารากอนคณุวา่จะมียามมา
ไล่ไหมจรงิๆมนัเปน็เรือ่งของการเมอืง(Politics)มนัถกู
เรียกตัวเองว่าเป็นพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ไม่ได้เป็นตาม
ความหมายของมันจริงๆ”ดร.ไขศรีกล่าว

ในการค้นหาลักษณะพื้นที่ว่างสาธารณะที่
เหมาะกับภูมิลักษณะของเมืองไทย ดร.ไขศรี พบว่า
มีหลักการอยู่ 5 ข้อ “ซึ่งล้มล้างทฤษฎีตะวันตกโดย
สิ้นเชิง”

ดร.ไขศรี ขยายความว่า พื้นที่ว่างสาธารณะที่
จะประสบความสำเร็จสำหรับเมืองไทย “ต้องเป็นพื้นที่
เล็กๆเรียงต่อกันมองไม่เห็นกันภายในคราวเดียวนึก
ภาพสยามฯออกไหมคะ”เธอวา่“มนัตอ้งเปน็ซอกซอยที่
มองไม่เห็นในทีเดียวแล้วมันจะเหมือนพื้นที่ที่เราไปค้น
พบเอง คนไทยไม่ชอบอยู่ที่โล่ง อะไรที่ดูเป็นทางการดู
เหมือนจัดตั้งจะเริ่มเกร็งแล้ว...จะเสียตังค์ไหม”

ประการต่อมา ต้องมีร่มไม้หรือร่มเงาที่บรรเทา
แสงแดด ประการที่สาม ดร.ไขศรี เห็นว่า ควรเป็น
พื้นที่ที่สามารถอนุญาตให้คนนั่งพื้นได้ “สมัยก่อนเรา
นั่งทานข้าวต้องนั่งกับพื้นชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งตบเข่า
ฉาดคุยกันสนุกเราไม่ได้เป็นวัฒนธรรมนั่งเก้าอี้พื้นที่
ว่างสาธารณะเป็นเหมือนภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
มันมาจากวิถีชีวิตการกินการอยู่ มาจากลักษณะของ
สังคม”

ประการที่ สี่  ต้องอยู่ ริมน้ำ ซึ่ งตามหลัก
สถาปตัยกรรมจะชว่ยในการระบายอากาศและประการ
สุดท้ายต้องมีอาหาร“คนไทยหนีไม่พ้นต้องมีอาหารอยู่
ใกล้ๆสังเกตดูลานอะไรก็ตามถ้ามีรถเข็นขายของ...เรา
กินได้ตลอดค่ะคนไทยถึงไหนถึงกันค่ะซื้อมานั่งกินจก
ข้าวเหนียว...คนตรึม”

คณุสมบตัิสำคญัของพืน้ที่วา่งสาธารณะในความ
คิดของ ดร.ไขศรี ต้องเป็นพื้นที่ที่ผ่อนจังหวะชีวิตคน
เมืองให้ช้าลง

“ตรงนี้เป็นสิ่งที่กรุงเทพฯ ไม่คุ้นเคย ฉันมอง
ว่าตรงนี้กลับเป็นข้อเสียทำให้คนที่อยู่ในกรุงเทพขาด
ความคิดสร้างสรรค์ นี่เข้าสู่ประเด็น ‘เมืองสร้างสรรค์’
(Creativecity)เลยว่านักประดิษฐ์ในสมัยก่อนไม่ว่า
จะเป็นโทมัสอัลวาเอดิสันหรือใครก็ตามที่ประดิษฐ์
สิง่ยิง่ใหญ่แก่โลกเขาเหลา่นี้ตอ้งมีเวลาวา่ง(Freetime)
ที่จะอยู่นิ่งๆ ตรงนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองที่
จำเป็นต้องมี”

เครือ่งชี้วดัวา่‘พืน้ที่วา่งทางสาธารณะ’ใดสำเรจ็
หรือล้มเหลวดร.ไขศรีบอกว่า3T

TตัวแรกคือTypeofpeopleเป็นพื้นที่ที่เอื้อ
แก่คนทุกเพศทุกวัย

Tตวัที่สองคอืTimeเปน็พืน้ที่ที่เอือ้ให้ใช้ตลอด
ช่วงเวลาของวัน

Tตัวที่สามคือTypeofactivityเป็นพื้นที่ที่เอื้อ
ให้ทุกกิจกรรมอันหลากหลายจากคนหลายกลุ่ม

ถอดความหมายของ ดร.ไขศรี ‘พื้นที่ว่างทาง
สาธารณะ’คือการเปิดโอกาสให้คนในสังคมมีโอกาสใช้
และเข้าถึงอย่างเท่าเทียมอย่างที่ดร.ไขศรีกล่าวไว้ช่วง
ท้ายน่าสนใจยิ่ง

“เมืองควรเป็นพื้นที่สำหรับคนส่วนใหญ่ แต่คน
ส่วนใหญ่ของเมืองไม่มีรถ แต่เรากลับยอมให้พื้นที่ 80
เปอร์เซ็นต์ของหน้าตัดถนนเป็นพื้นที่ของรถ ซึ่งมีคนใช้
รถประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แม้กระทั่งสะพานลอย
เมืองไหนที่มีสะพานลอยคือเมืองที่คนยอมจำนนต่อรถ
เมืองที่พัฒนาแล้วจะไม่มีสะพานลอยเด็ดขาด เพราะ
เขาจะไม่ยอมให้คนส่วนน้อยซึ่งใช้รถมีอำนาจเหนือคน
ส่วนใหญ่ซึ่งเดินเท้า

“ตรงนี้เปน็การใช้พืน้ที่สาธารณะอยา่งหนึง่ไมใ่ช่
ลานโล่งอย่างเดียว แต่หมายถึงการแย่งชิงความเป็น
เจ้าของพื้นที่ในเมืองด้วย ว่าเมืองไหนใครมีวิสัยทัศน์
ในการเล็งเห็นว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครคนไทยมีสะพาน
ลอยก็เดินข้าม...ไม่มีทางเลือก ทางเท้าไม่มีด้วยซ้ำใน
บางซอย

“สังเกตไหมว่าคนขับรถมักรู้สึกว่าเป็นใหญ่ คน
ข้ามทางม้าลายจะต้องเกรงใจมาก เวลารถหยุดให้ ก้ม
หัวขอบอกขอบใจมาก...จะบ้าเหรอ จะข้ามทางม้าลาย
ตอ้งมาขอบคณุเขาอกีแต่ฉนัวา่มนักำลงัจะดีขึน้กรงุเทพ
เรียกได้ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เพราะกำลังจะ
เปลี่ยนจากระบบถนนเป็นระบบราง เมืองในระบบราง
เป็นเมืองที่คนเดินเท้าเป็นใหญ่มันจะดีขึ้นค่ะ”

เมืองไหนที่มีสะพานลอย 

คือเมืองที่คนยอมจำนนต่อรถ 

เมืองที่พัฒนาแล้วจะไม่มี

สะพานลอยเด็ดขาด 

เพราะเขาจะไม่ยอมให้ 

คนส่วนน้อยซึ่งใช้รถมีอำนาจ

เหนือคนส่วนใหญ่ซึ่งเดินเท้า



ตอ้งเดนิเทา้หรอืใช้รถก็เปน็โซลาร์เซลล์หรอืปัน่จกัรยาน
ซึ่งได้ประโยชน์หลายอย่างกลับมาคนได้ออกกำลังกาย
เราได้เพื่อนร่วมทาง มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจาก
การปั่นจักรยาน ไม่ใช่อยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กัน”

หลักการของ รศ.ชนินทร์ ทำพื้นที่ว่างเปล่าให้
เป็นประโยชน์

“สมมติสเกลเมือง เรามีถนนสายหลักอยู่แล้ว
จริงๆ แล้วเราไม่จำเป็นต้องของบประมาณตัดถนน
เข้าไปข้างในหรอกครับ นั่นเราไปสร้างปัญหาเพิ่มต่าง
หากเมื่อตัดถนนที่ดินข้างๆก็เป็นที่ดินราคาแพงที่ดิน
ข้างในเป็นที่ดินตาบอดทำไมเราไม่เอาที่ดินตรงนี้มาใช้
ให้เป็นประโยชน์

“ทำไมเราไม่เอาจักรยานกลับมา แล้วเราก็ทำ
ทางจักรยานที่ปลอดภัยและชัดเจนให้เขา แต่ต้องแยก
จากทางเท้านะครบัตอ้งแยกความปลอดภัยจากคนเดนิ
ทางเท้าเวิ้งที่เป็นที่ดินตาบอดก็ทำเป็นสนามกีฬาบาง
ส่วนทำสวนสาธารณะ

“หรือบางส่วนจะทำห้างสรรพสินค้าก็ได้...เพื่อ
อะไร เพื่อได้ใช้ที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ แต่ว่าต้อง
ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่บางแปลงเราจะปลูกผักกันไหม
เราจะปลูกป่ากันไหมทุกวันนี้เราบริโภคกันมากเกินไป
ป่าลดลงมากแต่รถยนต์ในกรุงเทพฯมีแต่เพิ่มขึ้นถนน
จะไม่พอวิ่งกันอยู่แล้ว”

โลกพยายามหาพลังงานทางเลือกมาทดแทน
เชือ้เพลงิฟอสซลิและถา่นหนิซึง่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
สูง เมื่อโลกไม่เหมือนเดิม ถ้าคนไม่เปลี่ยน จะอยู่กัน
อย่างไร
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รศ.ชนิ นทร์ ทิพ โย ภาส
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“ทำไมคนเราไม่ชอบขึ้นสะพานลอย”
 รศ.ชนินทร์ทิพโยภาสเกริ่นถามและตอบเอง
ว่า“ก็ความสูง5.2เมตรเห็นแล้วก็เหนื่อยใจ”

เวลาสร้างบ้าน เรามักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บ้าน
แต่เมื่อสร้างเมืองกลับต่างไป

รศ.ชนินทร์ ยกตัวอย่างการเล่นระดับพื้นของ
บ้านหากปรับเอามาใช้ในการออกแบบวางผังเมืองซึ่ง
เป็นสเกลที่ใหญ่กว่าบ้านเขาบอกว่านี่คือเรื่องเดียวกัน

เรียนจบปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม
เขตร้อน ปัจจุบันสอนระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และปริญญาโทสถาปัตยกรรม
เขตร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ลาดกระบัง

งานที่ทำเกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานใน
ที่นี้ก็คืออาคารประหยัดพลังงานหรือเมืองประหยัด
พลังงาน

“ผมเป็นคนที่ชอบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลาย
ตัวประเด็นคือว่าเราลองเลือกสิ่งที่ดีๆเก็บไว้ไหมอัน
ไหนไม่ดีเราก็ใช้มันน้อยลงหน่อย ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
เปรียบเทียบผังมหาวิทยาลัยที่เคยทำมาแล้วแปรเป็น
สเกลเมืองทำได้อย่างไร...ทำได้ครับ

“ผังแม่บทมหาวิทยาลัยที่เคยเสนอไป ผม
พยายามให้รถยนต์วิ่งโดยรอบ แต่ข้างในไม่มีรถวิ่งนะ

โลกพยายามหาพลังงาน

ทางเลือกมาทดแทน 

เชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหิน

ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

เมื่อโลกไม่เหมือนเดิม 

ถ้าคนไม่เปลี่ยน 

จะอยู่กันอย่างไร
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03
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ  
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมืองน่าอยู่ในความหมายของ ผศ.ดร.อภิวัฒน์
รัตนวราหะ แห่งภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแค่
มีทางเดินเท้าสวยๆต้นไม้ให้ร่มเงามีระบบขนส่งมวลชน
ระดับไฮเทคอาคารล้ำสมัยน้ันไม่พอ

หากคนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองไม่สามารถดำรงชีวิต
ตามความปรารถนาของตนได้

“เมืองน่าอยู่คือเมืองท่ีคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยท่ี
สามารถดำรงชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมได้ตามท่ีตัวเอง
ต้องการโดยไม่ให้คนอ่ืนเดือดร้อน”เขาว่า“แต่อีกประเด็น

“รถBRTผมสงสัยว่าทำไมไม่ใช้โซลาร์เซลล์ทำ
ง่ายนิดเดียวแต่ไม่ทำกัน ผมเคยไปหลายมหาวิทยาลัย
ตึกเรียนมี 4 ชั้น เด็กใช้ลิฟท์ทุกคน แต่อาจารย์วิ่งขึ้น
ลงบันไดเราสร้างนิสัยขี้เกียจให้เด็กหรือเปล่าหรือเด็ก
มนัเปน็แบบนัน้เอง…ก็แปลกเหมอืนกนันะเดก็นกัศกึษา
มหาวิทยาลัยยังหนุ่มแน่นทั้งนั้นเลย แต่ไม่ยอมเดินขึ้น
4-5ชั้นเท่านั้นเอง”

ในฐานะที่คลุกคลีกับงานสถาปัตยกรรมเขต
ร้อน รศ.ชนินทร์ มองสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในบ้าน
เมืองเราว่า

“ถ้าพูดถึงอาคารที่เหมาะสมในเมืองเขตร้อน
อย่างบ้านเรา...เหมาะสมไหม ก็ต้องบอกว่าได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ถามว่าถึงขั้นที่อยากให้เป็นหรือเปล่า ผมว่า
ยังน้อยเกินไป ไม่ได้เถียงว่าสถาปนิกก็ต้องสร้างสรรค์
งานตามที่ตัวเองคิดว่าน่าจะทำให้เมืองดีขึ้นแต่ว่าเรื่อง
ของการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานผมว่ายังมองน้อยกันไป
หน่อยไหม

“เหมือนคิดว่ามีสูตรสำเร็จ มีเพื่อนผมหลาย
คนโทรมาถามว่าบอกสูตรสำเร็จให้เขาไปสร้างบ้าน
ประหยัดพลังงานได้ไหม บอกสูตรสำเร็จให้เขาไป
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานได้ไหมซึ่งสูตรสำเร็จ
แบบนี้มันก่อให้เกิดโทษนะครับ

รศ.ชนินทร์มองว่าสูตรสำเร็จไม่มีแต่ต้องปรับ
ตามสภาพพื้นที่ที่ต่างกัน และความสำเร็จของการ
ออกแบบผังเมืองคือการสร้างทางเลือกแก่คน และมัน
จะเป็นหนทางที่ดีต่อโลกเอง

“ถามว่าทางจักรยานคือคนไม่เหนื่อย แต่ถาม
ว่าทางเดินเท้าคนเหนื่อยไหม...ใช่ คนเหนื่อย แต่จริงๆ
แลว้ถา้เราไม่อยากเดนิก็ขึน้รถไฟฟา้รถใช้พลงังานแสง
อาทติย์ถา้ดูจากผงักรงุเทพฯก็เกดิได้อกีนะเพยีงแต่เรา
ไม่ตั้งใจทำเท่านั้นเอง

“ผมไม่ได้ปฏเิสธเทคโนโลยีนะที่ผมบอกวา่อยาก
ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆ ตัว รถไฟฟ้าสะดวกไหม
ผมก็ว่าสะดวกแต่ก็ควรมีขีดจำกัดในการใช้จักรยานดี
ไหมมีข้อดีคือเรื่องการออกกำลังกาย แล้วทำไมเราไม่
เอาบางส่วนมาใช้ปนกันล่ะ ใครไม่อยากเดิน ไม่อยาก
ปั่นจักรยานก็ใช้ถนนสายหลัก หรือจะไปต่อรถไฟฟ้า
ก็ได้ควรมีทางเลือก”

รศ. ชนินทร์ เชื่อว่า สิ่งยิ่งใหญ่เกิดจากสิ่งเล็ก
มาก่อนการออกแบบบ้านของตัวเองเป็นบ้านประหยัด
พลังงานก็สามารถขยายต่อไปได้ในสเกลเมือง หาก
ตั้งใจจริง

“อาคารประหยัดพลังงาน(Energybuilding)ที่
ผมเห็นจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ลองสำรวจอุณหภูมิของ
กรุงเทพฯย้อนหลังไปสัก25ปี...เชื่อไหมอุณหภูมิใกล้

เคียง25องศาเซลเซียสแต่พอมันร้อนขึ้นๆเราก็มาแก้
ดว้ยวธิีอืน่ผมไม่โทษวา่มนัรอ้นดว้ยวธิีอะไรแต่ประเดน็
อยู่ที่ว่าทำไมเราไม่หันมาออกแบบอาคารที่ใช้...อะไรดี
ผมอยากใช้คำว่าวิถีธรรมชาติ

“บ้านผมเองเป็นบ้านทดลองนะ ผมพยายาม
ดีไซน์ให้มันเป็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยวิถีธรรมชาติ
ผมว่าถ้าบ้านหลังนี้สำเร็จไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ
เลยได้ไหมบ้านผมอยู่แถวเมเจอร์รัชโยธินค่อนข้างใน
เมอืงเหมอืนกนันะถา้เราทำสภาพแวดลอ้มรอบบรเิวณ
ให้เย็นก่อนการแก้ปัญหาจะง่ายขึ้น

”ผมวา่เปลีย่นคนเปลีย่นไม่ยากแต่หวัตา่งหากที่
ไม่แอ๊กชั่นแล้วก็ไม่ทำอย่างจริงๆจังๆ”
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เมื่อปี 2549 ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ เสนอไอเดีย
โครงการกอ่สรา้งทางจกัรยานยกระดบับนถนนมติรภาพ
ในจงัหวดันครราชสมีาไอเดยีนี้มาจากการที่เขาเฝา้มอง
ปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนของเมืองโคราช

04
ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมืองคณะวิศวกรรม
ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่ึงสำหรับเมืองน่าอยู่ก็คือเร่ืองความเป็นธรรม เมือง
อาจจะดูน่าอยู่ได้ในเชิงวัตถุ มีทางเท้า มีต้นไม้ แต่ว่า
ตราบใดก็ตามท่ีเมืองน้ันไม่มีความเสมอภาค เหล่ือมล้ำ
มากหรือไม่เป็นธรรมผมว่าเมืองน้ันก็ไม่น่าอยู่”

สำหรับเมืองน่าอยู่ของ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ เร่ืองรูป
ธรรมอย่างโครงสร้างพ้ืนฐานต้องสอดคล้องและเดินไป
พร้อมกับเร่ืองนามธรรมอย่างการลดความเหล่ือมล้ำ
และความเสมอภาค

“ส่ิงท่ีนวัตกรรมมันมีมันต้องท้ังหมดมันไม่ใช่แค่ได้
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจบมันมีท่ีเรียกว่าผลิตภัณฑ์
กระบวนการ การบริการ กระบวนทัศน์ สถาบันหรือ
องค์กรโพสิช่ันท้ังหมดมันควรไปพร้อมกัน”

เขาบอกนวัตกรรมเมืองไม่ใช่ไอแพดท่ีพอใจ
ก็ซ้ือไม่พอใจก็ไม่ซ้ือ แต่ส่ิงท่ีเรียกว่านวัตกรรมเมือง
น้ันครอบคลุมคนส่วนมาก ซ่ึงล้วนแต่ต้องอาศัยเมือง
ร่วมกัน

“นวัตกรรมเป็นส่ิงจำเป็นท่ีผู้ใช้ต้องมาร่วมสร้าง
ด้วย นวัตกรรมเมืองมันคิดเป็นเส้นตรงเหมือนสินค้าไม่
ได้ เพราะมันมีผลกระทบต่อคนหมู่มาก แน่นอนมีคน
ได้และเสียประโยชน์ มันไม่ใช่ไอแพดท่ีคุณขายได้ก็จบ
มันจึงจำเป็นท่ีต้องมีผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมผลิต
กระบวนการต้ังแต่แรกมากรองนวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึน”

ดังน้ันจึงจำเป็นต้องสร้างกลไกท่ีผศ.ดร.อภิวัฒน์
เรียกว่ากลไกการต่อรองของคนในสังคม

“นวัตกรรมท่ีมีขายในตลาดการตัดสินใจว่าไม่เห็น
ด้วยก็คือไม่ซ้ือก็จบ แต่นวัตกรรมเมืองมันทำแบบน้ันไม่
ได้ ถ้าเป้าหมายของเราอย่างคนจนไม่มีโอกาสตรงน้ีก็
ต้องกลับไปดูว่าทรัพยากรเราเอามาจากไหน ซ่ึงท้ายสุด
หนีไม่พ้นกระบวนการทางการเมือง

ไม่ได้หมายถึงนักการเมืองอย่างเดียว แต่คือ
กระบวนการต่อรองของคนในสังคมต้องมาพูดจาหารือ
กันว่ามันมีทางเลือกแบบน้ีเราจะเอาไหมส่วนน้ีผมว่ามัน
เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันไม่ได้หมายถึงแค่องค์กรแต่คือ
แนวทางการสร้างแนวทางการแก้ปัญหา กลไกท่ีสำคัญ
ท่ีจะรองรับนวัตกรรมเมืองคือกลไกการต่อรอง ผมใช้
คำว่าปรึกษาหารือร่วมหารือกลไกในการร่วมหารือของ
คนในสังคม”

จากรายงานท่ีผศ.ดร.อภิวัฒน์ร่วมทำในโครงการ
วิจัยระบบนวัตกรรมเมืองในเอเชีย (อ่านรายละเอียดใน
Feature) โดยมองบริบทสังคมท่ีกรุงเทพมหานครกำลัง
จะเข้าสู่กระแสโลกอย่าง3Gsได้แก่Green(เมืองสีเขียว)
Google (สังคมออนไลน์) และGrey (สังคมผู้สูงอายุ)
คำถามมีว่าแนวโน้มท่ีเซ็ตข้ึนล้วนตอบโจทย์ชนช้ันกลาง
ท้ังๆท่ีแนวคิดของนวัตกรรมเมืองคุณค่าส่วนหน่ึงของมัน
คือการสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ำ

“ถ้าเราคิดว่าคุณค่าหน่ึงท่ีเราให้ความสำคัญคือ
ความเป็นธรรมเราก็ต้องกลับมาตอบว่าในเมืองท่ีมี3จี
มีนวัตกรรมใดบ้างท่ีช่วงเหลือคนจนในสังคมน้ัน ก็ใส่
เข้าไปได้เลย พวกเทคโนโลยีดิจิตอลหรือส่ิงท่ีให้คนแก่
ท่ีเป็นคนจนได้ประโยชน์ไหม แล้วมันมีนวัตกรรมอะไร
บ้างท่ีเขาได้ประโยชน์ ผมคิดว่านวัตกรรมในตัวมันเอง
มันยังไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับใครโดยเฉพาะมันต้องการ
สร้างกระบวนการ วิธีการให้ตัวมันครอบคลุมมากท่ีสุด
มีไอเดียหน่ึง เอาแพทย์ทางไกล ในอนาคตคนแก่มาก
ข้ึนก็จะมีแพทย์ทางไกลคำถามคือนวัตกรรมแบบน้ีช่วย
คนแก่ท่ีจนได้ไหม โดยปกติคนท่ีได้ใช้นวัตกรรมก่อน
คือคนท่ีรวยแล้วลงไปคนจน มันก็เป็นคำถามต่อในเชิง
นโยบายว่าคุณจะสร้างนวัตกรรมยังไงให้คนรวยคนช้ัน
กลางคนจนใช้ได้ด้วย

“ถ้าเราคิดแค่ตัวผลิตภัณฑ์ คนท่ีจะได้ใช้คือ
คนรวยคนช้ันกลางแต่ถ้าคุณคิดต่อถึงกระบวนการ
อะไรสถาบันไหนอันน้ีถ้าเคล่ือนไปหมดมันจะไม่ใช่แค่
ผลิตภัณฑ์ใหม่”
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 นครราชสีมาเป็นเมืองที่มีถนนมิตรภาพเป็น
เส้นเลือดใหญ่ทอดยาวผ่าเมือง ตั้งแต่ช่วงโรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัยไปจนถึงแยกท่าช้างมีอาคารและ
กิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาขนาบข้างสองฝั่งถนน
ไปตลอดแนวระยะทาง 8 กิโลเมตร ในชั่วโมงเร่งด่วน
ระยะทางเพียง 8 กิโลเมตรอาจบันดาลให้ใครต่อใคร
อยากมีปีกบินได้เหมือนนก
 “จุดที่มันกระจุกตัวจริงๆไม่น่าจะครอบคลุมถึง
4กิโลเมตร” เขาอธิบายให้เห็นความหนาแน่นของการ
จราจร
 “มีงานวิจัยชี้ว่าในระยะทาง4กิโลเมตรเราจะ
ไม่คิดว่าเป็นภาระ แต่พ้นจาก 4 กิโลเมตรไปเริ่มไกล
พอเอาแนวคดินี้มาจบัแตล่ะเมอืงในไทยถา้เราทำระบบ
จักรยานที่ปลอดภัยก็สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบได้”
 เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเหตุใดคนไทยไม่
นิยมขี่จักรยานคำตอบคือความไม่ปลอดภัยการสร้าง
วฒันธรรมการขี่จกัรยานอาจตอ้งเริม่สรา้งโครงสรา้งพืน้
ฐานหรือ‘ทางจักรยาน’ก่อน
 “วธิีที่งา่ยคอืสรา้งเลเยอร์ให้มนัซึง่อยู่ขา้งบนให้
มันไปลอยอยู่ข้างบนมันก็เหมือนรถไฟฟ้านั่นเองเราก็
ทำลานคอนกรีตไว้ให้ตัวยานพาหนะก็คือจักรยานผม
คิดง่ายๆแค่นั้นผมก็เอาโคราชมาเป็นต้นแบบ”
 ไอเดียของผศ.นิคมมีอยู่ว่าสร้างทางจักรยาน
ยกระดับ(ลองนึกรางรถไฟฟ้าBTS)สถานที่สำคัญใน
เสน้ทางของโครงการจะทำตวัสถานีโดยดงึเสน้ทางเชือ่ม
ต่อตัวสถานีแต่ละสถานีเด็กมาโรงเรียนขี่จักรยานเข้าสู่
สถานีที่โรงเรียนของเขาเชื่อมต่ออยู่
 คา่เขา้ใช้เสน้ทางจกัรยานลอยฟา้นี้กำหนดไว้ที่5
บาทเขา้สู่สถานีใดก็จา่ย5บาทผู้ใช้สามารถนำจกัรยาน
มาเองหรือยืมจักรยานที่จะมีให้บริการสถานีละ50คัน
โดยหยอดเหรียญ10เข้าไปแล้วล็อคจักรยานจะคลาย
ออกเมื่อใช้เสร็จนำจักรยานจอดไว้ในล็อคเดิมเหรียญ
10จะคลายออกมาสู่กระเป๋าผู้ใช้ดังเดิมสรุปการเข้าใช้
ทางจักรยานยกระดับนี้มีค่าใช้จ่าย5บาท–ถูกกว่ารถ
โดยสาร
 หลังจากเสนอไอเดียออกไป คำถามมากมาย
ย้อนกลับมายังผศ.นิคมมีทั้งคำถามประเภท‘อยากดัง
หรือเปล่า’‘ปลอดภัยจริงไหม’ฯลฯ
 บางคำถามเขาตอบกลับไปว่า “คุณใช้ทัศนคติ
ของการขบัรถยนต์เพราะเวลาเราขบัรถแลว้มีการชนกนั
บนถนนถา้คณุลงไปชว่ยมนัอาจจะทำให้เกดิอบุตัเิหตุซำ้
ซอ้นอกีเพราะมนัอยู่กลางถนนแต่จกัรยานไม่เปน็อยา่ง
นั้นถ้ามีอุบัติเหตุเขาจะรีบกันช่วย”
 บางคำถามเป็นคำถามใหญ่ในเชิงความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนด้วยตรรกะของระบบขนส่งมวลชนที่ต้อง

ขนย้ายประชากรในปริมาณมากๆเขาเลือกตอบว่า
 “ถา้ไปตคีวามอยา่งนัน้เมอืงในตา่งจงัหวดัใน1
ชั่วโมงคนไม่เดินทางถึง3หมื่นคนไม่เหมือนกรุงเทพฯ
ถา้ไปลงทนุโครงสรา้งขนสง่มวลชนอยา่งที่เปน็มาตรฐาน
กรงุเทพฯเมือ่ไหร่ก็เจง๊เพราะกโิลเมตรหนึง่มนัเปน็เงนิ
พันล้าน
 “ผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี้มีคนดันให้เกิด มันจะ
เปลี่ยนเมืองชนบทเลยกรุงเทพไม่เหมาะกับโปรเจ็คท์นี้
เพราะกรุงเทพมีถนนสายหลักมากกว่าหนึ่ง แต่ต่าง
จงัหวดัพึง่พาถนนเสน้หลกัที่เปน็ถนนเสน้เดยีวถา้มีการ
สรา้งเมือ่ไหร่มนัจะเดนิหนา้ไปเองเมือ่เจอปญัหาเขาจะ
ปรับฐานความรู้ไปเอง”
 บางคำถามถามว่า สร้างแล้วจะมีคนใช้เหรอ
เพราะคนไทยไม่นิยมขี่จักรยานเขาเลือกตอบว่า
 “ยงัไงคนก็ใช้ผมยนืยนัเลยเพราะทกุวนันี้ปญัหา
รถตดิในโคราชมนัเริม่จะรนุแรงมากขึน้ยิง่ปญัหารนุแรง
เท่าไหร่โครงการนี้จะกำไรมากเท่านั้นเวลาที่รถติดอยู่
แล้วเราเห็นคนส่วนหนึ่งขี่จักรยานลอยบนฟ้า แล้วไป
มากันได้ ทัศนคติคนจะเปลี่ยนแล้ว ทำไมเขาคล่อง
กว่าเรา”
 เมอืงโคราชกำลงัแกไ้ขปญัหาการจราจรมีหลาย
ไอเดยีทัง้สรา้งทางลอดอโุมงค์ตดัถนนผา่นหลงัสถานที่
สำคัญฯลฯและโครงการทางจักรยานยกระดับก็เป็น
หนึ่งในไอเดียนั้นซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ามันถูกจัด
ให้อยู่ในตัวเลือกลำดับท้ายๆ
 ในอีก10ปีข้างหน้าเขามองว่าโคราชจะเติบโต
กลายเป็น ‘กรุงเทพมหานครน้อยๆ’ ถ้าไม่ทำทาง
จักรยานยกระดับ
 “แต่ถ้าทำ-โคราชจะเป็นเมืองจักรยาน”เขาว่า
“ผมไม่รู้กายภาพของจังหวัดอื่นเป็นไง แต่โดยเงื่อนไข
ของระบบนี้ กายภาพที่พึ่งพาถนนสายหลักสายเดียว
ควรเอาระบบนี้ไปวางมันมีแนวโน้มจะแก้ปัญหาได้”
 ไอเดียของ ผศ.นิคม และเสียงตอบรับโครงการ
ของเขาทำให้เรานึกถึง‘กาลิเลโอ’
 การต่อสู้ระหว่าง ‘ความคิดใหม่’ กับ ‘ความ
คิดเก่า’ การต่อสู้ระหว่าง ‘ความเคยชิน’ กับ ‘การ
เปลี่ยนแปลง’ จำเป็นต้องมีใครสักคนที่ออกมายืนด้าน
หน้าเพื่อเถียงกับคนหมู่มากในทำนองเดียวกับที่กาลิ
เลโอเคยเถียงกับผู้คนในยุคสมัยเดียวกับเขามาแล้วว่า
โลกน่ะกลม
 คงต้องเถียงจนคอเป็นเอ็น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://inud.org 
เกี่ยวกับโครงการจักรยานบนทางยกระดับ

35 : 



พูดถึงอัมพวาภาพบังคับที่เห็นคงไม่พ้นตลาดน้ำเรือหิ่งห้อยวิถีที่อิงธรรมชาติฯลฯภาพจำเหล่านี้
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเสริมศักยภาพทุนของชุมชนด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่Horizonเดินทางไปอัมพวาเพื่อพูดคุยกับพ่อเมือง-ร้อยโทพัชโรดมอุนสุวรรณ
บรรยากาศการพดูคยุแกลม้ดว้ยเสยีงจอแจของธรรมชาติและยงัมีคณุพรีวงศ์จาตรุงคกลุรว่มให้ขอ้มลู

และเลา่เรือ่งสนกุๆรวมไปถงึผู้เชีย่วชาญจากiTAP-IndustrialTechnologyAssistantProgram(โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) สวทช. เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมประสานในการพัฒนา
ทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการอัมพวา

นายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาเป็นบุคคลหนึ่งที่ริเริ่มสร้างสรรค์อัมพวาจากเมืองร้างกลายมาเป็นเมือง
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเขาย้ำว่าเป็นเพียงผู้นำเท่านั้นพระเอกตัวจริงคือ‘คนใน’ที่เป็นเจ้าของอัมพวาโดย
มีผู้ช่วยพระเอกเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักวิจัย

แม้กว่าจะเข้าขากับพระเอกได้ก็ไม้เบื่อไม้เมากันมาระยะหนึ่ง
วันนี้ทั้งชาวบ้านและนักวิจัยร่วมทำงานเข้าขากันจนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาที่มี

อยู่ในท้องถิ่น
แต่พรุ่งนี้–อัมพวาอาจเป็นเวนิสแห่งบูรพาทิศ

[ t e x t ]    กองบรรณาธิการ
[ p h o t o ]     ศุภโชค พิเชษฐ์กุล

ก่อนจะเป็นเวนิส
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อยากทราบฉากเริ่มต้นของอัมพวา

สงัคมไทยยคุกอ่นทศวรรษ2500ระบบคมนาคมของ
เราอยู่กบันำ้แต่พอเรามีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติฉบับที่1เริ่มมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางบก
เรอืที่เคยใช้สญัจรขนสง่สนิคา้ก็ลดความสำคญัลงอมัพวาเปน็
ชุมชนที่มีระบบคมนาคมทางเรือพอถนนเกิดคนที่เคยใช้เรือ
ไปกรุงเทพฯก็เลิกใช้ เมื่อเรือไม่มาพักที่อัมพวา คนอัมพวา
ค้าขายลำบากชุมชนถูกลดบทบาทความสำคัญลง

ในปี 2545-2546 เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีบน
ความโชคร้าย พอกลไกเศรษฐกิจถดถอยก็ไม่เกิดการลงทุน
ห้องแถวไม้ที่อยู่ริมคลองเป็นร้อยปีไม่ได้ถูกรื้อทิ้ง เพียงแต่
อยู่ในสภาพทรุดโทรม ถ้าเศรษฐกิจคึกคักห้องแถวนั้นก็อาจ
กลายเป็นตึกแถวไปแล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีบน
ความโชคร้าย

เราเป็นพื้นที่นำร่องในโครงการของรัฐ ‘อนุรักษ์

ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม’ ซึ่งทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คัดเลือกเราเป็นพื้นที่นำร่องโดยมีงบประมาณ
สนับสนุน สภาพอาคารก่อนมีตลาดน้ำ...ร้าง
อย่างนี้เลยนะครับ(ชี้ให้ดูรูป)เราก็เลยมาเริ่ม
โครงการจากการปรับปรุงตัวอาคาร

สิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนอันดับแรกคือถ้า
เมืองจะอยู่ได้ต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เราก็
มองว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร อาจจะเอาโรงงาน
มาตั้งเพื่อจัดจ้างแรงงานก็ได้นะครับ เขาเรียก
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หรือจะ
ทำการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ก็ได้ แต่สุดท้ายเราเลือกการท่องเที่ยวมาแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจโดยเป็นการท่องเที่ยวที่คนใน
ชุมชนเป็นเจ้าของ

นั่นหมายถึงต้องสร้างผู้ประกอบการ
ภายในให้เขาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราก็
เริ่มค้นหาตัวเองว่าอัมพวาเองมีคุณค่าด้านไหน
บ้างเราพบว่าคุณค่าของชุมชนอัมพวามี3มิติ
มิติแรกด้านประวัติศาสตร์คือที่นี่เป็นที่ประสูติ
ของรัชกาลที่ 2 ‘บางช้างสวนนอก บางกอก
สวนใน’ ที่นี่เป็นชุมชนของคนไทยภาคกลางที่
ยังมีตัวตนยังมีมรดกอยู่ ชีวิตของคนไทยภาค
กลางมันล่มสลายไปเพราะโครงข่ายคมนาคม
นนทบุรีวันนี้ก็ไม่เห็นตัวเมืองนนท์แล้ว ปทุม-
รังสิตก็ไม่เห็นแล้ว

มิติที่สอง เรามองเห็นว่าโครงสร้าง
เดิมยังคงอยู่ยังมีบทบาททางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อวิถีชีวิตผูกโยงกับ
ศลิปวฒันธรรมประเพณีกต็ามมาดว้ยกจิกรรม
จะแห่ขนัหมากก็แห่ทางนำ้กจิกรรมที่ผกูโยงกบั
กับภูมิสังคมของท้องถิ่น และยังเป็นบ้านเกิด
ของครูเอื้อสุนทรสนาน(สุนทราภรณ์)

มิติที่สาม อัมพวาอยู่บนพื้นที่ลุ่มฝั่ง
อ่าวไทยเราก็ได้อิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงมันมี
ทั้งระบบนิเวศมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ...ซึ่งสำคัญแล้ว
ระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์ จะทำอย่างไรให้
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้น
ทุนในการเริ่ม

ตอนซ่อมแซมอาคารชาวบ้านก็ถาม
“นายกฯ ซ่อมให้ทั้งทีขอเป็นตึกปูนให้หน่อย”
เราก็บอกเดี๋ยวคนจะมาเที่ยว เขาก็สงสัยใคร
จะมาเทีย่วใครจะมานอนเหน็แต่คนออกไปจาก
เมืองนี้มาเกือบ30ปีสุดท้ายสิ่งที่จุดประกาย
ให้คนหันมามองอัมพวา ทุกคนก็จะถามว่า
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อัมพวาคืออะไรทะเลหรือก็ไม่ใช่ภูเขาก็ไม่มีเพราะ
อัมพวามันไม่มีคาแรกเตอร์ชัดไปแบบนั้น

เราเริ่มจากสิ่งที่เคยมีอยู่คือตลาดน้ำ แต่
กจิกรรมตลาดนำ้เปน็กจิกรรมที่บรกิารชมุชนไม่บรกิาร
นักท่องเที่ยว ก็คือเอาของมาขายระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย เราก็เลยมามองว่าจะเอาตลาดน้ำมาทำให้คน
รูจ้กัเรากอ่นเราเริม่โครงการเมือ่11สงิหาคม2547
คนไทยรูจ้กัดำเนนิสะดวกเมือ่ดำเนนิสะดวกมีจดุแขง็
อยู่แล้ว ถ้าเราจะทำ...ทำไมเราไปทำในจุดแข็งของ
ดำเนินสะดวก เราก็หาจุดอ่อนของดำเนินสะดวก
ซึ่งเราพบว่าจุดอ่อนของเขาก็คือจุดแข็งของเรา
นั่นแหละ

1.กลุ่มนักท่องเที่ยวของเขา80เปอร์เซ็นต์
เปน็ชาวตา่งชาติเขาไม่ได้มองตลาดคนไทย2.เขาเปน็
ตลาดเช้า คนตื่นสายไปก็ไม่ทัน (หัวเราะ) เราเป็น
เมอืงรอ้นยิง่เราเดนิตลาดอากาศมนัยิง่รอ้นขึน้จดุแขง็
ก็คอืจดุออ่นแลว้กรุป๊ทวัร์ที่ไปดำเนนิสะดวกออกจาก
กรุงเทพฯ6โมงเช้าแวะดำเนินสะดวก7-8โมงเช้า
10โมงก็กลับกรุงเทพฯ

เราจงึมองใหม่เปลีย่นกลุม่ตลาดที่ใหญ่ทีส่ดุที่
อยู่ใกล้อัมพวาที่สุดคือที่ไหนคือกรุงเทพฯ10ล้าน
คนพอแลว้ทำอยา่งไรให้คนกรงุเทพฯเคลือ่นประเดน็
แรกคนกรงุเทพฯออกจากกรงุเทพฯได้ชว่งไหนก็ศกุร์
เสาร์ อาทิตย์ ในเมื่อถ้าตอนเช้าอากาศมันร้อน เรา
เป็นตอนเย็นได้ไหมให้คนอยู่นานขึ้นใส่กิจกรรมให้
นอนค้างกินข้าวกับเรา3มื้อก็เกิดเป็นยุทธศาสตร์
ของการพัฒนา

ปี 2547 เราเริ่มตลาดน้ำ ปี 2548 เราใส่
หิ่งห้อยโฮมสเตย์-ที่พักมันก็ทำให้การลงทุนเกิดขึ้น
สิ่ งสำคัญโลกวันนี้ มันหมดยุคของการปฏิวัติ 
อุตสาหกรรมแล้ว โลกมันตั้งอยู่บนตลาดไอที เราจะ
ใช้สือ่เหลา่นี้อยา่งไรเพือ่ประชาสมัพนัธ์ฉะนัน้เทศบาล
เองก็จะให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี เรามองว่า
เราเป็นเมืองเก่าแต่ไม่ต้องแก่ เก่าได้แต่ไม่ได้ล้าหลัง
เรื่องเทคโนโลยี เพราะมันมีคนอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในโลก
ไอทีเด็กพวกนี้จะช่วยในเรื่องการใช้สื่อ

สว่นตอ่มาก็ยอ้นไปที่ยทุธศาสตร์ที่เราตอ้งการ
สร้างผู้ประกอบการภายใน ตัวนั้นเป็นตัวช่วยที่
ทำให้เศรษฐกิจสังคมของเมืองแข็งแรงและยั่งยืน ถ้า

เป็นการลงทุนจากภายนอก เมื่อพื้นที่หมดศักยภาพ
เขาก็จะออกไปแต่ถา้เกดิจากภายในมนัจะสรา้งความ
เขม้แขง็คณุไม่ตอ้งไปรบขา้งนอกคณุไม่ตอ้งไปทำการ
ตลาดคณุพฒันาตวัเองนี่คอืสิง่หนึง่ที่เราทำก็เลยตอ้ง
กลับมามองผู้ประกอบการของเรา เอาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้
ประกอบการเรื่องตัวผลิตภัณฑ์หรืออาหาร

ตรงนี้คือการช่วยกันคิดสร้างคุณค่าของชุมชน
ในตัวคุณค่าเมื่อเกิดขึ้นมูลค่าจะตามมากระบวนการ
นี้ก็ใช้ทั้งข้อมูลและประสบการณ์มาช่วยวันนี้เรามีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัมากขึน้แต่ถา้คณุไปแขง่ใน
กรุงเทพฯคุณอาจจะแพ้คุณอยู่ในที่ตั้งก่อนภายใน
อีก3-5ปีข้างหน้าวันที่คนอัมพวาพร้อมและแข็งแรง
พร้อมทั้งทุนและความรู้ คุณก็จะออกไปสู้ข้างนอกได้
ซึ่งถึงวันนั้นก็หมดหน้าที่ผมแล้ว

ต้องเรียนว่าหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่มีความ
ชำนาญหรอืความรูม้ากพอหนว่ยงานสว่นกลางก็เปน็
เรื่องจำเป็นที่เราต้องขอความสนับสนุนในเรื่องความ
ชำนาญความรู้ทางวิทยาศาสตร์

อัมพวาจึงดึงเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาเสริม

เราพยายามหาโจทย์ร่วมกันกับผู้ประกอบ
การ ข้อจำกัดของคนในพื้นที่เขาอาจไม่ได้ไปเห็นโลก
เยอะ วิธีคิดหรือมุมมองเขาอาจจะไม่กว้างพอ เรา
ก็พยายามไปขายไอเดีย แต่การที่คุณจะเป็นผู้วิจัย
หรือมาร่วมพัฒนาคุณต้องลงแรงเราไปลงแรงให้ไม่
ได้แต่เราหาโอกาสให้ได้เอาความรู้กับประสบการณ์
เข้ามารวมกัน แล้วสุดท้ายตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีก็จะออก
มา ถ้าเราเอาความรู้ลงไปแต่ภาคประชาชนไม่ร่วม
มือมันก็ไปไม่ได้ มันต้องเอาสองฝั่งมา หรือฝั่งที่เป็น
ความรู้เองเขาต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ใน
ท้องที่ ผมว่าตรงนี้จะเป็นจุดแข็ง แล้วสุดท้ายก็จะมี
กระบวนการพัฒนา

การหาผู้ประกอบการมารว่ม...ถามวา่งา่ยไหม
ไม่ง่ายนะครับ ต้องมองสภาพจริงคือผู้ประกอบการ
เขาอาจมองว่าของมันขายดีอยู่แล้ว ทำไมฉันต้องไป
ลงทนุลงแรงเหนือ่ยเสยีเวลากบันกัวจิยัอกีทำไมตอ้ง
ไปเก็บตัวอย่างทำไมต้องไปเก็บสถิติผมว่าสิ่งหนึ่งที่

การ เข้า ถึง เทคโนโลยี เป็น เรื่อง จำเป็น แม้ คุณ จะ ท้อง ถิ่น นิยม  
ก็ ไม่ เป็นไร คุณ จะ นุ่ง ผ้าถุง เล่น Skype ก็ ไม่ เป็นไร เห็น ไหม ครับ...
เมือง เก่า แต่ คุณ ไม่ จำเป็น ต้อง ไป แก่ ตาม เมือง เพราะ พวก นี้ มัน ไม่ ได้ 
ไป รบกวน อัต ลักษณ์ หรือ คุณค่า ของ เมือง 
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สำคัญถ้าเราสร้างโมเดลถ้ามีร้านหนึ่งถูกพัฒนาจน
สำเร็จ กระบวนการที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองมัน
จะเพิ่มขึ้น

กว่าจะได้โจทย์ในการวิจัยมีที่มาอย่างไร
ผมเองจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ฝั่งจะเป็น

รอยต่อ ฉะนั้นส่วนหนึ่งผมจะเห็นข้อมูลของอีกฝั่ง
หนึ่งกับโอกาส อย่าง iTAP สวทช. เราเห็นความ
เชี่ยวชาญฉะนั้นทำอย่างไรให้เชื่อมโยงกันโจทย์วิจัย
ก็เกิดจากปัญหาเช่นคนที่นี่ปลูกลิ้นจี่แล้วมันไม่ออก
ทุกปีแล้วช่วงที่ไม่ออกเขาจะมีรายได้จากอะไรอย่าง
ดาหลา-เปน็ไม้ดอกที่ปลกูดนิรอ่งถา้เขาปลกูแซมโดย
มีลิน้จี่ตรงกลางลิน้จี่ไม่ออกคณุก็ตดัดอกขายตดัดอก
คณุได้5บาทแต่ถา้แปรรปูมลูคา่มนัเพิม่ขึน้เราก็เอา
สิ่งเหล่านี้มาต่อยอดเป็นโจทย์วิจัย

ซึง่โจทย์วจิยัมนัไม่ได้หมายความวา่ตอ้งสำเรจ็
นะครับ แต่มันช่วยหาคำตอบว่าวัตถุดิบที่มีอยู่มัน
สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ขนาดไหน มี
โอกาสมากน้อยอย่างไร

ถ้าไปวิจัยในสิ่งที่ท้องถิ่นไม่มีแล้วจะยังไงจะ
ส่งเสริมได้อย่างไร เราต้องหาจากทุนท้องถิ่นที่เขามี
ตอนนี้ก็มีโจทย์ใหม่หมากที่คนแก่กนิตอ่ไปจะสญูพนัธุ์
เขาเรียกคุณค่ามันอยู่แต่มูลค่ามันหาย แต่คุณค่าใน
ยุคสมัยหนึ่งเขาใช้กินมันมีอยู่มันก็เลยทำให้มีมูลค่า
แต่วันนี้คุณค่าที่เขาใช้กินมันไม่มีแล้วมูลค่าก็หายไป
ฉะนั้นเขาก็ไม่เก็บมันไว้แน่

มันก็เป็นโจทย์วิจัยว่า...สมมุติน่ะนะครับ เอา
หมากไปทำลปิสตกิหมากได้ไหมหรอืมนัจะชว่ยรกัษา
ฟนัอะไรกต็ามซึง่อนันี้เปน็โจทย์ทางวทิยาศาสตร์มนั
ก็ตอ้งผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรอืเอาไปทำ
สีย้อมผ้าไหม สีธรรมชาติ เราจะได้ผ้าที่เป็นสีหมาก
ของชุมชน คุณค่าใหม่ก็จะเกิด มูลค่าก็ตามมา ต้น
หมากก็จะคงอยู่ต่อไปกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นที่เอามาเป็นเครื่องมือ

รัฐมีส่วนสำคัญมาก
รัฐก็ต้องไปช่วย ผมในส่วนผู้บริหาร

ท้องถิ่น...เราเป็นรัฐ เราต้องสร้างกลไก
ตัวหนึ่ง ตอนเริ่มทำตลาด ร้านแม่ค้าที่อยู่
ในตลาดน้ำ ร้านบนบกมี 40 ราย เรือ
มี 10 ลำมีแค่นั้นครับ คนไม่เชื่อว่ามันจะ
เกิดผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นต้องบริหารการ
เปลีย่นแปลงการเปลีย่นแปลงที่ยากทีส่ดุคอื
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

เรานั่งในโต๊ะนี้ สมมุติผมยกประเด็น
ขึ้นมาอาจจะมีคนเชื่อผมสัก50เปอร์เซ็นต์
20เปอรเ์ซน็ต์บอกเปน็ไปไม่ได้มนัเปน็กลไกที่

มีอยู่ในตวัมนษุย์ขณะเดยีวกนัความได้เปรยีบของผม
คือการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผมเป็นนายกฯได้อย่างไร
เพราะชาวบ้านเลือก เขาคาดหวังให้เรานำ...สมมุติ
ท่านจบดอกเตอร์ไปบอกชาวบ้าน เขาไม่เชื่อหรอก...
คุณเป็นใครนี่คือโครงสร้างของความเป็นท้องถิ่นเขา
เรียกความผูกพันและปฏิสัมพันธ์ ฉะนั้นภาวะผู้นำก็
สำคัญถ้าอย่างนั้นจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง

สุดท้าย...ผมว่าตัวสำคัญของการพัฒนาคือ
ตัวคน วันแรกที่เราทำอัมพวา ระบบเศรษฐกิจของ
อัมพวามันล่มสลาย วันนี้เราเอาเครื่องมือการท่อง
เที่ยว วันนี้คนสวนไม่ต้องส่งของไปกรุงเทพฯ แล้ว
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ขับเรือเข้ามาตัดเทรดเดอร์ออกใน
ขณะเดียวกันเรากำลังมองว่าคนอีกรุ่นหนึ่งในเมือง
นี้ล่ะ เราไม่ได้พูดถึงอัมพวาปัจจุบัน เรากำลังพูดถึง
อัมพวาในอีก10ปีข้างหน้ายังไงคุณก็หนีโลกไม่พ้น
โลกที่อยู่บนไอทีโลกที่อยู่บนเทคโนโลยี ก็ต้องเตรียม
คนอีกฝั่งเอาไว้เพราะอัมพวาไม่ได้มองพรุ่งนี้แล้วเลิก
มันก็ต้องมองว่าอัมพวาจะอยู่เพื่อสร้างสำหรับคนอีก
รุ่นหนึ่งอย่างไรวันนี้เป็นเรื่องสำคัญแม้กระทั่งตลาด
น้ำทั้งระบบมีwifiบนเรือ

เรามีการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ทีม่าเทีย่วคนทีม่า
เที่ยวอัมพวากลุ่มใหญ่สุดคือ15-25ปีคนพวกนี้อยู่
ไหน คนพวกนี้อยู่ในไซเบอร์สเปซ ฉะนั้นwifi ก็คือ
โครงสร้างพื้นฐานตัวหนึ่งที่รัฐต้องสร้างขึ้นมาเหมือน
ถนนฉะนั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นแม้
คุณจะท้องถิ่นนิยมก็ไม่เป็นไร คุณจะนุ่งผ้าถุงเล่น
Skypeก็ไม่เปน็ไร(หวัเราะ)เหน็ไหมครบั...เมอืงเกา่
แต่คุณไม่จำเป็นต้องไปแก่ตามเมือง เพราะพวกนี้มัน
ไม่ได้ไปรบกวนอัตลักษณ์หรือคุณค่าของเมือง

งานแรกที่iTAPไปช่วยจุดเริ่มต้นมาอย่างไร
พีรวงศ์ : โจทย์ของข้าวแต๋นเป็นกรณีศึกษาของที่นี่
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เลย คนจะรู้จักข้าวแต๋นที่ลำปาง รองลงมาก็โคราช
อัมพวามีผู้ประกอบการข้าวแต๋นอยู่หลายรายแต่ก็มี
อุปสรรคปัญหาหลายเรื่องเรามีปัญหาเรื่องของทอด
เพราะของทอดมันจะหืนเร็วiTAPเขาก็ช่วยเราเรื่อง
ข้อมูล เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐมมาเป็นพี่เลี้ยง จากข้าวแต๋นที่ทอดแล้วหัก
แตกงอก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนข้าวเเต๋นอยู่ได้2อาทิตย์
ก็ต้องทิ้งแล้วแต่เดี๋ยวนี้อยู่ได้เป็นเดือน

ที่น่าภูมิใจมากคือการนำเอาภูมิปัญญามา
ใช้ เราใช้น้ำตาลมะพร้าวมาราด จุดเด่นของน้ำตาล
มะพร้าวคือมีกลิ่นหอม หวานนุ่ม เราก็ต่อยอดเป็น
ข้าวแต๋นหน้างา หน้าเม็ดกวยจี๊ ตอนนี้ข้าวแต๋นใน
อัมพวาน่าจะเป็นข้าวแต๋นที่ต่อบัตรคิวซื้อนี่คือความ
สำเร็จแล้วมีโปรเจคต่อเนื่องอีกหลายตัวมีดาหลาที่
ปลูกแซมร่องสวนลิ้นจี่

แล้วเราก็สามารถทำน้ำตาลจากน้ำตาล
มะพร้าว ทำเป็นเม็ดสวยๆ ได้เหมือนน้ำตาลทราย
แล้วหอม ผู้บริโภคกาแฟใส่น้ำตาลเม็ดจากน้ำตาล
มะพร้าว ใส่แล้วหอมมาก ก็เกิดจากการร่วมมือกัน
ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านที่ทำน้ำตาลมะพร้าวไปเวิร์ค
ช็อปที่นครปฐมเอาองค์ความรู้นั้นมาถ่ายทอดต่อ

โดยทั่วไปผู้ประกอบการภายในกับนักวิจัยภายนอก
มักจะล้มเหลว

มันไม่มีตัวเชื่อม เพราะมุมมองมันคนละด้าน
DowntoTopกับToptoDown

งานจากนักวิจัยทำอย่างไรผู้ประกอบการจึงนำไปใช้ได้
ถ้าเขาเห็นส่วนต่างของคุณค่ากับมูลค่าที่เพิ่ม

ขึ้นในกลไกตลาดตรงนี้จะทำให้เกิดตัวเชื่อม
พรีวงศ์:บางทีนกัวจิยัสง่ตอ่ถงึผู้ประกอบการโดยตรง
ไม่ได้แต่ก็หาวิธีการเช่นที่นี่เราได้สิทธิบัตรเป็นซอส
ส้มโอ ใช้เปลือกส้มโอนะครับ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาเชื่อม อะไรขมก็เอาไปเชื่อม คือเปลือกส้มโอมัน
ขม วิธีการก็คือใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาเชื่อม ด้วย
วิธีการเชื่อมแบบชาวบ้าน ผ่านกระบวนการทำซอส
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เหลา่นี้ชาวบา้นเขาก็เริม่
เปิดรับและเลือกเอามาใช้ได้เขาไม่ได้ลงทุนเครื่องมือ
ใหญ่ๆแต่เอากระบวนการมาปรับใช้

เมื่อเห็นโจทย์จากนักวิจัยแล้วเข้าท่าชุมชนมีการตั้ง
โจทย์กลับไปไหมว่าอยากทำแบบนี้นะ
พีรวงศ์:มีครับ
นายกฯ : เมื่อก่อนชาวบ้านเขาไม่มีช่องทางว่าจะไป
ปรึกษาใคร
พีรวงศ์:ตอนนี้เขาก็รู้เขาเห็นช่องทางอาจจะเพราะ
นายกฯก็ชว่ยประสานงานอยา่งชมุชนที่ทำอาหารเขา
ไปปรึกษาหรือเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แล้ว
เวริค์ชมุชนทำผา้เขาก็เริม่มาปรกึษาเมือ่เขาอยากทำ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องถิ่นของเขาเอง เราก็ประสาน
งานเอาเทคโนโลยีมาช่วยด้วยด้านดีไซน์ด้วยตอนนี้
เราก็ติดต่อTCDC(ThailandCreative&Design
Center)เพื่อช่วยให้ความรู้เพิ่มเติม
นายกฯ:ผมมองวา่การพฒันาไมใ่ช่การใช้ความรู้ดา้น
ใดด้านหนึ่งผมต้องเคลื่อนทันทีทั้งระบบเลย
พีรวงศ์:ใช่…ไม่อย่างนั้นเราต้องกลับไปทำใหม่เมื่อ
เรารู้อย่างนี้ เราก็ระดมผู้เชี่ยวชาญรอบด้านเลยมา
ทีเดียวจะได้เป็นต้นแบบที่ดูดีเริ่มตั้งแต่ต้นเลย

ช่วงก่อนที่ทำอัมพวาไปทำกับiTAPผ่านอุปสรรค
อะไรบ้าง

มันคือความห่างทางความรู้สึก ไม่เหมือน
มีคนมาบอกให้ไปฟังกระทรวงเกษตรฯ เชื่อสิ...คน
จะไปฟังเยอะกว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์...แล้ว
ไง อะไรประมาณนี้นะครับ นี่คือความห่างของกลไก
ถามว่ามีประโยชน์ไหม นี่เป็นความสำคัญที่ท้องถิ่น
ต้องพยายามเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนใน
ชุมชน

ระหว่าง การ อนุรักษ์ กับ 
 พัฒนา ถ้า มัน เป็น ขาว กับ ดำ  

อัมพวา น่า จะ เป็น เทาๆ  
น้ำ หนัก คง ไม่ใช่ อนุรักษ์ นิยม 

แบบ กอด เสา เรือน ตาย  
ฉัน ไม่ เปลี่ยน อะไร แล้ว ชีวิต นี้ 

ขณะ เดียวกัน ก็ ไม่ใช่ พัฒนา จน 
ไม่มี ราก เหง้า ของ ตัว เอง  

แต่ ถ้า พัฒนา บน ราก เหง้า ของ 
ตัว เอง จะ เกิด ความ เข้มแข็ง
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สิ่งที่สำคัญผมว่าความเป็นชุมชนมีข้อดีอย่าง
หนึ่ง ถ้าเราสร้างต้นแบบของความสำเร็จ ตอนแรก
คุณพีรวงศ์บอกผมว่าไม่มีคน...ไม่ต้องห่วง คุณไปหา
มาแค่สักคนสองคน เมื่อเห็นเพื่อนบ้านไปร่วมกับ
ทางiTAPไปร่วมพัฒนาแล้วขายดีขึ้นเขาจะเริ่มมอง
เริ่มคิดแล้ว มันต้องสร้างกุญแจแห่งความสำเร็จ...
มันจะเกิดผู้ตาม

เมื่อชุมชนโตขึ้นจะรับเอาวิทยาศาสตร์มาช่วย
อย่างไรและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงจะรับมือ
อย่างไร

จริงๆ แล้วทุกเมือง ถ้าเรามองกันจริงๆการ
ขยายตัวเมืองมันต้องเกิดขึ้นตามกลไกเศรษฐกิจ
สำหรับอัมพวา ผมเชื่อว่าถ้าเราพัฒนามันก็ย่อม
โต แต่จะโตอย่างไร โตบนรากเหง้าตัวเองหรือเปล่า
ขายความรู้ตัวเองหรือเปล่า ตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็น
มากกว่ามันต้องโตด้วยทุนภายในถ้าผมมีที่ดินแล้ว
ตั้งโรงงานมันก็อาจไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นโรงงานแปรรูป
น้ำตาลมะพร้าวล่ะสิ่งอย่างนี้ควรจะโตมั้ยสิ่งเหล่านี้
กระบวนการต่างๆต้องร่วมมือกัน

เราตอ้งการสรา้งผู้ประกอบการภายในไมใ่ช่คน
ภายนอกมาซื้อที่อัมพวา ตัวโรงงานน้ำตาล จ้างคน
อมัพวามาเคีย่วนำ้ตาลปาดนำ้ตาลถา้วนัหนึง่โรงงาน
ย้ายหนีคนที่นี่ก็ตกงาน การพัฒนามันต้องสร้างผู้
ประกอบการภายในวนันี้ลงุแวน่เปน็แค่ผู้ประกอบการ
ครัวเรือน แต่วันหนึ่งมีความเชี่ยวชาญ เขาสามารถ
ตั้งโรงงานในพื้นที่เขาก็ตั้งที่นี่การขยายตัวของเมือง
มนัคงมีทศิทางที่จะโตออกไปแต่อยา่งที่บอกอมัพวา
เปน็เมอืงเปดิเราจะไปเปน็แบบอทุยานเขาใหญ่รบันกั
ทอ่งเทีย่ว3,000คนก็ไม่ได้มนัหา้มไม่ได้เราตอ้งไป
กำหนดโดยกิจกรรมต้องไปแก้ด้วยโมเดลอื่น

มีเสียงเชียร์ให้อัมพวาเป็นเวนิส
ที่นี่(สมุทรสงคราม)มีคลอง360กว่าคลอง

เราคิดกันว่าวันหนึ่งเรามองอย่างนี้ครับ...อัมพวาคือ
ตลาดน้ำ หรือตลาดน้ำเป็นส่วนหนึ่งของอัมพวา ถ้า
เรามองว่าอัมพวาคือตลาดน้ำ...วันนี้จบแล้ว เพราะ
ตลาดน้ำมีแล้วแต่ถ้าเรามองว่าตลาดน้ำคือส่วนหนึ่ง
ของอัมพวาอัมพวาก็คือเวนิสตะวันออกแต่ไม่ใช่แค่
อัมพวา ทั้งสมุทรสงครามมีตลาดน้ำหลายแห่งโดย
เชื่อมด้วยทุนภูมิสังคมของจังหวัด

80เปอรเ์ซน็ต์ของแหลง่ทอ่งเทีย่วอยู่รมิคลอง
หมดเมื่อเกิดคาแรกเตอร์มันจะชัดแต่ปัญหาคือการ
ไปตรงนั้นมันต้องใช้เวลา อาจจะเกินบทบาทหน้าที่
เราแต่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
มันจะเกิดขึ้นได้

อีก10ปีข้างหน้ามองอัมพวายังไง

ในอีก 10 ปีข้างหน้า ผมเชื่อว่าห่างจาก
กรงุเทพฯมา10กโิลเมตรเราจะไม่เหลอืพืน้ที่สีเขยีว
ถา้จงัหวดันี้กำหนดตวัเองให้เปน็พืน้ที่สีเขยีวละ่คนไม่
น้อยต้องมาอยู่ที่นี่พอคุณมาอยู่ที่นี่คุณต้องกินต้องใช้
เป้าหมายการพัฒนาคือคุณภาพชีวิตไม่ใช่วัตถุขณะ
เดียวกันคุณภาพชีวิตไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้เราเป็นคนสวน
เราเอามะพร้าวไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่ได้มันจะสร้าง
กลไกอะไรให้เกิดขึ้นตรงนี้มากกว่า แต่สุดท้ายบริบท
การพัฒนามันต้องกลับมามองคุณภาพชีวิตคนด้วย
คนที่อยู่ในเมืองนี้จะอยู่อย่างไร อย่างพัทยา...โอเค
มันเจริญเติบโตจริงแต่ปัญหาสังคมมันเยอะไหม เด็ก
เยาวชนเปน็อยา่งไรปญัหามติิดา้นสงัคมมหาศาลมนั
คุ้มที่เราจะแลกหรือเปล่า

ระหว่างการอนุรักษ์กับพัฒนา ถ้ามันเป็นขาว
กบัดำอมัพวานา่จะเปน็เทาๆนำ้หนกัคงไมใ่ช่อนรุกัษ์
นิยมแบบกอดเสาเรือนตาย ฉันไม่เปลี่ยนอะไรแล้ว
ชีวิตนี้ ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่พัฒนาจนไม่มีรากเหง้า
ของตัวเอง แต่ถ้าพัฒนาบนรากเหง้าของตัวเองจะ
เกิดความเข้มแข็ง
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ในการสัมภาษณ์ ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ นายก
เทศมนตรีอัมพวาในวันนั้น

Horizonได้เชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญจากiTAPมาร่วม
วงสนทนาดว้ย2ทา่นคอืดร.ฐติาภาสมติินนท์หวัหนา้
งานฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และดร.ศิริชัย
กิตติวราพงศ์หัวหน้างานฯ/ที่ปรึกษาเทคโนโลยี

เนื้อหาในมุมของฝ่ายที่ออกตัวว่าเป็นพระรองก็
น่าสนใจไม่แพ้กัน

บทเรียนที่ได้จากการทำงานอัมพวาในมุมของiTAP
ดร.ศริชิยั:iTAPของเรามีคอนเซป็ต์ตัง้แต่ตน้ซึง่ก็มาถกู
ทางเราบอกทกุคนวา่ที่iTAPทำคอืกจิกรรมการถา่ยทอด
เทคโนโลยีจากคนสู่คนนะ ไม่ใช่จากระบบสารสนเทศ
สู่คนแต่เป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงถึงผู้รับความ
รู้เลยแลว้เรามาถกูทางมาโดยตลอดคอืเอาความตอ้งการ
ของคนมากอ่นเราจะไม่ใส่เทคโนโลยีที่อาจารย์มีไปสู่คนที่
คดิวา่ควรจะมีเพราะเราไมรู่้วา่เขาตอ้งการจรงิหรอืเปลา่
พร้อมหรือเปล่า เอาความต้องการเป็นที่ตั้งก่อน แล้วดู
ว่าเขามีโจทย์อะไร

กับอัมพวาก็เหมือนกันเราก็เริ่มต้นแบบเดียวกัน
เขาต้องการอะไร เราถามทีละรายๆ ขณะเดียวกันทาง
เทศบาลสำคัญมากเพราะเป็นคนกลางและเป็นผู้นำ
ในชุมชน ก็จะทำให้เห็นทิศทางที่จะไปได้มากขึ้นคล้าย
เป็นกรอบใหญ่ๆที่ขยับเขยื้อนไปคนในชุมชนที่จะไปเขา
จะรู้ทิศทางเมื่อดูโครงการของเทศบาลด้วย

ในชุมชนอื่นเราก็ทำเหมือนกันเราจะเริ่มจากการ
ถามความต้องการของเขาก่อน เราพบว่ากลไกที่เราทำ
ประสบความสำเร็จทุกที่ทุกเคส เรามักจะพูดเล่นๆ กัน

นะครับว่าที่อื่นทำมีขึ้นหิ้ง แต่ของเราไม่มีขึ้นหิ้งสัก
โครงการ เพราะเราเอาความต้องการเป็นโจทย์พอ
ทำเสร็จปั๊บเขาก็พร้อมใช้อยู่แล้วไม่มีขึ้นหิ้งเลยเคส
ของอัมพวาก็เป็นกรณีศึกษาแก่ชุมชนอื่น
ดร.ฐิตาภา : ปัจจัยอีกอย่างที่ iTAP มองว่าทำให้
สำเร็จก็คือคนในพื้นที่หรือKeypersonอย่างท่าน
นายกฯที่มีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็คนประสานงาน
อย่างคุณโจ้เขาจะไปลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆซึง่จะทำให้ความฝนั
เป็นความจริงได้iTAPเราก็จะคอยอยู่ข้างๆอยากให้
เราไปเตมิเตม็สว่นไหนเรายนิดีที่จะเขา้มาชว่ยคดิวา่
โมเดลอัมพวาน่าจะนำไปใช้กับที่อื่นได้แต่ถ้าไม่มีคน
ผลักดันในพื้นที่มันก็ไปไม่ได้ค่ะ นี่คือบทเรียนของ
iTAPที่เราเห็นจากการพัฒนาชุมชน

พูดถึง3เหลี่ยมหน่วยงานภาครัฐวิสัยทัศน์
หน่วยงานรัฐบทบาทหน่วยงานรัฐมาเชื่อม
ผู้ประกอบการชุมชนผู้ตั้งโจทย์วิจัยทีมวิจัยก็
มาช่วยรูปแบบการประสานแบบนี้ลงตัวไหม
ดร.ฐิตาภา:มันจะทำให้เกิดดีมานด์ชัดเจนไปสร้าง
ให้เขาเกิดดีมานด์ขึ้นมาว่าอยากพัฒนาอะไร ก็ด้วย
การพาไปทำกจิกรรมดูโนน่ดูนี่จดัอบรมให้คนมีความ
ตระหนักและอยากได้
ดร.ศิริชัย : มันแตกต่างจากบางหน่วยงานที่เขา
ทำ บางหน่วยงานเขาจะเอาอาชีพไปให้ แต่มันจะ
เหมอืนกนัหมดนะครบักลว้ยแขกก็กลว้ยแขกเหมอืน
กันหมด

หลงัๆเมือ่ทางiTAPได้เขา้มาทำโครงการยอ่ย
ช่วยผู้ประกอบการระยะหลังก็เริ่มมีลูกค้าของiTAP
ที่เคยใช้บริการไปมีมุมมองต่างๆ เขาก็ติดต่อเข้ามา
พูดคุยแนวทางหาผู้ประกอบการที่เขาจะขายสินค้า

เราก็พบว่ามีหลายๆ บริษัทน่าสนใจ อย่าง
บริษัทคิวบิค เขาขอการสนับสนุนจาก iTAP ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขาก็มองว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์
ของเขาเป็นระบบสารสนเทศ เขาอยากจะนำสินค้า
ไปวางในตลาดหลายรูปแบบ

พอเขารู้ว่าเรากำลังให้ความช่วยเหลือพัฒนา
อัมพวาเขาก็สนใจโอเคเขาชำนาญไอทีเขาอยาก
จะทำซีเอสอาร์ดา้นไอทีกบัชมุชนอมัพวาเราประสาน
ให้เขามาพูดคุยกัน เกิดเป็นนวัตกรรมตู้ QBic เพื่อ
เปน็สือ่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารการทอ่งเทีย่วใน
อมัพวาและเปน็เครือ่งมอืรบัฟงัความคดิเหน็จากนกั
ท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชนสู่เทศบาลโดยตรง

คุยกับiTAP
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การ เจรจา อนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย การ เปล่ียนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ 

: มุม มอง ด้าน ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16
(ConferenceoftheParties-COP16)ระหว่างวันที่29พ.ย.–10ธ.ค.53ณเมืองแคนคูน
สหรัฐเม็กซิโก เรื่องการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเด็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)
ดูเหมือนจะยังคงเป็นปัญหากลืนไม่เข้าคายออกอยู่เช่นเดิม

สำหรบัประเดน็ดา้นIPRนัน้มีการแสดงความคดิเหน็แบง่ออกเปน็2กลุม่คอืกลุม่แรกเหน็วา่
IPR เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงควรระบุประเด็นด้าน IPR ไว้ในเอกสาร
การเจรจาและอย่างน้อยTechnologyExecutiveCommitteeหรือTECควรมีหน้าที่ในการแก้ไข
อุปสรรคของการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากIPRนอกจากนี้บางประเทศยังแสดง
ความคิดเห็นไปถึงขั้นที่ว่าประเทศกำลังพัฒนาอาจใช้มาตรการบังคับสิทธิ(CompulsoryLicensing)
ที่กำหนดไว้ในTRIPSAgreement(TradeRelatedIntellectualPropertyRights)เพื่อให้สามารถ
นำเทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่มาใช้ได้ในกรณีจำเป็น เร่งด่วน หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ได้
เป็นต้น

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าIPRเปน็ประเดน็สำคัญและมีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอยา่งชดัเจน
กลา่วคอืIPRเปน็ปจัจยัสนบัสนนุให้เกดิการสรา้งนวตักรรมแต่UNFCCCไม่ควรเปน็เวทีในการกำหนด
กติกาของการคุ้มครองเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ไปกว่าเทคโนโลยีสาขาอื่นๆ

นอกจากนี้กลุ่มประเทศนี้เห็นว่า หากจะมีการเจรจาเรื่อง IPR ควรนำไปหารือเวทีอื่น เช่น
WTO(WorldTradeOrganization)หรือWIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization)
รว่มกบัภาคเอกชนแลว้จงึนำผลการหารอืมารายงานให้กบัการประชมุรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตฯิ
ต่อไป

ในขณะที่ประเทศที่เปน็กลางเหน็วา่การที่จะกา้วพน้อปุสรรคดา้นIPRในการพฒันาและถา่ยทอด
เทคโนโลยีเปน็เรือ่งที่หาขอ้สรปุได้ยากควรมีการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการระหวา่งผู้เชีย่วชาญเพือ่กำหนด
ปญัหาอปุสรรคและความทา้ทายและนำขอ้สรปุจากการประชมุเสนอตอ่WIPOและกลไกทางการเงนิ
ภายใต้อนุสัญญาฯเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

เป็นที่น่าคิดว่าจะมีทางสายกลางอะไรที่จะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีที่จำเปน็ตอ่การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศได้โดยไม่ทำให้เจา้ของเทคโนโลยี
ต้องสละสิทธิ์ในเทคโนโลยีดังกล่าว หรือโดยไม่ต้องเสียประโยชน์อันชอบธรรมจากการเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีไปอย่างไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ กลไกเช่นว่านี้อาจรวมถึง (1) การส่งเสริมการแบ่งปัน
เทคโนโลยีฐาน(PlatformTechnologies)ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาต่อยอดและไม่ได้อยู่ในระยะที่
อ่อนไหวต่อการแข่งขัน(Pre-competitiveStageTechnologies)(2)การร่วมมือทางการวิจัยและ
พฒันาระหวา่งประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศกำลงัพฒันาซึง่มีองค์ประกอบของการถา่ยทอดเทคโนโลยี
และการเสรมิสรา้งความสามารถของบคุลากรรวมไปดว้ยหรอื(3)กลไกการแบง่ปนัอืน่ๆเชน่Patent
PoolหรือPreferentialLicensing

เป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าติดตามต่อไป
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การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
: เปรียบเทียบไทยกับจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ International Institute for
Management Development (IMD) ซึ่ง
เป็นองค์กรที่จัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล ได้รายงานอันดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่างๆในที่นี้ขอนำเสนอเฉพาะบางส่วนในมิติ
ที่เกี่ยวกับขีดความสามารถของไทยและจีน

เป็นที่น่าสนใจว่าในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับสูงมาก โดยเฉลี่ยร้อยละ8
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
จนีคงไม่ได้อาศยัโชคชว่ยจากความเปน็ประเทศ
ใหญ่จำนวนประชากรมากแรงงานราคาถกูแต่
มีแรงผลักดันอีกมากมายที่สนับสนุนขีดความ
สามารถในการแข่งขันที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 1 ประเทศจีนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้น
ฐานด้านวิทยาศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นเทคโนโลยีซึง่อยู่ลำดบัที่10และ22ตาม
ลำดบัสงูกวา่ประเทศไทยที่อยู่ลำดบัที่40และ
48(จาก58ประเทศ)

สิง่เหลา่นี้เปน็ปจัจยัเอือ้ที่ทำให้จนีมีขดี
ความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ
การผลิตที่ดีกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ปรับตัวของธุรกิจเอกชนของจีนที่ปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับแรงงานราคาถูก
ทำให้จีนได้เปรียบไทยด้านต้นทุนการผลิตที่
ต่ำกว่า ตอบสนองการตลาดภายในประเทศที่
มีขนาดใหญ่ จึงพึ่งพาตนเองได้มากกว่าประ
เทศอื่นๆ

นอกจากนั้นประเทศจีนยังมีโครงสร้าง
ระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะมีสกุล
เงินตราต่างประเทศเป็นทุนสำรองมากที่สุด
โดยในปี 2009 มีปริมาณถึง 2.4 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐส่งผลตอ่การดำเนินนโยบายการ
เงินของจีนที่ดำเนินการได้อย่างอิสระ โดยใน
ช่วงที่ผ่านมาจีนได้ใช้ความได้เปรียบจากการ
ที่ค่าเงินหยวนเป็นประโยชน์ต่อการส่งออก
นำพาเศรษฐกิจเติบโตได้ในอัตราสูงกว่าประ
เทศอื่นๆ

เบื้องหลังขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จีนที่กล่าวข้างต้นคือปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เป็นตัวแปรที่นำประเทศจีนก้าวกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว หนึ่ง
ในนั้นคืองบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อจีดี
พีโดยรวม

จากภาพที่2สังเกตได้ว่าR&DIntensityของประเทศ
ผู้นำในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอยู่ในระดับสูงเกินร้อย
ละ2.5ตอ่จีดีพีขณะที่จนีซึง่เคยตำ่กวา่คา่เฉลีย่ของโลกได้กา้ว
กระโดดมาเหนือระดับเฉลี่ยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง หลังปี
ค.ศ. 2005 ประเทศจีนมีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนามากกว่าร้อยละ1.3ต่อจีดีพีค่าเฉลี่ยโลกประมาณ
รอ้ยละ1.2ตอ่จีดีพีสำหรบัประเทศไทยยงัคงสดัสว่นคงที่อยา่ง
สม่ำเสมอคือประมาณร้อยละ0.2ต่อจีดีพี

ภาพที่ 1 อันดับ ขีด ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ ประเทศไทย – จีน ปี 2008
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD) 
ประมวล โดย สำนักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 
 แห่ง ชาติ (สว ทน.) 

ภาพที่ 2  ค่า ใช้ จ่าย ด้าน การ วิจัย และ พัฒนา ประเทศ ต่างๆ ปี 1999-2007 (% of GDP)
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD) 
ประมวล โดย สำนักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม  
แห่ง ชาติ (สวทน.)
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เมือ่พจิารณารายละเอยีดในเชงิลกึเปน็ที่นา่สนใจวา่คา่
ใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนของจีน(ภาพที่3-4)
มีอัตราการเติบโตอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในระดับที่สูง โดยใน
ปี ค.ศ. 2008 ภาคเอกชนจีนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ประมาณ48,691ล้านเหรียญสหรัฐ(ร้อยละ1.12ต่อจีดีพี)
เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ38จากปี2006

ในขณะที่ประเทศไทยในปีค.ศ.2008มีค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน211ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อย
ละ0.08ต่อจีดีพี)และขยายตัวลดลงร้อยละ11จากปี2006
ซึง่ชี้ให้เหน็วา่นอกจากงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาภาค
เอกชนของไทยน้อยแล้ว อัตราการเติบโตมีลักษณะขึ้นลงไม่
สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องทุกปี

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภาคเอกชนไทยยังไม่เห็นถึง
ความสำคัญด้านค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นใน
อนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่ไทยจะเสียส่วนแบ่งในเวทีการค้า
โลกให้กับประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าเศรษฐกิจอย่างจีน หาก
ภาคเอกชนไทยและภาครัฐบาลไม่สามารถสร้างกลไกและ
บรรยากาศการร่วมลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

กล่าวโดยสรุป คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการ
วิจัยและพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศ
ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นงบ
ประมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้
ประเทศรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาวการลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันา
ที่เพิม่สงูขึน้และตอ่เนือ่งจงึมีความสำคญัอยา่ง
มากในการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พฒันาก็ตอ้งมีความพรอ้มดว้ยเชน่กนัโดยตอ้ง
พัฒนากำลังคนด้านการวิจัยให้มีจำนวนมาก
ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับงบประมาณ
ด้านการวิจัยที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกลไกและมาตรการ
การกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาว่าจะ
ทำกันอย่างไร โดยทุกภาคส่วนต้องตระหนัก
ร่วมกัน ทั้งเรื่องการตั้งเป้าหมายการเพิ่มงบ
ประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อย
ละ 1 ต่อจีดีพี การเพิ่มสัดส่วนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาจาก 6 เป็น 15 ต่อ
ประชากร 10,000 คน และการเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาค
เอกชนซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะต้องมีมาตรการ
มารองรับ อาทิ มาตรการด้านการเงินการ
คลัง มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศ มาตรการสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มาตรการด้านกำลังคน รวมถึงโครงสร้างพื้น
ฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา

สิ่งเหล่านี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทั้ง
ผลักและดันให้เป็นวาระแห่งชาติ จึงจะทำให้
ไทยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศให้ได้ ก่อนที่จีนจะครองส่วน
แบ่งทางการตลาดไปอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
อันใกล้

ภาพท่ี 4 ค่า ใช้ จ่าย ด้าน การ วิจัย และ พัฒนา ภาค เอกชน ต่อ GDP (Percentage of GDP)
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD) ประมวล 
โดย สำนักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แห่ง 
ชาติ (สว ทน.) 

ภาพที่ 3  ค่า ใช้ จ่าย ด้าน การ วิจัย และ พัฒนา ภาค เอกชน (US$ millions)
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ออกกำลังกายแล้วทำให้กินอาหารได้มากขึ้น 
บางคนให้เหตุผล (หรือข้ออ้าง) ว่าไม่อยากออกกำลังกาย เพราะรู้สึก

ว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วทำให้กินอาหารมากขึ้นความจริงก็คือหลังจาก
เราออกกำลังกายแล้ว 20 นาที เราจะกินอาหารได้มากไม่ต่างไปจากคนที่ไม่
ได้ออกกำลังกายเลย(ภาษานักสถิติเขาบอกว่าถ้าจะมากกว่าก็มากกว่าอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญ)สิ่งที่ต่างกันคือคนที่ออกกำลังจะรู้สึกว่าอาหารอร่อยมากขึ้น...
แค่นั้นเอง

เด็กๆต้องดื่มนมวัว
บรรดาคณุพอ่คณุแม่รูส้กึเปน็หนา้ที่ที่ตอ้งบงัคบัให้ลกูๆดืม่นมทกุวนัในขณะที่

เดก็ๆก็ทำหนา้พะอดืพะอมทกุครัง้ที่ยกแกว้ให้นำ้นมไหลเขา้ปากสมาคมแพทย์กมุาร
เวชศาสตร์ของสหรฐัอเมรกิาไม่แนะนำให้เดก็ดืม่นมววัในชว่งขวบปีแรกคณุพอ่คณุแม่
บางคนอาจกงัวลวา่เดก็ๆจะได้รบัแคลเซยีมพอหรอืตอ้งไม่ลมืวา่เรามีแหลง่แคลเซยีม
จากที่อื่นอีกมากมายเช่นผักใบเขียวถั่วต่างๆน้ำเต้าหู้เป็นต้นยกเว้นผักโขมซึ่งแม้
จะมีแคลเซียมแต่ร่างกายดูดซึมได้ไม่ดีนัก

เราจำเป็นต้องดื่มน้ำวันละ8แก้ว
แต่ไหนแต่ไรเราถกูสอนมาในวชิาสขุศกึษาวา่นอกจากรา่งกายตอ้งได้รบัสารอาหารครบ

5หมู่แล้วเราต้องดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วความจริงก็คือเลข8ไม่ใช่เลขวิเศษอะไรเพราะ
โดยทั่วไปร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง2 ใน3 ของน้ำหนักตัวอยู่แล้ว (อันนี้จาก
วิชาชีววิทยา)และเราก็ได้น้ำจากอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

ดังนั้น อย่าเคร่งครัดจนเกินไปนักกับน้ำ 8 แก้ว ทำใจให้ผ่อนคลาย และดื่มน้ำยามที่
กระหาย(เพราะนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายขาดน้ำ)

ปลาเต็มไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพ
ปลามีไขมันโอเมกา-3 (ซึ่งเป็นไขมันดี)อยู่ประมาณ30 เปอร์เซ็นต์ช่วยป้องกัน

การแข็งตัวของเลือดและช่วยลดการอักเสบ แต่อีกราวๆ 70 เปอร์เซ็นต์ คือส่วนผสม
ระหว่างไขมันอิ่มตัวที่อาจช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอล และไขมันชนิดอื่นๆ สัดส่วนนี้อาจ
เปลี่ยนไปตามชนิดของปลา เช่นปลาทูน่ามีไขมันดีเพียง23 เปอร์เซ็นต์ และไขมันไม่ดี
อีก33เปอร์เซ็นต์ (ที่เหลือเป็นไขมันชนิดอื่นๆ)ปลาแซลมอนมีไขมันดี27เปอร์เซ็นต์
และไขมันไม่ดี16 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น

ดังนั้นปลามีทั้งไขมันดีและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

เนื้อสัตว์คือแหล่งโปรตีนที่ครบถ้วน
โปรตนีคอืกรดอะมิโนทีม่าตอ่กนัเปน็สายยาวๆรา่งกายของเราตอ้งการกรดอะมิโน

ชนดิตา่งๆให้ครบถว้นเพือ่นำไปใช้ในการสรา้งเนือ้เยือ่สรา้งภมูคิุม้กนัเปน็เอนไซม์ที่ชว่ย
เรง่ปฏกิริยิาชวีเคมีตา่งๆของเซลล์เปน็ฮอรโ์มนตา่งๆเปน็กลไกทำหนา้ที่ขนสง่สารตา่งๆ
ในร่างกายแน่นอนที่เนื้อสัตว์มีกรดอะมิโนเหล่านี้ครบถ้วนแต่พืชก็มีเช่นกัน

ดงันัน้แม้เราจะกนิอาหารมงัสวริตัิเราก็จะยงัคงได้รบักรดอะมิโนจากพชืผกัตา่งๆ
ครบถ้วนหากเรากินถั่วธัญพืชและและผลไม้ต่างๆด้วย

myth & sciEncE
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ

และแล้วก็มาถึง...ความเชื่อผิดๆ 
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
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อ่านเพิ่มเติมได้ที่
1.15FoodMythsThatCanKillYou(http://www.cbsnews.com/2300-204_162-10004624.html)
2.Top10FoodMythsandFacts(http://www.womenfitness.net/top10_foodmyths_facts.htm)
3.20CommonFoodMythsDebunked(http://www.kitchendaily.com/2010/04/23/food-myths/)

กินโปรตีนยิ่งเยอะยิ่งดี
เปน็ความจรงิที่วา่โปรตนีจะทำหนา้ที่ตา่งๆในรา่งกายรวมถงึการซอ่มแซมสว่นที่

สกึหรอ(วชิาสขุศกึษาตามมาหลอกหลอนอกีแลว้)แต่การกนิโปรตนีมากเกนิไปไม่ได้เกดิ
ผลดีต่อร่างกายเพราะนั่นจะทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนและเกิดนิ่ว
ในไตผู้ที่ไตทำหนา้ที่ได้ไม่ดีนกัมกัเกดิการตดิเชือ้ในระบบปสัสาวะและมีความดนัโลหติ
สูงการได้รับโปรตีนมากๆจะยิ่งซ้ำเติมให้ไตสูญเสียการทำงานมากขึ้นไปอีก

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ว่านี้เกิดกับโปรตีนจากสัตว์เท่านั้น ในขณะที่โปรตีน
จากถั่วผักและธัญพืชไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

หากต้องการลดน้ำหนักต้องหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรต
ขนมปังพาสตาถั่วรวมถึงข้าวมีแคลอรีน้อยกว่าอาหารมันๆเลี่ยนๆเช่น เนยแข็งมันฝรั่งทอดเป็นต้นนี่คือ
เหตผุลที่ผูค้นในชนบทหรอืผู้ที่กนิอาหารมงัสวริตัิสว่นใหญ่มีรปูรา่งผอมบางกวา่ผู้ที่กนิอาหารมนัๆเพราะเมือ่เปรยีบ
เทียบในปริมาณที่เท่ากันไขมันจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตกล่าวคือคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4
แคลอรีในขณะที่ไขมัน1กรัม(เช่นไขมันจากสัตว์น้ำมันมะกอกเป็นต้น)ให้พลังงานถึง9แคลอรี(อันนี้นักเรียน
ต้องใช้ตอนสอบชีววิทยา!!)

มาการีนดีกว่าเนย
เนยอดุมไปดว้ยไขมนัอิม่ตวัแต่มาการนีโดยทัว่ไปมีไขมนัแปรรปูประเภท

Trans Fat เป็นส่วนประกอบ ซึ่งไขมันทั้ง 2 ชนิดล้วนเพิ่มคอเลสเตอรอล
ในร่างกาย ดังนั้น หากจะให้ดีต่อสุขภาพก็ควรหลีกเลี่ยงทั้งเนยและมาการีน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีมาการีนที่ผลิตจากสารพิเศษที่เรียกว่า Sterols และ
Stanolsซึ่งได้จากพืชและช่วยลดคอเลสเตอรอล

อาหารแปรรูปมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารสด
เรามักเข้าใจกันว่าการแปรรูปอาหารทำให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทาง

โภชนาการ อันที่จริงแล้วมีอาหารแปรรูปหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทัดเทียมกับอาหารสดเพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่กระบวนการแปรรูปตัวอย่างเช่นโดย
ทัว่ไปผกัแช่แขง็มกัถกูผลติขึน้ภายในไม่กี่ชัว่โมงหลงัการเกบ็เกีย่วซึง่ชว่ยเกบ็รกัษา
วิตามินและเกลือแร่ได้เป็นอย่างดี

ในทางตรงกันข้าม ผักสดที่ถูกตัดแล้วส่งไปยังตลาด อาจต้องใช้เวลาข้าม
วนัขา้มคนื(บางกรณีก็กนิเวลานานหลายวนั)กวา่จะไปโชว์ตวับนโตะ๊อาหารมือ้เยน็
ของเราซึ่งระหว่างนั้นวิตามินอาจค่อยๆเสื่อมสภาพตามเวลาที่ผ่านไปในอีกกรณี
หนึ่งขนมปังหลายชนิดมีการเติมวิตามินและเกลือแร่ในขบวนการผลิตปัจจุบันมีมีอาหารแปรรูปหลายชนิดที่มีการ
เติมสารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต

ต้องกินเนื้อสัตว์สีแดงเพื่อให้ได้ธาตุเหล็กมากพอ
เป็นความจริงที่บางคน(โดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงที่มีประจำเดือน)

อาจขาดธาตุเหล็กแต่บางคนก็ได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปซึ่งส่งผลเสียต่อ
ร่างกายเช่นตัวเล็กแกร็นการเจริญทางเพศล่าช้าตับหัวใจต่อมไร้ท่อ
ถูกทำลาย เป็นต้น ผักใบเขียวและถั่วให้ธาตุเหล็กเช่นเดียวกัน ซึ่งถูกดูด
ซมึเขา้สู่รา่งกายได้ดีหากรา่งกายมีอยู่นอ้ยและถกูดดูซมึนอ้ยหากรา่งกาย
มีเพยีงพอแลว้ในขณะที่ธาตุเหลก็จากเนือ้สตัว์จะถกูดดูซมึอยา่งรวดเรว็ไม่
ว่าร่างกายจะมีอยู่แล้วมากเพียงใดก็ตาม
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smart liFE
อุบลทิต จังติยานนท์

น้ำ และ ระบบ ชลประทาน
ประเทศอิสราเอลมีทะเลทรายปกคลุมเสีย

มากกว่าครึ่งส่วนแหล่งน้ำของประเทศก็มีแต่ทะเลทั้ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเดดซี อิสราเอลจึงได้พัฒนา
เทคโนโลยีการกลัน่นำ้เคม็และการรไีซเคลินำ้เสยีให้กลบั
มาเป็นน้ำจืดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันหากมี
ฝนตกนำ้ที่ได้ก็จะถกูเกบ็กกัไว้ที่อา่งเกบ็กกันำ้ที่ได้สรา้ง
ไว้ตลอดเสน้ทางนำ้เพือ่เกบ็กกันำ้ให้ได้มากทีส่ดุก็อยา่ง
ว่านะ...น้ำในประเทศเหล่านี้อาจเทียบได้กับทองทีเดียว
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่ากันหน่อย สำหรับน้ำ
จืดจริงๆนั้นจะถูกกันไว้สำหรับกิจกรรมเฉพาะเช่นใช้
เพื่อการบริโภคอุปโภคการท่องเที่ยวตกปลาและพัก
ผอ่นหยอ่นใจเทา่นัน้และในพืน้ที่ที่แหง้แล้งมากๆจรงิๆ
นำ้เพือ่การเกษตรนัน้จะถกูจดัสรรสู่แหลง่เพาะปลกูภาย
ใต้ระบบปดิเทา่นัน้เพือ่ลดการสญูเสยีนำ้ระหวา่งการสง่
ผ่านให้เกิดน้อยที่สุด

สำหรับอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน

เทคโนโลยกีารเกษตร
ในประเทศอิสราเอล
SmartLifeคราวนี้ขอหันมาเล่าอะไรที่เป็นแนวเกษตรกันมั่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจะว่าไปก็เป็นเรื่อง
ที่เรารู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าประเทศไทยบ้านเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ถ้าถามต่อไปว่าประเทศใดบ้าง
ในแถบเอเชยีที่จดัเปน็ผูน้ำแนวหนา้ทางดา้นการจดัการดา้นการเกษตรคำตอบอาจจะมีมาหลากหลายแต่แนน่อน
ว่าประเทศที่จะต้องติดโผและขาดไม่ได้นั่นก็คืออิสราเอล

ใช่แล้ว...อิสราเอลประเทศที่มีทะเลทรายกินพื้นที่ไปถึง60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ทุกคนรู้ ว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ อยู่ ในแถบตะวันออกกลาง แต่ใครจะรู้ บ้างว่า จากพื้นที่ 

20,000 ตารางกิโลเมตรนั้น มีพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถเพาะปลูกเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และอย่างที่
กล่าวไป60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายซึ่งมีผู้อยู่อาศัยเพียง10เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้ง
ประเทศส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นจัดว่าเป็นพื้นที่กึ่งแห้งแล้งซึ่ง90เปอร์เซ็นต์ของประชากรประเทศนั้นก็จะมาอาศัย
อยู่ในส่วนนี้นี่เอง

การพัฒนาภาคการเกษตรของอิสราเอลจัดว่าเป็นการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
ภาครัฐนักวิทยาศาสตร์เกษตรกรภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องจนนำมาซึ่งเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง
ไม่ว่าจะเป็นระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายแบบไร้อากาศระบบการปลูกพืชในเรือนกระจก
รวมทั้งการวิจัยการเกษตรในทะเลทราย(Desertagriculture)และการกำจัดเกลือ(Desalinity)เป็นต้นจึงทำให้
อิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมอย่างเข้มข้นส่งผลให้1ใน3ของผลผลิตที่ได้สามารถส่งออกไป
ยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะยุโรปซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเลยทีเดียว

เรามาดูกันต่อว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้อิสราเอลเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรกันดีกว่า

ไปกว่ากันก็คือระบบชลประทาน ระบบชลประทาน
ที่ขึ้นชื่อมากของประเทศอาหรับแห่งนี้ก็คือ ระบบ
ชลประทานน้ำหยด(DripIrrigationหรือบางครั้งเรียก
ว่าTrickleIrrigation)ที่มีประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ90
เปอรเ์ซน็ต์หรอืมากกวา่นัน้เมือ่เทยีบกบัระบบนำ้ฉดีนำ้
ฝอย (Springer) ที่จะมีประสิทธิภาพการจ่ายน้ำเพียง

แผนที่ ประเทศ อิสราเอล

ระบบ ชลประทาน น้ำ หยด แบบ เน้นๆ
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75-85เปอรเ์ซน็ต์หลกัการก็คอืการปลอ่ยนำ้แบบหยด
ติ๋งๆให้ซึมไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้นั้นเหมาะกับประเทศแถบ
ทะเลทรายเป็นอย่างมากเพราะอย่างแรกน้ำที่หยดไป
แต่ละหยดนี้จะถูกซึมซับเข้าสู่เนื้อดินอย่างรวดเร็วก่อน
ที่จะระเหยไปและอย่างที่สองก็คือเป็นการใช้น้ำอย่าง
ตรงเป้าหมาย(ซึ่งก็คือรากของพืช)อย่างสุดๆไม่ได้ฉีด
นำ้กระจายไปทัว่โดนบา้งไม่โดนบา้งอนันี้ก็เปน็การสิน้
เปลืองน้ำไปมากกว่า แต่ระบบชลประทานน้ำหยดจะ
ทำให้พืชได้รับน้ำแบบชัวร์ๆเน้นๆสุดๆกันไปเลย

การ วิจัย และ พัฒนาการ เพาะ ปลูก และ พันธ์ุ พืช 
เพราะอสิราเอลเปน็ประเทศเกษตรกรรมเขม้ขน้

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความสามารถในการปรับตัวเข้า
กบัสภาพภมูิอากาศแถบทะเลทรายให้มากทีส่ดุโดยพชื
นำเขา้(ตัง้แต่ประมาณสองทศวรรษที่แลว้)ที่ปจัจบุนัได้
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอิสราเอลไปแล้ว ก็คือ
โจโจบา (Jojoba) ซึ่งน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดของมัน
จะถกูนำไปเปน็สว่นประกอบของเครือ่งสำอางกระบอง
เพชรไร้หนามที่มีชื่อว่า Tuna (Opuntia) นั้น ใบของ
มันสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ และผลของมันก็เป็น
ผลไม้เศรษฐกิจด้วย และที่ขึ้นชื่อในตลาดยุโรปที่สุดก็
คือ มะเขือเทศอิสราเอล นอกจากเจ้า 3 ตัวที่เป็นพืช
ทำเงินให้อิสราเอลแล้ว อิสราเอลยังมีรายชื่อสายพันธุ์
พืชอีกมากมายที่มีการพัฒนาทางพันธุกรรม เพื่อให้มี
ความสามารถในการทนต่อน้ำเค็ม ทนดินแล้งและโรค
พืชต่างๆได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือของสถาบันต่างๆ
เนือ่งจากปจัจยัสำคญัของพชืสง่ออกนัน้คอืเรือ่ง

ของคุณภาพ ประกอบกับข้อจำกัดต่างๆ ในการเพาะ
ปลูกในพื้นที่อันแห้งแล้งนี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้
และเทคโนโลยีดา้นการเกษตรชัน้สงู(AdvancedAgro-
technologies)ดงันัน้เกษตรกรจงึตอ้งมีการปรบัตวัให้มี

ความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยภาครัฐ
และเอกชนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการให้
ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้ การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรสารกำจัดศัตรูพืชปุ๋ยผ่านกลไกต่างๆเช่น
การตัง้กลุม่ในชมุชนการสนบัสนนุบทบาทของสตรีและ
การนำผลงานวิจัยต่างๆมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง

นอกจากนี้ในปจัจบุนัภาครฐัยงัให้ความสนใจใน
การพัฒนาดา้นอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรกรรมไม่
วา่จะเปน็อตุสาหกรรมเกษตร(Agro-industry)การทอ่ง
เทีย่วเชงิเกษตร(Agro-tourism)รวมไปถงึการสนบัสนนุ
ให้มีระบบเกษตรกรรมที่ลอ้มรอบเขตเมอืง(Peri-urban
Agriculture)และการสรา้งความเปน็ผู้ประกอบการของ
เกษตรกร(FarmerEntrepreneurship)เพือ่ให้เกดิการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

หันกลับมามองที่บ้านเรา จริงๆ ก็คงมีระบบ
แบบนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่เพื่อให้เป็นเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน และเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเกษตรในทำนองแบบนี้คงต้องเอา
มาปรับใช้กันบ้างกระมัง...



ภาพ ภายใน โรง กรอง น้ำ ด้วย ระบบ Reverse 
Osmosis เพื่อ กลั่น น้ำ เค็ม ให้ กลาย เป็น น้ำ จืด

ทะเล ทราย อรา วา (Arava Desert) หนึ่ง ใน ทะเล ทราย ที่ ร้อน ที่สุด ของ 
โลก ได้ ถูก เทคโนโลยี การเกษตร ของ อิสราเอล เปลี่ยน ให้ เป็น เรือน เพาะ 

ชำ ไม้ ดอก ขนาด ใหญ่ ที่ นี่ สามารถ ผลิต ไม้ ดอก ส่ง ออก ได้ ถึง ปี ละ 70,000 
ตัน (คิด เป็น ร้อย ละ 12 ของ ไม้ ดอก ที่ ส่ง ออก ทั้งหมด หรือ เทียบ เท่ากับ 

ร้อย ละ 65 ของ การ ส่ง ผลผลิต การเกษตร ส่ง ออก ทั้งหมด ของ ประเทศ) 
ครั้ง ต่อ ไป ที่ คุณ ไป เดิน ซื้อ ดอกไม้ ใน ต่าง ประเทศ อย่า ลืม มอง หา Arava 

Label เพื่อ ชื่นชม ว่า ของ เขา ดี ยัง ไง     
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คณุเคยคดิไหมวา่หากเรานำเทคโนโลยีการตดัแตง่พนัธกุรรมมา
ใช้กับมนุษย์ ซึ่งบางคนบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎธรรมชาติด้วย
วิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยจะมีผลต่อมนุษยชาติอย่างไร

ภาพยนตร์เรื่อง Splice เป็นภาพยนตร์ไซไฟที่มีเนื้อหา
กล่าวถึงการทดลองเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมเพื่อสร้างสัตว์กลาย
พันธุ์ในร่างมนุษย์ จากการกำกับของ Vincenzo Natali เขาใช้
เวลาร่วม 10 ปีในผลักดันเรื่องนี้ไปสู่การถ่ายทำ พร้อมๆ กับ
การบ่มเพาะความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรมการโคลนนิ่งการทำ
แผนที่พนัธกุรรมของสิง่มีชวีติอนัเปน็แนวคดิหลกัของภาพยนตร์
เรื่องนี้

เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ 2 คนที่ลักลอบสร้างรหัส
พนัธกุรรมชวีติแบบใหม่ที่ขา้มสายพนัธุ์ววิฒันาการโดยหารู้ไม่วา่
ทา้ยทีส่ดุมนัได้พฒันากา้วลำ้เกนิกวา่ที่ทัง้สองคะเนไว้ในระดบัเลว
ร้ายที่สุดและกลายเป็นฝันร้ายสุดสยองของพวกเขา

ภาพยนตร์เรือ่งนี้ไม่ได้สะทอ้นเพยีงการทดลองที่ผดิพลาด
หรอืความสยองเทา่นัน้แต่ยงัให้ความสำคญักบั‘ชวีติ’ในอกีแง่มมุ
หนึง่และววิฒันาการที่นา่ทึง่ของสตัว์ทดลองในเวลาเดยีวกนัการ
สือ่ถงึความเปน็มนษุย์และสตัว์ในรา่งที่เปน็สตัว์ประหลาดจติใจ
วัยอารมณ์ฤดูผสมพันธุ์ที่มีไม่ต่างจากสัตว์อื่นแม้แต่น้อยรวม
ถงึการถา่ยทอดทางยนีอยา่งละเอยีดออ่นในขณะเดยีวกบัที่ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สามและชวีติที่สรรค์สรา้งขึน้ก็เปลีย่นแปรจาก
เชงิวทิยาศาสตร์ไปสู่ความเปน็สว่นตวัที่นา่สะพรงึกลวัและนำมา
ซึ่งหายนะของมนุษยชาติ

การพฒันาวทิยาการทางดา้นโคลนนิง่เซลล์สตัว์นัน้ได้เริม่
มาตั้งแต่พ.ศ.2423หรือ120ปีที่ผ่านมาการทดลองค้นคว้า

sciEncE mEdia
พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว

วจิยัได้เกดิขึน้มาเปน็ลำดบัอาจจะมีทิง้ชว่งบา้ง
ไปตามกาลเวลาแต่ความพยายามคดิคน้ก็มไิด้
หยดุนิง่การทดลองได้ประสบความสำเรจ็ครัง้
แรกในศตวรรษที่21โดยการโคลนนิ่ง ‘แกะ’
ซึ่งเป็นการโคลนนิ่งสัตว์ชนิดแรกของโลกที่
ประสบความสำเรจ็และได้จดุประกายในการที่
จะศึกษาเรื่องการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
รวมถึงความฝันที่ต้องการสร้างมนุษย์ขึ้นมา
จากการโคลนนิ่งเซลล์

ในประเทศไทย การพัฒนาพันธุ์สัตว์
ด้วยการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน การ
ผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วเทคนิคต่างๆเหล่า
นี้เป็นพื้นฐานของการโคลนนิ่ง มีความคิด
ที่จะโคลนนิ่งสัตว์เศรษฐกิจ แต่ปัญหาและ
อปุสรรคของเราคอืนกัวชิาการและนกัวจิยัซึง่มี
ประสบการณ์ทางดา้นนี้มีนอ้ยกวา่ตา่งประเทศ
มากทำให้การวิจัยและพัฒนาทำได้ช้า

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถ
ทำโคลนนิ่งได้สำเร็จโดยศ.ดร.มณีวรรณกมล
พัฒนะ ผู้อำนวยการโครงการใช้นิวเคลียร์
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนม
และกระบือปลัก คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นคนแรกที่นำ
การนวิเคลยีร์เทคโนโลยีมาใช้ในการผสมเทยีม
โคและกระบือและพัฒนาต่อเนื่องมากว่า20
ปีจนประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่งลูกโค
ตัวแรกของประเทศไทย โดยนำเซลล์ใบหูของ
โคสายพันธุ์ Brangus เพศเมียมาเป็นเซลล์
ต้นแบบในการโคลนนิ่งและนำตัวอ่อนฝากไว้
กับแม่โค ‘ออย’ในฟาร์มของจ่าสิบโทสมศักดิ์
วิชัยกุล ที่จังหวัดราชบุรี การโคลนนิ่งประสบ
ความสำเร็จ ได้ลูกโคสีดำ ‘อิง’ ซึ่งเป็นลูกโค
โคลนนิ่งตัวแรกของประเทศไทยเกิดเมื่อวันที่
6มีนาคมพ.ศ.2543

‘อิง’ จึงเป็นลูกโคโคลนนิ่งตัวแรกของ
ประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ เป็นรายที่ 3
ของเอเชียและเป็นรายที่6ของโลกต่อจาก
ญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีและเกาหลี

สัตว์สาวกลายพันธุ์ล่าสยองโลก 
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Feature

ในชวงหลายปที่ผานมาประเทศไทยประสบกับวิกฤติในหลายมิติ ถึงแมภาครัฐ สถานประกอบการ 
ภาคประชาสังคมและนักวิชาการทุกหมูเหลาไดมารวมตัวกันดูแลฟนฟูประเทศไทย หากแตหลายๆ ปญหา
ยังไมมีทีทาวาจะดีขึ้น ขอสังเกตประการหนึ่งคือ คนไทยมักแกปญหาแบบเฉพาะหนา อีกทั้งบางครั้งยัง
แกปญหาไดไมตรงจุด รวมถึงขาดการวิเคราะหและเฝาระวังสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคตอยางเปนระบบ  
 ปจจุบันหลายๆ องคกรเริ่มมีความสนใจในการนำแนวคิดการคาดการณอนาคต (Foresight) มาใช
ในการวางแผนเชิงกลยุทธขององคกร เนื่องจากเปนการตรวจสุขภาพองคกรและคนหาแนวโนมรอบดานที่จะ
กระทบองคกรอยางรอบดาน รวมถึงมองขามสถานการณฝุนตลบอยูในปจจุบันไปสูส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
จากน้ันจึงวางกลยุทธในการสรางภาพอนาคตท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนและหลีกเล่ียงภาพอนาคตท่ีไมพึงประสงค
ซึ่งหมายรวมถึงอาจมีกลยุทธในการแกปญหาที่คุกรุนอยูในปจจุบันดวย
 อยางไรก็ตาม ความสำเร็จที่ยิ่งใหญมักเริ่มจากกาวแรก การเปดประเด็นคุยถึงอนาคตที่นาหวาดกลัว
(Future Shock) หรือส่ิงท่ีไมคาดคิด (Surprise) ท่ีเกิดข้ึนแลวจะมีผลกระทบตอองคกรในอีก 10-20 ปขางหนา 
จึงเปนจุดเริ่มตนของการคาดการณอนาคตที่สำคัญ 
 เปนกลยุทธในการสงเสริมความตระหนักถึงอนาคต (Future Awareness) เนื่องจากอนาคตของ
องคกรไมใชส่ิงท่ีสามารถดำเนินการไดอยางสำเร็จรูป ท่ีเพียงเชิญนักคาดการณอนาคต (Futurist) มา 1-2 วัน
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภาพอนาคต หากแตตองเกิดจากความตระหนักถึงความสำคัญของ
อนาคตของบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะผูบริหารตองเปนบุคคลแรกที่มีความตระหนัก จากนั้นจะเปน
แรงสนับสนุนสำคัญในการผลักดันและดึงบุคลากรเขามารวมในกิจกรรมคาดการณอนาคต และการนำ
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาองคกรในรูปแบบเดิมมา
เปนการพัฒนาในเชิงรุก   
  ในอดีตผูคนยังไมคอยตระหนักถึงความสำคัญของการคาดการณอนาคต จนกระทั่งป ค.ศ. 1970 
Alvin Toffler ไดเขียนหนังสือที่ชื่อ Future Shock ที่กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
และสังคม ซึ่งกระตุนใหผูคนเริ่มหันมาใหความสำคัญกับอนาคต หรืออีกหนึ่งกรณีศึกษาคลาสสิกขององคกร
ที่ประสบความสำเร็จจากการคาดการณอนาคต คือบริษัทเชลล ผูผลิตน้ำมันรายใหญของโลก ไดตระหนัก
ถึงอนาคตและนำผลจากการคาดการณอนาคตมาวางแผนกลยุทธองคกร ทำใหบริษัทเชลลสามารถ
เตรียมพรอมรับมือกับวิกฤตการณน้ำมันไวลวงหนา สงผลใหบริษัทไตจากอันดับ 7 ขึ้นมาอยูเปนอันดับ 2 
ในกลุมบริษัทน้ำมันของโลก
 ดังที่ผูเขียนไดพยายามเนนย้ำในหลายๆ คอลัมนที่ผานมาวา นักคาดการณอนาคตไมสามารถระบุ
อนาคตได ดังนั้นในคอลัมนนี้จึงอยากชักชวนผูอานที่ตอนนี้อาจเปน CEO หรือบุคลากรขององคกรใดๆ 
หรือคิดในมุมของบุคคลก็ได ลองคิดเลนๆ วา
 ‘อะไรที่เปน Future Shock ของคุณหรือองคกรในป ค.ศ. 2020’ BANGKOK 

2030?
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